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Watanzania kufikiwa bima ya afya hivi
Na Mwandishi Wetu

SERIKALI imeeleza namna Watan-
zania watakavyofikiwa na Bima 
ya Afya kwa Wote kwa kufunga-
manisha upatikanaji wa baadhi 
ya huduma na umiliki wa bima ya 
afya ili kuhakikisha hakuna ataka-
yeachwa nyuma.

Njia hizo ni hati za kusafiria na 
visa kwa wageni, bima za vyombo 
vya moto (magari, bajaji na pikipi-
ki), utambulisho wa mlipakodi, 
laini za simu, uanachama katika 
vyama  vya ushirika, wanafunzi 
kujiandikisha kidato cha tano, sita 
na vyuoni na kitambulisho cha 
uraia. 

Mjumbe wa Kamati ya Kitaifa 
Maandalizi ya Sheria ya Bima ya 
Afya kwa Wote, Janeth Kibambo, 
alisema hayo jana alipokuwa 
akizungumza na  wahariri na 
waandishi wa habari katika mku-
tano wa kuelimisha jamii kuhusu 
umuhimu wa Muswada wa Bima 
ya Afya kwa Wote.

Alisema lengo la kufanya hivyo 
ni kuhakikisha kila Mtanzania 
anafikiwa na huduma ya afya bila 
usumbufu ndiyo maana  vimetu-
mika viambatanisho mbalimbali 
ili kuwapata kwa urahisi kwa man-
ufaa yao na taifa kwa ujumla.

Pia alisema viwango vya 
uchangiaji vinavyopendekezwa 
vimezingatia gharama za mat-
ibabu, uwezo wa wananchi na 
uzoefu katika soko la bima ya afya 
kwa Mifuko ya Bima ya Afya kwa 
Umma  pamoja na kampuni bin-
afsi za bima.

Mjumbe huyo alisema usajili 
wa wanachama utafanyika kwa 
utaratibu wa kaya kwa baba na 
mama, wategemezi wanne ambao 
wanaweza kuwa mzazi, watoto wa 
kuzaliwa, kuasili au wa kambo, 
ndugu wa damu wasiozidi umri 
wa miaka 21.

“Iwapo Sheria ya Bima ya Afya 
itapita haitatekelezwa kwa ku-
kamata watu na kuwashitaki 
katika vyombo vya sheria kama 

watakataa. Tutaendelea kuwae-
limisha na kufungamanisha hu-
duma mbalimbali,” alibainisha.

Alisema wananchi wasiwe na 
wasiwasi kwa kuwa kupitia uta-
ratibu wa Bima ya Afya kwa Wote, 
huduma za afya zitaboreshwa kwa 
kuhakikisha dawa zinapatikana na 
kuboresha huduma kwa kuongeza 
wataalamu na watoa huduma ka-
tika vituo vyote vya afya nchini.

“Tunafahamu kuwa kulikuwa 
na tatizo la baadhi ya wananchi 
waliojiunga na bima ya afya, 
ikiwemo ya CHF. Wakienda kwe-
nye vituo vya afya hawapati hu-
duma au wanakosa dawa. Kupitia 
utaratibu huu, serikali imejipanga 
dawa zitapatikana za kutosha, wa-
hudumu wetu wanaotoa huduma 
za afya nao tunaendelea kuwa-
jengea misingi ili kutoa huduma 
bora,” alisema. 

“Mwananchi ukishajiunga na 
bima hii ya afya kwa wote una-
pata uhakika wa  matibabu wakati 
wowote unapougua hata kama 

huna fedha. Pia utapata uhakika 
wa huduma kuanzia ngazi ya za-
hanati kwa kiwango hicho hicho 
ulichojiunga nacho,” alisema.

Pia alisema sheria hiyo itapit-
ishwa na bunge, hakutakuwa na 
makundi ya mafao ya bima na 
kwamba mtu akishajiunga, kila 
kilichokuwa kwenye kitita cha 
msingi atakipata.

“Tupo katika hatua ya mjadala 
na kupokea maoni, ila viwango 
hivi vya uchangiaji huwa vina-
gawiwa kwa kuzingatia gharama 
halisi ya tiba na mahitaji halisi ya 
wananchi kwa maana ya afya. 

“Kwa kuzingatia hesabu na ili 
hospitali na vituo vya afya vitoe 
huduma, tumependekeza Sh. 
340,000 kutolewa kwa kila kaya 
na kwa mtu mmoja ambaye hana 
familia atatakiwa kuchangia Sh. 
84,000. Hii  ni kwa kuanzia lakini 
nasisitiza bado tupo kwenye ma-
jadiliano,” alisema. 

Hata hivyo, alisema kwa mwa-
nanchi ambaye hatakuwa na uw-

ezo wa kuchangia viwango hivyo 
kwa mkupuo, utaratibu utawekwa 
na Mamlaka ya Usimamizi wa 
Bima Tanzania (TIRA) ili kundi 
hilo lichangie na kupata fursa ya 
bima kulingana na uwezo wa ki-
pato chao.

Aliongeza kuwa wasikuwa na fa-
milia watachangia Sh. 84,000 kwa 
mtu mmoja mmoja kwa mwaka 
ambayo ni sawa na wastani wa Sh. 
7,000 kwa mwezi. 

Alibainisha kuwa kwa wananchi 
watakaotambuliwa kutokuwa na 
uwezo wataendelea kupatiwa hu-
duma kwa utaratibu utakaowek-
wa na serikali kwa kila mtu kuwa 
na kadi yake ya Bima ya Afya. 

Iwapo mambo yatakwenda 
kama yalivyopangwa, alisema  
sheria hiyo itaanza kutumika Ju-
lai 1, 2023 na kwamba wananchi 
na wadau wataitwa kutoa maoni 
yao. Muswada wa sheria hiyo uli-
somwa kwa mara ya kwanza ka-
tika Bunge Septemba 27, mwaka 
huu. 

2

HABARI KITAIFA

Alhamisi Oktoba 13, 2022

Na Mwandishi Wetu, ARUSHA

SERIKALI imesema ililazimika 
kufanya maboresho katika kanuni 
za usajili wa mashirika yasiyo ya 
kiserikali (NGO) ili kuhakikisha 
kunakuwa na uwajibikaji katika 
uendeshaji wa mashirika hayo.

Msajili wa Mashirika Yasiyo 
ya Kiserikali, Vickness Mayao, 
alitoa kauli hiyo jijini hapo jana 
wakati wa Mkutano wa Kimataifa 
wa Uwazi na Uwajibikaji (ITAC 
2022), akijibu hoja ya Mkurugenzi 
Mtendaji wa FCS, Wakili Francis 
Kiwanga.

Katika mkutano huo, Wakili Ki-
wanga, mbali na mambo mengine, 
alisema kuna haja serikali kufan-
ya alichokiita ‘kupunguza ukali wa 
masharti’ katika usajili na utendaji 
wa asasi za kiraia, yakiwamo ya 
kutakiwa kuripoti serikalini kila 
wanapopata ufadhili wa mradi 
unaozidi Sh. milioni 20.

Akitoa ufafanuzi kuhusu hoja 
hiyo, Vickness alisema serikali 
imelazimika kuweka masharti 
hayo ili kuhakikisha mashirika 
hayo yanakuwa na uwajibikaji 
kiutendaji.

Mayao aliyahakikishia mashiri-
ka yasiyo ya kiserikali kwamba 
serikali imefungua milango iki-
tambua mashirika hayo ni njia sa-
hihi ya kuifikia jamii kwa haraka 
kuihamisha kushiriki shughuli za 
serikali.

“Serikali imeona umuhimu 
wa mashirika haya, inatambua 
yapo karibu zaidi na wananchi 
na hivyo ni daraja kutoa elimu 
kwa wananchi na kuwahamisha 
kushiriki katika utekelezaji wa 
shughuli za serikali,” alisema.

Spika wa Bunge, Dk. Tulia Ackson (kushoto), akizungumza na Spika wa Baraza la Wawakilishi la Jamhuri ya Indo-
nesia, Dk. Puan Maharani, walipokutana katika Mkutano wa 145 wa Umoja wa Mabunge Duniani (IPU) unaoendelea 
jijini Kigali, nchini Rwanda jana. PICHA: OFISI YA BUNGE

Serikali 
yafafanua
masharti 
usajili NGO

Na Grace Gurisha 

WAFANYAKAZI wanane wa 
Benki Kuu ya Tanzania na wen-
zao watano, wamefikishwa 
katika Mahakama ya Hakimu 
Mkazi Kisutu, wakikabiliwa na 
kesi ya uhujumu uchumi kwa 
madai ya kuharibu noti. 

Kesi hiyo ambayo jana ilita-
jwa kwa mara nyingine baada 
ya hivi karibuni kufikishwa 
mahakamani hapo, inatara-
jiwa kutajwa Novemba 9, mwa-
ka huu. 

Wafanyakazi hao ni Mari-
agoreth Kunzugala, Henry 
Mbowe, Asha Sekiboko, Ce-
cilia Mpande, Agripina Kom-
ba, Zubeda Mjewa, Khadija 
Kassunsumo na Mwanaheri 

Omary, wote wakazi wa Dar es 
Salaam. 

Wakati kesi hiyo ikitajwa 
jana, Wakili wa Serikali Mwan-
damizi, Grace Mwanga, alidai 
mbele ya Hakimu Mkazi Mkuu 
Richard Kabate kuwa upele-
lezi bado haujakamilika, hivyo 
kuomba tarehe nyingine ya 
kutajwa kwa kesi hiyo.

Hakimu Kabate aliahirisha 
kesi hiyo hadi Novemba 9 kwa 
ajili ya kutajwa na kuangalia 
hatua ya upelelezi ilipofikia.

Mbali na wafanyakazi hao 
washtakiwa wengine ni ambao 
si watumishi wa BoT ni Aris-
tides Genand, Musa Chengula, 
Zaituni Chihipo na Respicius 
Rutabilwa.

Washtakiwa hao wanatuhu-

miwa kwa mashtaka matano 
ambayo ni kuongoza genge la 
uhalifu, kufanya uhalifu wa ku-
panga,  kuharibu noti, kujipa-
tia faida kwa udanganyifu na 
kuisababishia serikali hasara 
ya Sh. bilioni 4.6.

Katika hati ya mashtaka, 
inadaiwa kuwa  kati ya Januari, 
2017 hadi Septemba 30, 2019 
washtakiwa wakiwa watumi-
shi wa BoT, kwa kuvunja maju-
kumu yao ya kazi waliwezesha 
utendekaji wa kosa la kuongo-
za genge la uhalifu. 

Pia inadaiwa Genand, Chen-
gula,   Chihipo na Rutabilwa 
wakiwa si watumishi wa BoT, 
kwa kushirikiana na watumi-
shi hao wa BoT, kwa makusudi 
waliwezesha kutendeka kwa 

uhalifu wa kupanga. 
Katika shtaka la tatu, 

washtakiwa wote bila ya kuwa 
na kibali na kutokuwa wazal-
endo, waliharibu kwa kuzi-
katakata noti 460,000 zenye 
thamani ya Sh. 10,000 kila 
moja ambazo zote gharama 
yake ni Sh. bilioni 4.6.

Katika shtaka la nne, siku na 
maeneo hayo, kwa mawasil-
isho ya kilaghai, kwa kujua 
na kwa mpango wa kitapeli, 
washtakiwa wote wanadaiwa 
kujipatia faida ya Sh. bilioni 1.5 
kutoka BoT baada ya kuwasili-
sha noti hizo.

Katika shtaka la tano, 
washtakiwa wote wanadaiwa 
kuisababishia BoT hasara ya 
Sh. bilioni 4.6.

Wafanyakazi BoT kortini madai 
ya kuharibu noti za bilioni 4.6/-
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Madhara matumizi nishati 
chafu yazidi kupaa
Na Beatrice Shayo

WAZIRI wa Nishati, January 
Makamba, amesema matumizi ya 
nishati chafu yamekuwa mzigo 
kwa matibabu wa magonjwa ya 
kupumua na kwamba zaidi ya 
Watanzania 33,000 hufariki kila 
mwaka kutokana na matumizi 
hayo hususan kuni.

Kutokana na tatizo hilo, amese-
ma serikali imejipanga kuwafikia 
asilimia 80 ya Watanzania ku-
tumia nishati safi miaka 10 ijayo.

Akizungumza na waandishi wa 
habari jijini Dar es Salaam, jana 
kuhusu kongamano la nishati safi 
ya kupikia litakalofanyika Novem-
ba 1 hadi 2, mwaka huu, alisema 
wataalamu watatoa suluhisho 
la changamoto za nishati chafu 
zilizoko kwenye jamii.

“Athari ya kwanza ni afya si 
tu kwa Watanzania hata katika 
mfumo wa utoaji wa huduma 
za afya hapa nchini kwa sababu 
asilimia 70 ya magonjwa nchini 
ni magonjwa yasiyoambukizwa, 
yakiwamo ya mfumo wa upumua-
ji,” alisema.

Waziri Makamba alisema vituo 
vya afya vinaelemewa na mzigo 
mkubwa wa utoaji wa huduma za 
afya kutokana na namna mo-
jawapo ya kupika.

Aidha, alisema asilimia 72 ya 
nishati yote ya nchini inatumika 
nyumbani na asilimia nane ya 
Watanzania wanatumia nishati 

safi ya kupikia isiyotoa moshi wa 
kuangamiza afya zao. Pia alisema 
asilimia 63.5 ya nishati yote 
inayotumika nyumbani ni kuni 
na asilimia 26.2 ni mkaa hivyo ni 
sawa na asilimia 90.

Alisema kongamano hilo litaku-
wa na malengo matano ambayo ni 
hali halisi ya sasa katika matumizi 
ya nishati ya kupika, kupata uele-
wa wa pamoja kwa wadau wote 
kuhusiana na changamoto iliyopo.

“Tutabadilishana uzoefu, ujuzi 
na fursa zitakazowezekana kuon-
dokana na changamoto za upati-
kanaji wa nishati safi ya kupika 
nchini kwani kuna nchi zimefani-
kiwa katika hili tunatarajia kupata 
huo uzoefu,” alibainisha.

Makamba alisema washiriki 
watapitia sera, sheria na mikakati 
ya kifedha na teknolojia itakay-
owawezesha kuelekea katika 
nishati safi na salama, na kwamba 
majibu yapo mengi na mapende-
kezo yapo mengi, hivyo mazun-
gumzo yatasaidia kupata muele-
keo wa njia sahihi wanapotaka 
kwenda.

Kwa mujibu wa waziri huyo, 
kuna  athari za mazingira na 
zingine ikiwamo wanawake 
kutumia zaidi ya saa sita porini 
kutafuta nishati ya kupika na ku-
jikuta wanapoteza muda kwa ajili 
ya kufanya majukumu mengine.

Waziri huyo alisema wao kama 
wizara wanaamini tatizo la namna 
ya kupika ni kubwa kuliko wana-
vyolijadili na kulichukulia hatua.

Na Augusta Njoji, DODOMA

KAMATI ya Bunge ya Hesabu za Serikali 
za Mitaa (LAAC), imewatimua vigogo wa 
Halmashauri ya Wilaya ya Mlele kwenye 
kikao baada ya kutoridhika na majibu 
yaliyotolewa kwenye hoja mbalimbali za 
ukaguzi.

Kutokana na hali hiyo, LAAC 
imeagiza Ofisi ya Rais, Tawala za 
Mikoa na Serikali za Mitaa (TAMI-
SEMI) kufuatilia na kuchukua 
hatua katika dosari zilizobainika 
kabla ya Desemba mwaka huu.

Makamu Mwenyekiti wa Kamati 
hiyo, Stanslaus Mabula (pichani), 
aliyasema hayo jana jijini hapa 
baada ya kamati hiyo kushindwa 
kuendelea na mahojiano na halmashau-
ri hiyo kutokana na hoja za ukaguzi za 
Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za 
Serikali(CAG) za mwaka 2020/21.

Mabula alisema kamati hiyo imeshind-
wa kuendelea na mahojiano na Hal-
mashauri hiyo na wanaiondoa kwenye 
meza ya mahojiano.

Alitaja dosari hizo kuwa ni kubainika 
kuwepo  matumizi ya fedha mbichi  Sh. 
milioni 441 ambapo matumizi hayakuone-
kana kwenye mifumo ya kielektroniki ya 
matumizi ya fedha za umma.

“Hili ni kosa kubwa na wewe mkuru-
genzi umekiri kwa hiyo sio jambo ambalo 
linapaswa kuendelea,” alisema.

Pia alisema kuna udhaifu mkubwa 

kwenye ukusanyaji wa mapato ya ndani 
ambapo kamati imebaini Halmashauri ili-
weka makisio madogo.

“Unawezaje kukusanya mapato asilimia 
185 tuseme mli ‘underestimate’ malengo 
ya ukusanyaji ndiyo maana mmefika 
huko, kumbe mngejiwekea malengo ma-

zuri mngefanya vizuri zaidi na 
kuwa halmashauri bora,”alisema.

Kadhalika, alisema hawachangii 
kabisa kikamilifu kwenye miradi 
ya maendeleo.

“Kuna udhaifu pia kwenye kudai 
marejesho ya mikopo ya vikundi, 
tunaona kuna Sh. milioni 127 hazi-
jakusanywa zipo kwenye vikundi, 
tafsiri yake ni uzembe, pia kuna 
madai ya watumishi zaidi ya Sh. 

bilioni 1.1 kila mara tumekuwa tukisema 
hili, na watumishi wanapokosa kulipwa 
madai yao usitegemee ufanisi,”alisema.

Mabula alisema kuna mashine 13 za 
POS zilikuwa zimezimwa hazisomani kati 
ya siku 81 hadi 1220 sawa na miaka mitatu.

“Tunaona kamati suala hili sio zuri na 
kungekuwa na majibu naamini lisingefika 
kwenye kamati hii,”alisema.

Hata hivyo, Makamu Mwenyekiti huyo 
alisema Sh. milioni 174.3 zilihamishwa 
kutoka kwenye mapato ya ndani na ku-
pelekwa kwenye akaunti ya amana kwa 
namna yenye kutia shaka.

“Michanganuo ya mapato na matumizi 
ya miradi 18, hayaakisi uhalisia wa fedha 
zilizotolewa na kutumika,”alisema.

LAAC yawatimua 
vigogo h’shauri Mlele

Fundi wa Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Dar es Salaam (DAWA-
SA), Kilian Luwena, akidhibiti upotevu wa maji katika bomba la inchi 10 jirani 
na Kanisa la Efatha, Kata ya Saranga, jana. PICHA: JOSEPH MWENDAPOLE
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CYNTHIA STACEY TARIMO 
tutakukumbuka kwa uzalendo

Na Mwandishi Wetu

ALIPENDA kuitwa ‘Mzungu’ aki-
furahia utani na kuchangamka, 
kujichanganya na watu akisal-
imia kwa ufupi ‘jambo’ ndivyo al-
ivyofanya kazi katika chumba cha 
habari cha The Guardian Limited.

Alikuwa na safu yake inayotoka 
kila wiki ya ‘Start the Week With 
Cynthia Stacey’, iliyosomwa kila 
Jumatatu kwenye gazeti la The 
Guardian.

Cynthia Lillian Stacey Tarimo, 
ametwaliwa na kuufanya ‘ulim-
wengu wa The Guardian Limited, 
alioutumikia kwa zaidi ya miaka 20 
kuwa na simanzi ukiomboleza kifo 
cha mwanahabari huyo aliyekuwa 
chachu ya kuibua mijadala, ku-
penda kufuatilia masuala ya maen-
deleo ya watu na pia kuhimiza 
uzalendo.

Kwa mujibu wa familia ya Ernest 
Tarimo, Cynthia alipata masham-
bulizi mbalimbali ya magonjwa ak-
iwa likizo nchini Uingereza mwaka 
2021, alipona na kurudi Tanzania, 
Mei mwaka huu aliugua tena hadi 
kulazwa Hospitali ya Taifa Muhim-

Cynthia Lillian Stacey Tarimo 1945 - 2022. 

bili, akisumbuliwa na kifua na 
shinikizo la damu (presha kush-
uka sana) na kulazimu kulazwa 
chumba cha uangalizi maalumu 
hadi alipofariki Alhamisi Oktoba 
6 na kuzikwa Oktoba 12, kijijini 
Mande Kilimanjaro.

Cynthia amefanya mengi, licha 
ya kuwa ‘Mzungu’, aliipenda Tan-
zania akitumia juhudi kuboresha 
maisha ya wengine hasa maskini.

Mara nyingi, anamrejea Mwal-
imu Julius Nyerere kama mfano 
wa mtu aliyeishi kwa ukamilifu na 
utimilifu asiyekuwa na tamaa ya 
mali, umaarufu wala kujilimbiki-
zia mali huku wengine wakishin-
dia maji au kipande cha muwa.

Licha ya kutoka kwenye taifa 
lililoendelea, Cynthia Stacey ali-
kuwa mjamaa na asiyependa mai-
sha makubwa, wanaomfahamu 
wanasema alikuwa wakawaida 
mno. ‘Hafagilii’ mavazi ya bei 
mbaya, sherehe kubwa za harusi, 
kujipamba kupindukia, kuishi 
kwenye makazi au nyumba za 
gharama kubwa, lakini kujistare-
hesha kupindukia wakati watu 
wengi wanaishi maisha magumu.

Akizaliwa Aprili, 1945 katika fa-
milia ya watoto watatu ya Mama 
Marguerite Chaganis na baba 
mzee Sydney Stacey, amefariki 
akiwa na umri wa miaka 77. Ame-
soma huko Uingereza, lakini ak-
iwa na mapenzi na fani ya sanaa 
na ubunifu na alipata cheti katika 
fani ya Sanaa na Ujuzi wa Mitindo 
(art and design skills) bila kusa-
hau uandishi wa habari.

Alivisoma vyote huko mjini 
South Tyneside akipata pia Di-
ploma ya Creative Media Practice, 
katika chuo hicho na akaanza 
ustawi katika taaluma ya uandishi 
wa habari.

Ana sifa ya udadisi na kutaka 
kujua mambo kwa kuhoji mas-
wali mengi yakilenga utendaji 
katika maisha na maendeleo ya 
watu yenye lengo la kuelimisha 
jamii. Ndicho alichokifanya muda 
mwingi kwenye uandishi wake.

Cynthia aliipenda fani ya sanaa 
na kwa kuanza aliajiriwa katika 
Taasisi ya Serikali ya Uingereza ya 
Iaing Art Gallery iliyoko Newcas-
tle kama ‘curator’ mhifadhi kwa 
muda mrefu akihusika rasmi na 

elimu ya uhifadhi wa vitu na nyaraka 
za kale, kazi aliyoifanya hadi mwaka 
1976, kabla ya kuja Tanzania na ku-
jikita katika uandishi.

KUJA TANZANIA
Amekuwa sehemu ya wanahabari 

wa Tanzania baada ya kuja nchini 
Januari 1980 na kufunga ndoa na Er-
nest Tarimo, mwaka huo na kujenga 
familia iliyokuwa na watoto na wa-
jukuu. Maisha yake nchini yalikuwa 
kwenye ‘media’ mwandishi huru na 
maarufu wa kujitegemea akianza 
kwanza na gazeti binafsi la Kiin-
gereza la ‘The Family Mirror’.

Nguli huyo aliandika safu maarufu 
iliyomtambulisha kama ‘The Mirror 
Musings’ au ‘Tafakuri za Mirror’ na 
baadaye kuendelea kutoa maandiko 
mbalimbali katika magazeti ya The 
Business Times, The African, The 
Citizen na mwisho The Guardian 
alikosikika kwa muda mrefu, kila 
siku ya Jumatatu kupitia makala 
yake ya Start The Week With Cynthia 
Stacey.

Cynthia alikuwa mwanachama wa 
Chama cha Wanahabari cha National 
Union of Journalists cha Uingereza 
(NUJ) pamoja na Shirika la Kimataifa 
la Kutetea Haki za Binadamu na Msa-
maha -Amnesty International. 

Kwa ujumla harakati zake za uan-
dishi na uanaharakati zilimkutani-
sha na wananchi wengi na viongozi 
wa serikali na taasisi mbalimbali ka-
tika kufuatilia maswali na masuala 
yaliyomgusa yaliyohitaji majibu na 
ufumbuzi kwa manufaa ya taifa na 
umma mkubwa uliokuwa ukisoma 
taarifa zake.

Matokeo ya harakati na juhudi zake 
ni pamoja na kuongezeka uwajibika-
ji na uwazi katika maeneo aliyoyagu-
sia na katika maboresho ya huduma 
na utunzaji wa mazingira. Mojawapo 
ya matokeo ya juhudi zake ni katika 
eneo la mazingira lililoshuhudia ku-
unusuru mbuyu mkubwa pembeni 
ya kituo cha mabasi cha Namanga, 
jijini Dar es Salaam, uliokuwa katika 
mchakato wa kukatwa na mkandar-
asi wakati wa ujenzi wa barabara ya 
Ali Hassan Mwinyi, wakati wa uon-
gozi wa awamu ya tatu.

Cynthia aliipenda sana Tanzania 
na mdau wa Muungano akibarikiwa 
na mafanikio yake katika nyanja 
mbalimbali na kila alipochoka au 
kuzidiwa na joto kidogo la Bara 
alikimbilia Zanzibar alikokuwa na 
makao mengi na marafiki pia.

NGULI MAENEO HAYA
Cynthia alipendelea kutembea na 

kusafiri alikuwa na utashi, katika 
sanaa ya upangaji wa upambaji au ‘ 
interior design skills’ na alipendelea 
sana, kupangua na kupanga na kila 
alipoingia mahali jambo la kwanza 
lilikuwa ni mpangilio, kubadili-
sha, kuboresha na kupendezesha 
mwonekano kiubunifu. Kwa ujumla 
alikuwa mtu mwenye upendo na 
ukarimu mwingi, mcheshi na mwe-
nye kufurahia maisha nyumbani na 
kazini.

Bwana ametoa, Bwana amet-
waa, jina lake lihimidiwe. Amina.

Akizaliwa 
Aprili, 1945 
katika 
familia ya 
watoto 
watatu 
ya Mama 
Marguerite 
Chaganis na 
baba mzee 
Sydney 
Stacey, 
amefariki 
akiwa na 
umri wa 
miaka 77. 
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MAONI & UCHAMBUZI

JANA nchi za Tanzania na Uganda zimeingia 
makubaliano ya ushirikiano mipakani mkoani Kagera, 
kudhibiti ugonjwa wa ebola.

Ushirikiano huo una lengo la kuhakikisha kuwa 
ugonjwa wa ebola hauingii nchini Tanzania hasa ikiz-
ingatiwa kuwa nchi hizo ni majirani na kuwa rahisi ku-
penya.

Makubaliano hayo yalifikiwa jana katika mpaka wa 
Bugango, Wilaya ya Misenyi mkoani humo, kati ya 
Mganga Mkuu wa Mkoa wa Kagera, Dk. Issessanda Kan-
iki na maofisa afya nchini Uganda.

Katika ushirikiano huo walikubaliana kufanya ukagu-
zi kwa wasafiri, kuwapima maambukizi ya ugonjwa wa 
ebola, kutoa cheti na kuweka vifaa vya kuzuia maam-
bukizi vikiwamo vitakasa mikono, sabuni na maji tiriri-
ka.

Walikubaliana kuwa maofisa afya wote wa mipakani 
watoe elimu ya tahadhari na kuchukua hatua za pamo-
ja kutoa huduma na kutatua matatizo yoyote yatakay-
ojitokeza kwa pamoja.

Hatua hiyo iliyofikiwa na nchi hizo mbili ni ya ku-
tia moyo kwa sababu bila ushirikiano katika kudhibiti 
ugonjwa huo utasambaa na kuathiri nchi nyingine za 
jirani. Magonjwa ya milipuko yanapojitokeza na serikali 
kuchukua hatua haraka, zinasaidia kudhibiti maam-
bukizi kuenea kwa kasi.

Tanzania na Uganda zina ukaribu ambao watu wake 
hasa mipakani huingia kwa njia mbalimbali zikiwamo 
za kibiashara na hata katika shughuli zingine.

Undugu wa nchi hizo umetokana na mambo mengi 
kwani hata watu huoana na kutengeneza familia am-
bazo huimarisha udugu huo.

Hata lugha baina ya nchi hizo mbili watu wake husiki-
lizana, hivyo makubaliano ya ushirikiano huo katika 
kudhibiti ugonjwa huo utaleta manufaa makubwa na 
kuondoa hofu kwa wananchi wake.

 Imeelezwa katika makubaliano hayo kuwa ni ya uji-
rani mwema katika kudhibiti tishio la ugonjwa huo usi-
ingie nchini kupitia mipaka yote mkoani Kagera, nchini 
Tanzania. Na kwa upande wa Ofisa Afya kutoka nchini 
Uganda, Mlekateka Jesca, alisema ushirikiano huo uta-
saidia kuwaelimisha wananchi wa pande zote kujikinga 
na ugonjwa huo.

Viongozi wa nchi hizo mbili waliwahakikishia wa-
nanchi kuwa ugonjwa wa ebola haupo Wilaya ya 
Mubende na Kampala na ushirikiano huo utatusaidia 
kuendelea kuudhibiti ili usiingie wala kuvuka kwenda 
Tanzania.

Katika makubaliano hayo ambayo pia yalihudhuriwa 
na watendaji kutoka Mkoa wa Kagera, ambao wali-
weka bayana kuwa tangu wamepata taarifa ya tishio 
la ugonjwa huo wanashirikiana na maofisa afya kutoa 
elimu kwa jamii kuhusu kujikinga na ugonjwa huo.

Wataalamu wa afya kutoka Kituo cha Mbale kwa 
upande wa Uganda na viongozi mbalimbali wa kata na 
vijiji, kwa upande wa Tanzania pia walikuwapo katika 
makubaliano hayo kuonesha kuwa nguvu inayotumika 
kudhibiti ugonjwa huo ni kubwa na kuhakikisha hau-
vuki kuingia Tanzania ili wananchi waendelee kufanya 
shughuli za kuzalisha mali bila hofu.

Magonjwa ya milipuko ni hatari kwasababu yanarud-
isha nyuma shughuli za maendeleo kutokana na ghara-
ma kubwa kutumika yanapokuwa yameingia kwenye 
nchi yoyote bila kuchukuliwa tahadhari.

Na Beatrice 
Moses

MBAAZI ni  kati ya mazao jamii ya mi-
kunde ambayo kwa mujibu wa wataal-
amu wa lishe, sifa kubwa ya jumla 
ya mazao hayo ni kuwa na kiwango 
kikubwa cha  protini, ikilinganishwa 
na zinazopatikana kwenye nyama na 
maziwa.

Pamoja na sifa hiyo, mbaazi zina 
sifa za ziada kwenye afya, japo ma-
haragwe ndiyo yamebeba umaarufu 
kwenye kundi hilo, inapendwa na 
kuliwa zaidi, ikilinganishwa na mbaazi 
au kunde na mazao mengineyo yanay-
ofanana nayo. 

Hapo ndipo Taasisi ya Kuboresha 
Mifumo ya Masoko ya Kilimo Tanzania 
(AMDT), inaeleza kwamba, kupitia wa-
dau wao wa utafiti imebainika mbaazi 
pamoja na sifa nyinginezo, inasaidia 
kupunguza udumavu wa akili.  

Nakumbuka, Mtendaji Mkuu wa 
AMDT Charles Ogutu, akatuomba 
waandishi wa habari, jijini Dar es Sa-
laam,  kwamba wamekusudia kuy-
atekeleza na watashiriki kuhakikisha 
zao hilo linalimwa vya kutosha, pia 
kwa umuhimu wake iliwe kwa wingi 
kwenye familia hadi shuleni. 

Hatua hiyo inatarajiwa kufanikiwa 
ndani ya   uwekezaji mkubwa kwa 
wakulima 100,000 wa mazao ya mi-
kunde na alizeti kwenye mikoa 11 nchi-
ni, ndani ya miradi inayotajwa kugha-
rimu shilingi bilioni 4.5 . 

Hivyo, uwekezaji huo unalenga ka-
tika kuwawezesha wakulima kupata 
mbegu bora za mazao hayo, katika 
mikao inayotajwa  kuwa ni Manyara, 
Singida, Morogoro, Dodoma, Lindi, 
Arusha, Ruvuma, Songwe, Rukwa na 
Njombe. 

Kinachofurahisha zaidi ni kwamba, 
itatekelezwa hadi mwaka 2023 na en-
dapo itakuwa na mafanikio, itaongeze-
wa muda hadi mwaka 2024.

Nionavyo, AMDT ilianzishwa mwa-
ka 2015 ikishirikiana na serikali tano, 
ambazo ni za  Sweden, Ireland, Den-
mark na Uswisi, kwa kushirikiana na 

Fursa kuongeza mbaazi shambani, 
tuitumie kwa afya na uchumi bora

 Muungwana Lazima Nilonge

Ushirikiano Tanzania 
na Uganda kudhibiti 
ebola ni wa kupongeza

Sababu 
kubwa ya 
matatizo 
ya afya 
ya akili ni 
mabadi-
liko katika 
mfumo 
wa malezi 
ndani ya 
familia 
na jamii, 
msongo 
wa mawa-
zo unao-
tokana na 
ugumu wa 
kushindwa 
kuhimili 
mahi-
taji ya kila 
siku, na 
matumizi 
ya vilevi 
hususani 
pombe, 
bangi na 
dawa ny-
ingine za 
kulevya.

Nipashe hutolewa na kuchapishwa na:

THE GUARDIAN LIMITED
Mhariri Mtendaji:  Beatrice Bandawe
Meneja Usambazaji na Masoko: Emmanuel Lyimo
Mapokezi: 0745 700710
Matangazo: 0782 253 676
Baruapepe:  advertise@guardian.co.tz
Website:  www.ippmedia.com
 www.ippmedia.com 

Tanzania.
Mtazamo wao ni kile kinachonigusa 

zaidi, kwamba kuleta mapinduzi kwe-
nye kilimo. Hapo ina sura njema, ku-
hakikisha mazao yanapatikana kwenye 
masoko, pia jamii inatambua umuhimu 
wa chakula hicho bora kwa afya yao. 

Katika kikao cha kazi kilichohusi-
sha Watendaji wa Taasisi ya Chakula 
na Lishe Tanzania (TFNC), pamoja na 
wadau wa maendeleo kuhusu Masuala 
ya Lishe nchini mnamo Juni 8, mwaka 
huu bungeni jijini Dodoma, serikali 
iliahidi kufanya uwekezaji kitaifa katika 
masuala ya lishe nchini 

Lingine la faraja hiyo, ni pale Waziri 
wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu anayes-
hughulikia Sera, Bunge na Uratibu, 
George Simbachawene, mgeni rasmi 
katika tukio hilo, akabainisha kwamba 
ni muhimu kuweka jitihada za kupam-
bana na matatizo ya lishe kwa umma. 

Pia akakumbusha kwamba mtu an-
apokosa lishe nzuri, anapata matatizo 
ya afya na mara zote kinamama na hasa  
wajawazito wanapokosa afya bora na 
watoto kuwa na udumavu wa akili na 
mwili, pia serikali itapata hasara, kwa 
sababu ya kuwa na watu wasio na afya 
bora, kutokana na maradhi yatokanayo 
na ukosefu wa lishe bora. 

Iko wazi, lishe bora ina sura ya ‘kila 
kitu.’ Hiyo inalea umuhimu kwa watu 
wote na hasa watoto ambao kuna wen-
gine, kati yao huwa na usumbufu kwe-
nye kula vyakula vya aina fulani, huku 
vingine wakivikataa. Kwa kuwa wen-
zetu hao wadogo hawatambui maud-
hui ya umuhimu, wakivutiwa na ladha 
pekee, ni vyema wazazi wakaongeza 
umakini na kuweka mbinu  sahihi za 
kuhakikisha wadogo wanakula. 

Udumavu wa akili ni wazi nao una 
mchango kwenye utegemezi. Kwa hiyo, 
kama kuna namna nzuri ya kuupungu-
za, ni vyema familia na shule zikaona 
umuhimu wa kuwa na mlo wa mbaazi 
zaidi, kama ilivyo maharagwe ilivyozo-
eleka. 



Ofisa Mtendaji Mkuu wa Benki ya Biashara Tanzania (TCB), Sabasaba Moshingi (kulia), akimlisha keki mteja wa 
benki  hiyo, Deodarus  Nkeyera, alipokwenda kupata huduma Tawi la Mlimani City, mkoani  Dar es Salaam  mwis-
honi mwa wiki, ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha Wiki ya Huduma kwa Wateja. Kushoto ni Meneja wa Tawi hilo, 
Happy Ernest. PICHA: JUMANNE JUMA 
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Gwajima atangaza 
kampeni kusaka 
wakatili wa watoto
Na Elizabeth Zaya

WAZIRI wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, 
Wanawake na Makundi Maalum, Dk. Dor-
othy Gwajima ametangaza operesheni ya 
mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba, 
kuwasaka wanaowafanyia ukatili watoto.

Kwa mujibu wa Dk. Gwajima, hata wa-
naoshuhudia watoto kufanyiwa vitendo 
hivyo vya ukatili na kushindwa kutoa 
taarifa watachukuliwa hatua kali.

“Mapambano ya kulinda mtoto yana-
pamba moto nyumba kwa nyumba, mtaa 
kwa mtaa, hatutakubali kuumiza watoto 
kwa sababu ya hasira na matatizo yetu 
watu wazima, hilo halikubaliki,” alisema 
Dk. Gwajima.

Aliwataka wakuu wa mikoa, madiwani 
na wakurugenzi kwenye halmashauri 
zote kuwa karibu na wananchi na kuwa-
patia namba ambazo watakuwa wanatoa 
taarifa za vitendo vya ukatili vinapofanyi-
ka kwenye maeneo yao.

Alisema asilimia 60 ya vitendo vya 
ukatili kwa watoto vinafanyika kwenye 

familia zao na asilimia 40 nje ya nyum-
bani ikiwamo shuleni na kwingineko.

“Haiwezekani tukaendelea hivi, 
hawa wenye roho za ukatili tunawa-
jua, ndiyo maana wakati mwingime 
tunapowakamata, utasikia wananchi 
wanaanza kusema huyu alianza zamani 
kufanya hivyo kwa sababu wanafahamu, 
kwa hiyo tushirikiane kutoa taarifa hizi,” 
alisema.

“Sheria ya mtoto ya mwaka 2009 am-
bayo imefanyiwa marekebisho mwaka 
2019 kwenye kipengele cha 95, inasema 
aliyeona, aliyeshuhudia vitendo hivyo 
vya ukatili kwa mtoto halafu akany-
amaza na yeye ana hatia. Sasa haiweze-
kani tukawa tunaendelea kufanyia kazi 
matukio, lazima tuwe na mkakati, kila 
mtu awe na wivu wa kulinda mtoto wake 
na wa mwenzake kwa kutoa taarifa ili 
tuchukue hatua za kuzuia yasiendelee 
kutokea.”

Aliwataka wazazi na walezi wa watoto, 
kuwa walinzi wakuu na faraja kwa wato-
to wao badala ya kugeuka kuwa chanzo 

cha kuwafanyia ukatili watoto.
“Mzazi ni mtu wa mwisho na wa kwan-

za anayetakiwa kuwa faraja kwa mtoto 
wake, hatuwezi kuendelea kuvumilia 
kuona kuna wazazi ambao wanaacha 
dhamana ya kuwa faraja na walezi wa-
nawakatili watoto,” alisema Dk. Gwajima.

“Serikali itamfikia kila mlezi, mzazi na 
mwanajamii aliyefanya ukatili kwa mwa-
najamii mwingine hususani kwa watoto. 
Nikiwa waziri mwenye dhamana, watoto 
ni mboni ya taifa, ukiwagusa umegusa 
taifa.”

“Haivumiliki na wala hakutakalika, 
ni lazima tukupate ukimkatili mtoto, ni 
lazima wanajamii tuwalinde hawa wa-
toto, ni zawadi na ni tunu. Taifa lina wivu 
mkubwa na hawa watoto. Ndio msaada 
wetu, kimbilio na faraja yetu katika siku 
zetu tunapoelekea kwenye uzee, lazima 
tuwalinde. Mimi ninashindwa kuelewa, 
jamii inaweza kuishi katika eneo ambalo 
mtoto anakatiliwa, lakini hawatoi taarifa 
mpaka madhara yatokee, ni lazima tu-
toke huko.”

KABWELA

NMB yazindua 
kampeni maalumu 
kufanikisha 
msimu mpya 
korosho
Na Mwandishi Wetu

MSIMU wa mwaka huu wa koro-
sho unaanza rasmi kesho ukilenga 
kuzalishaji tani 400,000 za zao hilo, 
lengo ambalo Benki ya NMB imese-
ma iko tayari na ina uwezo kifedha 
kuhakikisha linafanikiwa.

Katika kutimiza azma hiyo, jana 
benki hiyo ilibainisha utayari wake 
wa kufanya hivyo na kubainisha 
mikakati iliyonayo kulisaidia taifa 
kupata matokeo chanya kwenye 
msimu huu wa 2022/23.

Mbali ya mikopo na huduma zake 
zingine, NMB inapanga kutumia 
kampeni maalumu ya kuhamasi-
sha matumizi ya benki kuufanya 
msimu huu mpya kuwa wa mafani-
kio makubwa zaidi kiuzalishaji na 
kibiashara kulinganishwa na misimu 
iliyopita.

Mkuu wa Idara ya Kilimo Bi-
ashara wa benki hiyo, Isaac Masusu, 
alisema kampeni hiyo imepewa jina 
la “Bonge la Mpango - Mchongo wa 
Kusini” na mchakato mzima un-
awalenga wakulima wa korosho na 
vyama vyao vya ushirika (AMCOS).

“Ili kuendelea kuhamasisha 
matumizi ya huduma za Benki ya 
NMB kwa wakulima na vyama 
vya ushirika, leo hii tunawaletea 
kampeni maalum tunayoiita ‘Bonge 
la Mpango’ na kwa mwaka huu 
tumekuja na kaulimbiu ya ‘Mchongo 
wa Kusini’.

“Tumeona ni vyema tukailenga 
zaidi kanda hii ya kusini kwani 
tunataka kuendelea kuvihamasi-
sha vyama vya wakulima (AMCOS) 
pamoja na wakulima hususani 
katika kipindi hiki cha msimu wa 
korosho kuendelea kufanya malipo 
na kuhifadhi fedha zao katika Benki 
ya NMB kwa usalama zaidi huku 
wakiendelea kunufaika na huduma 
zetu zilizo bora na zilizoenea katika 
maeneo mbalimbali,” kiongozi huyo 
alibainisha.

Benki hiyo ilizindua kampeni 
hiyo jana kwenye Kongamano na 
Viongozi wa Vyama vya Ushirika 
mkoani Mtwara ililoliandaa kwa ajili 
ya kubadilishana mawazo jinsi ya 
kuufanikisha msimu huu na wadau 
wa zao hilo.

 Alisema kongamano hilo pia 
limefanyika kwa kutambua namna 
kilimo cha korosho kimekuwa nguzo 
muhimu kwa ustawi wa Kanda ya 
Kusini hususani mikoa ya Lindi na 
Mtwara, pia kwa taifa na hata Benki 
ya NMB.
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NBAA ilivyochangia 
kudhibiti fedha haramu

Tanzania, 
Uganda 
nguvu 
moja ebola
Na Mary Geofrey, MISSENYI

TANZANIA na Uganda zimeingia 
makubaliano ya ushirikiano mi-
pakani mkoani Kagera, kudhibiti 
ebola kuingia nchini.

Makubaliano hayo yalifikiwa 
jana katika mpaka wa Bugango, 
Wilaya ya Misenyi mkoani humo, 
kati ya Mganga Mkuu wa Mkoa 
wa Kagera, Dk. Issessanda Kaniki 
na maofisa afya nchini Uganda.

Dk. Kaniki alisema walikubali-
ana kushirikiana kufanya uk-
aguzi wa kina kwa wasafiri, ku-
wapima maambukizi ya ugonjwa 
wa ebola, kutoa cheti na kuweka 
vifaa vya kuzuia maambukizi 
ikiwa ni vitakasa mikono, sabuni 
na maji tiririka.

Alisema walikubaliana kuwa 
maofisa afya wote wa mipakani 
wanatakiwa kutoa elimu ya 
tahadhari pamoja na kuchukua 
hatua za pamoja kutoa huduma 
na kutatua matatizo yoyote ya-
takayojitokeza kwa pamoja.

“Mkubaliano haya ni ya ujirani 
mwema katika kudhibiti tishio 
la ugonjwa huu usiingie nchini 
kupitia mipaka yote mkoani 
hapa,” alisema Kaniki.

Naye Ofisa Afya kutoka 
nchini Uganda, Mlekateka Jesca, 
alisema ushirikiano huo uta-
saidia kuwaelimisha wananchi 
wa pande zote kupatiwa elimu 
ya kujikinga.

“Hapa mpakani hakuna 
ugonjwa wa ebola upo Wilaya ya 
Mubende na Kampala, ushiriki-
ano huu utatusaidia kuendelea 
kuudhibiti ili usiingie hapa wala 
kuvuka kwenda Tanzania,” 
alisema Mlekateka.

Na Mwandishi Wetu

BENKI ya Exim Tanzania imetambuli-
sha huduma yake mpya ya kibenki isiyo 
na mipaka kati ya Tanzania na Comoro, 
inayolenga kutoa miamala ya gharama 
nafuu kwa wateja na wafanyabiashara 
kati ya nchi hizo mbili.

Akitambulisha huduma hiyo mpya 
katika soko la Tanzania jana jijini Dar 
es Salaam, Mkuu wa Idara ya Uwekezaji 
Kimkakati na Matawi ya Nje wa Benki 
hiyo, Sumit Shekhar, alisema huduma 
hiyo inatoa fursa kwa wateja wa benki 
hiyo kufanya miamala ya kifedha kati ya 
nchi hizo kwa kuwezesha malipo kutoka 
kwenye akaunti za wateja.

“Tunafuraha kuanza huduma hii 
tukilenga kurahisisha biashara kwa 
Wacomoro wanaotembelea Tanzania. 
Kama tunavyojua sote Comoro ni nchi 
ya visiwa vilivyopo katika Bahari ya 
Hindi inayoshiriki mipaka ya baharini na 
Tanzania kaskazini-magharibi, na tayari 
tumeshuhudia kuongezeka kwa maslahi 
ya biashara kati ya nchi hizo mbili.” 

Alitaja baadhi ya bidhaa ambazo zi-
napelekwa zaidi visiwani Comoro kuwa 
ni pamoja na   mchele, saruji, samaki, 
vyakula, sukari, nishati ya mafuta na 

magari.
“Kwa upande wao wenyewe wanaleta 

Tanzania zaidi karafuu, vanila, na vyom-
bo vya usafiri wa majini. Tanzania yenye 
idadi kubwa ya makampuni ya viwanda 
nchini na miundombinu mikubwa ya 
bandari inatoa ushirikiano mkubwa wa 
kibiashara kati ya nchi zote mbili. Hivyo 
bidhaa hii inalenga kurahisisha hilo,” al-
iongeza Shekhar.

Akizungumza kwenye mkutano huo, 
Mkuu wa Kitengo cha Wateja wadogo na 
kati wa Benki ya Exim Tanzania, Andrew 
Lyimo alisema hatua hiyo ni mwendelezo 
wa mkakati wa benki hiyo wa kuongeza 
ufanisi wa huduma zake za kibenki za 
kielektroniki, ili kuwapa wateja huduma 
bora zaidi pamoja na kujitanua zaidi ka-
tika ukanda wa Afrika.

“Exim ni kati ya benki tano bora nchini 
Tanzania na benki kubwa zaidi katika 
visiwa vya Comoros na ni taasisi pekee ya 
kifedha kuwa na uwepo wake katika nchi 
zote mbili. Ujio wa huduma hii pamoja 
na faida za kibiashara na zile za kijamii 
pia utasaidia kuboresha ushirikiano wa 
kiuchumi kati ya nchi hizi mbili na pia 
kutengeneza fursa kwa wafanyabiashara 
na wazalishaji katika nchi zote mbili.’’ 
alisema Lyimo.

Benki yatambulisha 
huduma isiyo na mipaka

Mkuu wa Huduma ya Rejareja wa Benki ya Exim, Andrew Lyimo (wa pili kushoto), akizungumza na waandishi wa 
habari, jijini Dar es Salaam jana,  wakati akitambulisha huduma mpya ya kibenki isiyo na mipaka kati ya Tanzania na 
Comoro inayolenga kutoa miamala ya gharama nafuu kwa wateja na wafanyabiashara kati ya nchi hizo mbili. Wengine 
ni Mkuu wa Kitengo cha Uwekezaji wa Kimkakati na matawi ya nje wa benki hiyo, Sumit Shekhar (kushoto), Mkuu wa 
Bidhaa za Rejareja na Uhakika wa Mapato wa benki hiyo, Mtenya Cheya (kulia) na Meneja Msaidizi wa Biashara na 
Taasisi za Fedha, Bruno Tarimo. PICHA: MPIGAPICHA WETU

Na Joseph Mwendapole

BODI ya Wahasibu na Wakagu-
zi wa Hesabu (NBAA), imese-
ma moja ya mafanikio inayoji-
vunia ni kushiriki kikamilifu 
kuzuia utakatishaji wa fedha 
haramu kwa kushirikiana na 
taasisi mbalimbali za serikali.

Hayo yalisemwa jana jijini 
Dar es Salaam na Mwenyekiti 
wa Kamati ya Maandalizi ya 
Maadhimisho ya miaka 50 ya 
kuanzishwa kwa bodi hiyo, 
Dk. Neema Kiure, wakati aki-
zungumza na waandishi wa 
habari kuhusu maonyesho 
yatakayofanyika Novemba 10 
hadi 12 mwaka huu.

Alisema NBAA kwa miaka 
50 tangu kuanzishwa kwake 
imekuwa ikitoa miongozo 
mbalimbali kwa wanachama 

wake ambao ni wahasibu na 
wakaguzi kurekodi miamala 
yote watakayoona ina masha-
ka na haieleweki.

Dk. Neema alisema bodi im-
ekuwa ikiwaelekeza wakaguzi 
na wahasibu kuhakikisha wa-
natoa taarifa kwa vyombo vya 
usalama wanapoona miamala 
yenye mashaka ili hatua zi-
weze kuchukuliwa kwa watu 
wanaohusika nayo.

“NBAA imekuwa ikitoa 
miongozo hiyo ikishirikiana 
na taasisi mbalimbali za seri-
kali na wakaguzi wao ndio 
wamekuwa wakitoa maoni 
kuhusu taarifa za fedha na 
kwasababu wahasibu ndio 
wanapitisha miamala ya fedha 
kwa hiyo popote wanapoona 
utata ni jukumu lao kuripoti 
kwa mamlaka husika ili hatua 

zichukuliwe,” alisema.
Kuhusu chemsha bongo 

ya masuala ya uhasibu, Dk. 
Neema alisema wataitoa kwe-
nye vyombo mbalimbali vya 
habari na washindi watapa-
tiwa zawadi wakati wa kilele 
cha maadhimisho hayo No-
vemba 30, mwaka huu.

“Chemsha bongo itakuwa 
katika masuala ya kila siku ya 
uhasibu kwa mfano je, unafiki-
ri ni muhimu kwa kampuni za 
biashara kuwa na wahasibu? 
Au je, unaona kuna umuhimu 
gani wa kutoa risiti?” Alihoji.

“Mara nyingi tunapozun-
gumzia mambo ya risiti watu 
wanafikiri ni masuala ya 
kodi tu hapana, unapokuwa 
mhasibu au mkaguzi ili utoe 
uthibitisho kwamba miamala 
ilifanyika lazima utoe risiti 

kuthibitisha kwamba kuna 
fedha ilitumika,” alisema 
Neema ambaye ni msomi wa 
ngazi ya juu kabisa ya uhasibu 
CPA.

Alisema kuna umuhimu 
mkubwa wa elimu ya uhasibu 
kuanzia chini ngazi ya shule 
za msingi ili watu wajue masu-
ala ya fedha na kwamba ndiyo 
sababu chemsha bongo hiyo 
haitahusisha utaalamu wa 
juu wa masuala ya uhasibu ili 
watu wengi waweze kushiriki.

Dk. Neema alitoa wito kwa 
wananchi wengi kushiriki 
maonyesho ya kihasibu ya-
takayofanyika kwenye viwanja 
vya Mnazi Mmoja jijini Dar es 
Salaam kwani mashirika mbal-
imbali yatatoa elimu bure 
kuhusu namna bora ya kuta-
yarisha taarifa za fedha.
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‘Rasilimali pekee hazitoshi
kuipa Tanzania maendeleo’

Usafi wa 
mikono 
kujikinga 
ebola, corona 
wasisitizwa
Na Beatrice Shayo

WANANCHI wameshauriwa kupenda 
kunawa mikono kwa maji tiririka na 
sabuni, ili kujiepusha na magonjwa 
mbalimbali ya kuambukiza hasa 
kipindi hiki cha tishio la ebola na 
UVIKO-19.    

Ushauri huo ulitolewa jana na 
Ofisa Afya Mkoa wa Dar es Salaam, 
Enezael Ayo, wakati akikabidhiwa 
msaada wa sabuni kutoka Shirika la 
WaterAid Tanzania, ikiwa ni sehemu 
ya kuadhimisha Siku ya Unawaji wa 
Mikono Duniani ambayo hufanyika 
Oktoba 15, kila mwaka.

Alisema mkakati wa mkoa ni 
kuhakikisha kila kaya, taasisi za 
umma na binafsi, vituo vya kutolea 
huduma vya afya na maeneo yote 
yanakuwa na maji tiririka na sabuni.

“Tunafahamu kuna UVIKO-19 na 
sasa tumeingia kwenye tishio la 
ebola linatishia nchi ya Uganda na 
kama unavyoelewa nchi hiyo ni 
jirani na Dar es Salaam kama kitovu 
cha biashara kuna ndege nyingi zi-
naingia kutoka nchi mbalimbali, kwa 
hiyo wananchi wote tunatakiwa 
usafi wa mikono, kunawa sio tu ku-
nazuia UVIKO-19 bali na magonjwa 
mengine ya kuhara, kipindupindu,” 
alisema Ayo.

Wakati UVIKO-19 ilipoingia, alise-
ma mwamko ulikuwa mkubwa na 
kila mtu kwenye eneo lake kunawa 
mikono, lakini kwa sasa umepungua.

Alisema msaada walioupata 
watagawa katika Hospitali ya Mwa-
nanyamala kwenye vituo vya afya 
vidogo, zahanati na wataangalia 
kwenye uhitaji mkubwa.

Kuelekea Siku ya Maadhimisho 
ya Unawaji Mikono, alitoa wito kwa 
wadau wengine kuendelea kuisaidia 
jamii unawaji mikono ili kuepukana 
na magonjwa hatarishi kwa afya 
yao.

Naye Kaimu Mganga Mkuu wa 
Hospitali ya Rufani Mkoa wa Mwa-
nanyamala, Dk. Aileen Barongo, 
alisema wanashukuru kwa msaada 
walioupata na wanaendelea kuwa-
hamasisha wananchi umuhimu wa 
kunawa mikono.

Alisema wanaofika hospitalini 
hapo wameonyesha mwamko wa 
kunawa mikono na wamejitahidi 
kuweka vituo vya kutosha vyenye 
maji tiririka ili kulinda afya zao.

Ofisa Mawasiliano na Kampeni 
wa Shirika la WaterAid Tanzania, 
Neema Kimaro, alisema wameka-
bidhi katoni 11 za sabuni ambazo 
ni sawa na lita 220 kwa ajili ya ku-
saidia kuzuia maambukizi ya ebola 
na UVIKO-19 katika vituo walivy-
otengeneza vya kunawa mikono Jiji 
la Dar es Salaam.

“Tunatamani wadau wengine 
kwenye masula ya unawaji mikono 
kuungana na sisi kuelekea siku ya 
maadhimisho ya unawaji mikono 
duniani na kukabiliana na janga 
hili la ebola na UVIKO-19,” alisema 
Kimaro.

Kimaro alisema wananchi wa-
natakiwa kuzingatia umuhimu wa 
kunawa mikono kwa ajili ya kulinda 
afya zao na kuepuka kupata ma-
gonjwa hatarishi ambayo wanaweza 
kuyazuia.

Na Steven William, 

MUHEZA 

CHAMA cha Walimu Tan-
zania  (CWT), kimewaonya 
walimu watakaojihusisha na 
utovu wa nidhamu ikiwamo 
uhusiano wa kimapenzi na 
wanafunzi. 

Onyo hilo limetolewa 
jana na Mjumbe wa Kama-
ti ya Utendaji ya CWT 
Taifa, Mashaka Mussa, wakati 
wa mkutano mkuu wa nusu 
muhula wa chama hicho uli-
ofanyika wilayani Muheza.

Alitoa mfano wa mkoani 
Mwanza, ambako mwalimu 
alipata matatizo ya kama 
hayo na chama kililazimika 

kutumia Sh. milioni 187 kwa 
kumwekea wakili.

Mussa alisema nidhamu ni 
muhimu kuzingatiwa kwa kila 
mwalimu ili kulinda hadhi na 
kwamba ni marufuku kwa 
walimu kujihusisha kimapen-
zi na wanafunzi kwa kuwa ni 
kinyume na matakwa ya kazi 
na gharama kwa CWT.

Aliwakumbusha walimu 
kutumia Benki ya Walimu ku-
pata mikopo ya kuwawezesha 
kujikwamua kimaisha kwa 
sasa na wakistaafu.

Akifungua mkutano huo, 
Mwenyekiti wa Halmashauri 
ya Wilaya ya Muheza, Erasto 
Mhina, alisema ni muhimu 
walimu wakatambua na 
kuheshimu taaluma yao, dha-

mana na imani waliyopewa 
kisha kuacha kutenda mam-
bo yaliyo kinyume na maadili 
ya Mtanzania.

Aidha, aliwataka walimu 
kujenga mshikamano na up-
endo baina yao ili kujenga 
chama imara kwa kuwa bila 
kufanya hivyo kitakufa.

Kwa upande wake, Katibu 
wa CWT Jiji la Tanga, Andrew 
Kombo, alisema wawakilishi 
wa walimu mahala pa kazi 
wasisambaze sumu kwa 
walimu shuleni, kwa kuwa 
wanatakiwa kushirikiana ili 
chama kisonge mbele na sio 
kukibomoa kupitia mitandao 
ya kijamii.

Kwa upande wake, Mwe-
nyekiti wa CWT Mkoa wa 

Tanga Mohamed Seif, alise-
ma wawakilishi wa walimu 
mahala pa kazi waangalie 
changamoto na suluhisho 
lao kwa kuwa mkutano kama 
huo utafanyika tena mwaka 
2025.

Naye Mwenyekiti wa CWT 
Wilaya ya Muheza, Mashauri 
Kanyama, alisema wako 
tayari kushirikiana na walimu 
ikiwamo kuwatetea mahala 
pa kazi wanapopata matatizo.

Naye Katibu wa CWT 
Wilaya ya Muheza, Mashaka 
Selemani, alisema mkutano 
huo ni wa kikatiba huku ak-
ipongeza ushirikiano na kazi 
nzuri inayofanywa na walimu 
na ndiyo maana ufaulu un-
aongezeka siku hadi siku.

CWT yaonya walimu utovu wa nidhamu

Mkuu wa Kitengo cha Kadi wa Benki ya CRDB, Farid Seif (kulia), akikabidhi mfano wa hundi yenye thamani ya 
500,000/- kwa mshindi wa pili wa promosheni ya “Tisha na TemboCard” kwa mwezi Septemba, Diana Lucas Rutai-
nurwa, katika duka la vifaa vya michezo la GSM Salamander Tower, Mtaa wa Samora, jijini Dar es Salaam juzi. Kati-
kati ni Meneja Biashara ya Kadi na Malipo ya Kidigital Benki ya CRDB, Getrude Moragwa. PICHA: MPIGAPICHA WETU

Na Mwandishi Wetu, ARUSHA

BALOZI wa Norway nchini, 
Elizabeth Jacobsen, amesema 
rasilimali pekee hazitoshi 
kuipa Tanzania maendeleo, 
inapaswa kuwekeza katika 
nguvukazi yenye usawa wa 
kijinsia.

Alisema ikiwa wanawake 
watapewa fursa ya kushiriki 
katika shughuli za kiuchumi, 
uchumi wa dunia utaongezeka 
kwa Dola za Marekani trilioni 
28.

Balozi Elizabeth alitoa kauli 
hiyo jana alipowasilisha mada 
kuhusu ajenda ya usawa wa 
kijinsia wakati wa Mkutano wa 
Kimataifa wa Uwazi na Uwa-
jibikaji (ITAC) unaofanyika ji-

jini hapo.
“Usawa wa kijinsia ni zaidi 

ya haki za binadamu, unak-
wenda hadi kwenye uchumi. 
Nchi yoyote inayohitaji kupiga 
hatua katika usawa wa kijinsia, 
lazima ihakikishe wanawake 
wanashiriki katika uchumi.

“Rasilimali peke yake hazi-
toshi kuchochea maendeleo 
ya nchi, bali nguvukazi iliyoko 
ndani ya nchi husika. Tan-
zania ina mafuta na gesi. Je, 
ushiriki wa wananchi ukoje? 
Wanawake wanashiriki vipi 
katika fursa hizi?

Alisema kwa kuwa na ra-
silimali hizo, anaamini Tan-
zania itazitumia kuhakikisha 
wanawake wanashiriki zaidi, 
akizipongeza asasi za kiraia 

nchini kwa kufanya kazi kub-
wa kuchochea ajenda ya us-
awa wa kijinsia.

Alisema kuna haja ya kuz-
ingatia umuhimu wa kuwa na 
uchaguzi huru na kutoa na-
fasi kwa wanawake kushiriki 
kuchagua na kuchaguliwa, 
akisisitiza viongozi wa vyama 
vya siasa na madhehebu ya 
dini wanapaswa kuisaidia seri-
kali katika hilo na yenyewe 
ihakikishe vyombo vya habari 
vinakuwa huru.

Balozi wa Uswisi nchini, Di-
dier Chassot, aliunga mkono 
hoja hiyo, akibainisha kuwa 
ushiriki wa vijana na wa-
nawake nchini katika kutoa 
uamuzi ni mdogo, akihimiza 
serikali na wadau wake ku-

chukua hatua kurekebisha 
kasoro hiyo.

Mkurugenzi Mtendaji wa 
Taasisi ya WAJIBU na Mdhibiti 
na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu 
za Serikali (CAG) mstaafu, Lu-
dovick Utouh, alisema mku-
tano huo wa siku mbili ni juk-
waa muhimu kwa serikali na 
wadau kubadilishana mawazo 
ya namna ya kutatua shida zi-
nazohusu masuala ya uwazi 
na uwajibikaji na kuhamasisha 
wananchi kushiriki katika shu-
ghuli za serikali.

Taasisi ya WAJIBU ilianza 
kuandaa mkutano huo mwaka 
jana, ukihudhuriwa na wa-
shiriki kutoka nchi mbalimbali 
duniani, baadhi wakishiriki 
kwa njia ya mtandao.
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LATRA yataka usalama wa watu SGR

Halotel kutoa 
zawadi ya gari 
ikisherehekea 
miaka 7 ya 
huduma
Na Mwandishi Wetu

WATEJA wa Kampuni ya Mawasi-
liano ya Halotel wataanza kujishin-
dia zawadi ikiwamo ya gari kupitia 
bahati nasibu inayoendeshwa na 
kampuni hiyo katika kusherehekea 
miaka saba ya huduma zao.

Kampuni hiyo pia imekuwa 
ikibuni bidhaa mpya zenye lengo 
la kuwazawadia wateja wake na 
Watanzania kwa ujumla wanao-
tumia huduma za mtandao mjini na 
vijijini.

Akiongea na waandishi wa habari 
jana jijini Dar es Salaam, Mkuu wa 
Kitengo cha Bidhaa na Mawasiliano 
wa kampuni hiyo, Sakina Makabu 
alisema wamezindua kampeni 
mpya inayojulikana “7 bang bang” 
kwa wateja wao ambao wamekuwa 
nao toka walipoanza miaka saba 
iliyopita.

“Kampeni hii itawapa fursa 
wateja kushiriki katika promo-
sheni itakayowawezesha wateja 
wetu na wananchi wote kwa wale 
ambao watajiunga na mtandao 
wetu kushiriki katika bahati nasibu 
na kujishindia zawadi mbalim-
bali zikiwamo vocha, simu janja, 
televisheni janja 50, jokofu, Wifi 
router ya 4G na gari mpya aina 
ya IST ndani ya wiki 10,” alisema 
Sakina.

Mkuu wa Kitengo cha Huduma 
kwa Wateja Halotel, Patrick 
Rwegoshora, alisema promo-
sheni hiyo ni moja ya ishara ya 
kuwashukuru kwa kuchagua na 
kutumia mtandao wao.

“Washindi 95 kila wiki, 32 kila 
mwezi, 16 kwa robo hii ya mwisho 
wa mwaka na mshindi moja wa 
mwisho wa promosheni (Grand 
draw) atajishindia gari mpya aina 
ya IST. Hivyo kutoa zawadi kwa 
jumla ya washindi 143 mpaka 
mwisho wa promosheni,” alisema.

Na Maulid Mmbaga

SHIRIKA la Nyumba la Taifa 
(NHC), limesema sera ya ubia 
itakayofungua milango kwa 
wawekezaji binafsi wa sekta 
ya nyumba itakamilika Ijumaa 
ijayo. 

Akizungumza na waandi-
shi wa habari juzi jijini Dar es 
Salaam, Meneja wa Habari na 
Uhusiano NHC, Muungano Sa-
guya, alisema sera hiyo itazin-
duliwa sambamba na kaulim-
biu “Tunajenga Taifa letu kwa 
Ubia na Sekta Binafsi’.

Alisema lengo ni kuhimiza 
ushiriki wa sekta binafsi kue-
ndeleza maeneo yaliyoko ka-
tikati ya miji yenye thamani 
kubwa kuliko majengo yali-
yoko sasa.

Alisema tangu kuanza kwa 
utaratibu wa uwekezaji, NHC 
imetekeleza miradi 111 yenye 
thamani ya Sh. bilioni 300, 
kati yake 81 ya Sh. bilioni 240 
imekamilika 30 ya Sh. bilioni 
60 iko katika hatua mbalim-
bali.

“Miradi hii imechangia 
upatikanaji wa ajira, kubore-
sha mandhari ya miji yetu, 
kuongeza mapato ya shirika, 
wigo wa kodi za serikali, kui-
panga miji na kuongeza mae-
neo kwa ajili ya biashara na 
makazi,” alisema na kuongeza:

“Katika uzinduzi huu tu-
natarajia kuwa na washiriki 
takribani 600 kutoka taasisi 
mbalimbali za serikali na bin-
afsi, vyama na bodi za kitaal-
uma, wawekezaji binafsi wa 
ndani na nje ya nchi, maba-
lozi wa nchi zenye wawekezaji 
wakubwa na wawakilishi wa 
kamati za bunge wanaogusa 
shughuli za shirika.” 

Naye Mkurugenzi wa 
Maendeleo ya Biashara wa 
NHC, William Genya, alisema 
wameamua kufanya marekeb-
isho ya sera hiyo ili kutekeleza 
agizo la Rais Samia Suluhu 
Hassan, kuvutia uwekezaji 
nchini ili ilete miradi mipya 
yenye tija kwa shirika na taifa 
kwa ujumla.

Alisema dhana ya ubia 

itaruhusu taasisi zaidi ya moja 
kufanya mradi kwa pamoja, 
huku akieleza kuwa shirika 
litatumia ardhi yake iliyoko 
katikati ya mji yote nchini 
kama mtaji katika kuwezesha 
miradi hiyo kufanyika.

“Shirika lina miradi mingi 
na wakati linaendelea nayo, 
linatoa pia ardhi yake kwa 
wabia wa sekta binafsi na ya 
umma kufanya miradi min-
gine kwa sababu mahitaji 
ya nyumba ni makubwa ku-
liko uwezo wa shirika ndiyo 
maana tukaamua kushiriki-
ana, ili tuweze kuwa na ny-
umba nyingi Watanzania 
wapate makazi na sehemu za 
kufanyia biashara kwa wingi,” 
alisema.

“Ardhi hizi tunazozitoa ka-
tika miradi ya ubia ziko kati-
kati ya miji na ili ubia uweze 
kufanya kazi ni lazima hicho 
kiwanja kiwe sehemu yenye 
thamani, na vingine vina ma-
jengo ambayo thamani yake 
ni ndogo hivyo tutayavunja ili 
kuruhusu uwekezaji mkubwa 

kufanyika na kwa kuanzia 
tumeweka orodha ya viwanja 
60 kwa nchi nzima,” alisema 
Genya.

Aidha, alibainisha kuwa 
sera hiyo wameiboresha ili 
kuepukana na changamoto 
walizokutana nazo siku za ny-
uma, ikiwamo ya kupata mbia 
ambaye hana uwezo mzuri 
wa kujenga jambo ambalo lili-
sababisha baadhi ya mambo 
kutokuenda sawa, pamoja na 
kutoa miradi mingi kwa mtu 
mmoja ambaye anashindwa 
kuitekeleza yote.

Genya alisema kwenye 
sera hiyo kuna vipengele vi-
tawawezesha uwekezaji na 
kupata mbia ambaye ana uw-
ezo atakayepata mradi mmoja 
kwa wakati mmoja kabla haja-
pata mwingine.

Vile vile, alisema katika ma-
jengo ya makazi ambayo yat-
akuwa na wananchi wanaoi-
shi ndani wakati wa uwekezaji 
wataondolewa kwa muda na 
baada ya mradi kukamilika 
watarudishwa.

NHC kuzindua sera ubia na sekta binafsi

Mkuu wa Kitengo cha Bidhaa na Mawasiliano wa Halotel, Sakina Makabu (kushoto), Mkuu wa Kitengo cha Huduma kwa 
Wateja, Patrick Rwegoshora’ na Ofisa Masoko Roxana Kadio, wakikata utepe wa zawadi ya gari itakayotolewa. PICHA: 
MPIGAPICHA WETU

Na Pilly Kigome

MAMLAKA ya Udhibiti wa Usafiri 
wa Ardhini (LATRA), imelitaka 
Shirika la Reli Tanzania (TRC) 
kulinda usalama wa wananchi 
kwenye miundombinu ya Reli ya 
Kisasa (SGR).

Kaimu Mwenyekiti Bodi ya 
Wakurugenzi LATRA, Henry Ban-
tu, alitoa agizo hilo juzi jijini Dar 
es Salaam wakati wa ufunguzi wa 
maadhimisho ya wiki ya usalama 
wa reli.

Alilitaka shirika hilo kuzinga-

tia usalama wa wananchi katika 
maeneo ya miundombinu ya reli 
kwa kutoa elimu stahiki kwa wa-
nanchi wa mijini na vijijini, ili 
wafahamu alama za usalama hali 
itakayosaidia kupunguza ajali za 
treni.

Alilitaka shirika hilo liweke 
kitengo maalumu kitakachoshu-
ghulika na ulinzi na usalama, 
miundombinu ya reli, abiria na 
watumiaji wengine wa reli.

Alisema TRC iweke baadhi 
ya alama za ishara na mambo 
muhimu ambayo mtumiaji wa 

reli anapaswa kuzingatia, ili 
kuhakikisha mtumiaji wa reli 
anakuwa salama.

Kwa upande wake, Mkurugenzi 
Mkuu TRC, Mhandisi Masan-
ja Kadogosa, aliziomba hal-
mashauri nchini kuwa na utarat-
ibu wa kuishirikisha TRC kwenye 
utekelezaji wa miradi ya maende-
leo, ili kuepusha mwingiliano wa 
miradi baina ya mamlaka hizo.

Alisema katika maendeleo ya 
sekta ya reli nchini, serikali im-
eweka fedha nyingi katika ukara-
bati na ujenzi wa miundombinu 

mipya ya reli ikiwamo ujenzi wa 
reli ya kisasa SGR, ili kuhakikisha 
usalama wa miundombinu ya reli 
kwa watumiaji ni lazima kuwepo 
kwa mikakati madhubuti ya ku-
hakikisha jamii inapata elimu ya 
usalama wa reli.

Pia aliwataka wananchi waki-
wamo wafugaji wanaochunga 
maeneo ya njia ya reli kuacha 
shughuli hizo maeneo hayo ili 
kuepusha ajali ambazo sio za la-
zima.

Kadogosa aliwataka wananchi 
wanaokwenda kupiga picha kwe-

nye reli hiyo kuwa makini kwa 
kuwa wanaweza kupata madhara 
makubwa.

Aidha, alisema ujenzi wa SGR 
umekamilika kwa asilimia 100 na 
sasa wako kwenye majaribio.

Katika maadhimisho hayo 
ya wiki ya usalama wa reli in-
ayojumuisha nchi wanachama 
wa SADC chini ya Umoja wa Vy-
ama vya Reli Kusini mwa Afrika 
(SARA), yanafanyika kwa kaulim-
biu ya “chukua tahadhari, treni 
zina mwendo wa haraka, ni ha-
tari”.

Washindi 95 kila wiki, 32 
kila mwezi, 16 kwa robo hii 
ya mwisho wa mwaka na 
mshindi moja wa mwisho 
wa promosheni (Grand 
draw) atajishindia gari 
mpya aina ya IST. 



Na Mwandishi Wetu, SIHA

CHANZO cha maji cha Isanja kili-
choko Kata ya Nasai, Siha mkoani 
Kilimanjaro, kiko kwenye hatari 
ya kutoweka kutokana na kukith-
iri kwa shughuli za binadamu ka-
tika eneo hilo.

Aidha, baadhi ya wafugaji wa 
jamii ya Kimasai kutoka wilaya 
jirani za Longido, mkoani Arusha 
na Simanjiro mkoani Manyara, 
wanatuhumiwa kugeuza chanzo 
hicho  sehemu ya malisho ya 
mifugo.

Akizungumzia jana kuhusu 

hatari ya kutoweka kwa chanzo 
hicho, Ofisa Tarafa ya Siha Kaska-
zini, Asteria Alfred, alisema kuto-
kana na kujitokeza kwa madhara 
hayo, ameagiza viongozi wa seri-
kali za vijiji na vitongoji kukilinda 
kwa hali na mali chanzo hicho 
dhidi ya wavamizi.

“Kuanzia Oktoba 11, mwaka 
huu, tumeanza kutumia sheria 
ndogo inayoelekeza kwamba 
yeyote atakayekutwa ameingiza 
mifugo kwenye chanzo hiki, 
ashughulikiwe.

“Faini ya kila mifugo ni Sh. 
25,000 na ninyi wananchi wa 

Isanja, watangazieni kabisa na 
wengine hasa hao wavamizi 
kwamba muziki ni mnene, ha-
tutawachekea maana nia yao si 
njema,” alisema.

Mwenyekiti wa Jumuiya ya Wa-
tumia Maji ya Mto Sanya, Good-
chance Moshi, aliyekwenda kuz-
uru eneo hilo kujionea madhara 
hayo, alisema ni wajibu kwa vion-
gozi hao kukilinda chanzo hicho 
kwa ili maji yaweze kuwepo kwa 
kizazi cha sasa na kinachokuja.

“Sheria Namba 11 ya Mwaka 
2009, imefafanua wazi kwamba 
chemichemi, matindiga na mae-

neo oevu kama hili la Isanja, ya-
natakiwa kulindwa kisheria na 
vijiji vinavyolizunguka eneo hilo, 
bila kungoja serikali kuu.

“Mtu anapokuja na kuanza 
kulima au kuingiza mifugo, 
serikali ya kijiji inatakiwa kum-
chukulia hatua. Kwa sababu 
ndani ya mita 60, hakutakiwi ku-
fanyika shughuli za kibinadamu,” 
alisema. 

Chanzo hicho cha Isanja, kina-
zungukwa na vijiji sita, kikiwamo 
Kijiji cha Koboko Kaskazini.

Licha ya tahadhari hiyo, Jo-
seph Mmari, ambaye ni mfugaji 

katika eneo hilo, aliwashangaza 
viongozi wa serikali baada ya 
kusisitiza kuwa wataendelea ku-
chunga mifugo ndani ya chanzo 
hicho.

“Tunaomba mturuhusu tuen-
delee kuchungia kwenye eneo 
hili kwa sababu kwa miaka mingi 
tumekuwa tukichungia hapa na 
hakuna aliyetuzuia. Hapa Isanja, 
ndiyo lilikuwa kimbilio letu kwa 
kuchungia ng’ombe. Hata nyie 
mnajua kwa sasa hali ni tete kwa 
mifugo yetu, inakufa kwa njaa 
kutokana na hali ya ukame,” 
alisema.

Na Godfrey Mushi, MOSHI

S
PIKA  wa zamani wa Bunge, 
Pius Msekwa, amesema 
ongezeko la matukio ya 
ukatili wa kijinsia nchini, 

linaweza kupungua kama Watanza-
nia wataiishi falsafa ya  binadamu 
wote ni sawa na kila mtu anastahili 
kuheshimiwa utu wake.

Msekwa ambaye ni Mkuu wa 
Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi 
(MoCU), amesema kuna haja kama 
taifa kuanza kuiishi falsafa hiyo ali-
yokuwa akiitumia Hayati Mwalimu 
Julius Nyerere ili kukabiliana na 
wimbi hilo, ambalo alisema hivi sasa 
ni janga.

Alikuwa akizungumza jana na wa-
nataaluma, wasomi wa kada mbal-
imbali na watumishi wa MoCU, al-
ipokwenda kutangaza uteuzi wake 

Msekwa ataja mbinu 
kukomesha ukatili

Wizara ya 
Madini, 
inafuatilia 
taratibu za 
ukamilishaji 
wa mchaka-
to wa ku-
undwa kwa 
bodi hiyo, 
ili sekta 
za nishati, 
madini, maji 
na zingine 
mnazohu-
siana nazo 
ziweze 
kusimamiwa 
kwa weledi 
kwa manu-
faa ya nchi.

wa Naibu Makamu Mkuu wa Chuo, 
Utawala na Fedha, Prof. Fredy Kil-
ima.

“Bado matukio ya ukatili yanaen-
delea kwa kasi kubwa katika nchi 
yetu, licha ya jitihada za serikali 
na wadau mbalimbali wa masuala 
ya jinsia kupiga vita matukio hayo. 
Hayati Mwalimu Nyerere alikuwa 
muumini wa dhati wa dhana ile 
falsafa inayosema binadamu wote 
ni sawa na kila mtu anastahili 
kuheshimiwa utu wake.

“Ni vyema sasa, tunapomuenzi 
Hayati Mwalimu Julius Nyerere 
Oktoba 14, mwaka huu, natumaini 
kwamba imani hiyo au falsafa hiyo 
ikisambaa kwa watu wengi zaidi, 
inawezekana itasaidia kupunguza 
baadhi ya migogoro inayochipua 
hivi sasa, hasa hili la unyanyasaji wa 
kijinsia na ukatili wa aina mbalim-

bali,” alisema. 
“Kama kila mtu akijua kwamba 

binadamu wote ni sawa na wanas-
tahili kuheshimiwa, huu ukatili un-
aoendelea sasa utakoma kama si 
kupungua,” aliongeza. 

Kwa mujibu wa taarifa ya Ofisi ya 
Mkurugenzi wa Upelelezi wa Ma-
kosa ya Jinai (DCI), watu 15,131 wali-
fanyiwa ukatili wa kijinsia kati ya 
Januari hadi Juni 2021, idadi ambayo 
ni wastani wa matukio 2,522 kwa 
mwezi na wastani wa 14 kwa siku.

Hata hivyo idadi hiyo ni pungufu 
ya matukio 4,209 ambayo ni asil-
imia 21.8 katika kipindi kama hicho 
mwaka juzi.

Maeneo yaliyoongoza katika kip-
indi hicho kwa ukatili wa kijinsia ni 
Arusha (1,697), Ilala (1,486), Tanga 
(1,347), Kinondoni (924) na Lindi 
matukio 780.
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Waziri 
Ndumbaro 
aomba msaada 
wa kunusuru 
mahakama
Na Asraji Mvungi, ARUSHA

SERIKALI imeziangukia taasisi 
za kimataifa zinazotoa misaada 
ya kibinadamu, kuitupia ‘jicho’ 
la huruma Mahakama ya Ki-
mataifa ya Mauaji ya Kimbari 
ya Rwanda (ICTR) iliyoko jijini 
hapo.

Waziri wa Katiba na Sheria, 
Dk. Damas Ndumbaro, alisema 
mahakama hiyo kwa sasa inak-
abiliwa na changamoto mbal-
imbali na inahitaji uwezeshwaji 
ili kutekeleza majukumu yake.

Dk. Ndumbaro, aliipigia 
chapuo mahakama hiyo jana ili 
kupata mafungu ya uwezeshaji, 
alipoitembelea na kukagua 
shughuli zake zinavyoendelea 
katika eneo la Kisongo.

“Wito wetu kama serikali ya 
Tanzania ni kwamba tunazi-
omba nchi wahisani ziendelee 
kusaidia taasisi za kitaifa na 
kimataifa zinazoshughulikia 
masuala ya amani na utoaji 
haki ambazo ziko hapa nchini 
kwetu, ikiwamo mahakama 
inayoshughulikia mabaki ya 
kesi za mauaji ya kimbari ya 
Rwanda,” alisema.

Akiwa katika mahakama hiyo, 
Dk. Ndumbaro alizungumza na 
baadhi ya watendaji ambao 
walimweleza wanavyotekeleza 
majukumu yao, mafanikio 
na baadhi ya matatizo yanay-
owakabili.

Baada ya mazungumzo hayo, 
Waziri Ndumbaro alisema 
Tanzania itaendelea kutoa 
ushirikiano kwa mahakama 
hiyo kuhakikisha inaende-
lea kutekeleza majukumu yake 
kama kawaida na kama ilivyo-
tarajiwa.

Akitoa taarifa ya utekelezaji 
wa shughuli za mahakama 
hiyo, Msajili wa Mahakama 
hiyo ya ICTR, Abubakar Tam-
badou, aliishukuru Tanzania 
kwa kuendelea kutoa ushiriki-
ano kwa taasisi za kimataifa, 
ikiwamo mahakama hiyo.

Mahakama hiyo ni sehemu 
ya Divisheni ya Mahakama za 
Makosa ya Jinai (International 
Residual Mechanism for Crimi-
nal Tribunals-IRMCT), yenye 
ofisi zake The Hague, Uholanzi.

Spika mstaafu na Mkuu wa Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi (MoCU), Dk. Pius Msekwa (kulia), akikabidhi nyenzo za 
kutekeleza majukumu kwa Makamu Mkuu wa Chuo hicho, Utawala na Fedha, Prof. Fredy Kilima, aliyemteua kushika 
nafasi hiyo kwa awamu ya pili, mjini Moshi, mkoani Kilimanjaro jana. PICHA: GODFREY MUSHI

Chanzo cha maji cha Isanja hatarini kutoweka

HABARI KASKAZINI



Na Cynthia Mwilolezi, ARUSHA 

W
AZIRI wa Nchi, Ofisi ya 
Rais, Menejimenti ya 
Utumishi wa Umma 
na  Utawala Bora, Jenista 

Mhagama, amezikumbusha taasisi za 
fedha nchini kutekeleza maelekezo ya 
serikali ya kutoa mikopo isiyo na riba 
kubwa kwa wafanyabiashara.

Pia amewaagiza watumishi wanao-
fanya kazi katika kituo hicho kujiepu-
sha na rushwa na kuzingatia maadili ya 
utumishi wa umma ili kuongeza ufanisi 
katika utoaji wa huduma kwa wafanya-
biashara.

Waziri Mhagama alirejea maelekezo 
hayo jana, alipokuwa akizindua Kituo 
Jumuishi cha Urasimishaji na Uende-
lezaji wa Biashara katika Jiji la Arusha.

Waziri asisitiza mikopo riba nafuu
“Kati ya vituo 20 vilivyoanzishwa 

hapa nchini, kituo hiki cha Urasim-
ishaji na Uendelezaji wa Biashara, ki-
naongoza kwa kutoa huduma bora.

“Natoa wito kwa taasisi za fedha, ku-
hakikisha zinatoa mikopo isiyo kuwa 
na riba kubwa kwa wafanyabiashara 
hasa wadogo wanaokopa kwenye 
taasisi zao kwa ajili ya kukuza mitaji 
yao,” alisema. 

Alisisitiza kuwa serikali ilianzisha 
vituo 20 vya urasimishaji na uen-
delezaji wa biashara katika maeneo 
mbalimbali nchini kwa lengo la kuwa-
saidia wafanyabiashara wadogo kur-
asimisha biashara zao.

“Nimejulishwa hapa kwamba  wa-
jasiriamali hawa 1,326 waliainisha 
mahitaji katika biashara zao, wafan-
yabiashara 840 walipata mafunzo  ya 

kurasimisha na kuendeleza biashara 
zao kati ya hao 891 walisajili biashara 
zao na kupata leseni.

“Kutokana na  idadi kubwa ya wa-
fanyabiashara wanaotaka kurasimi-
sha biashara zao kaimu mkurugenzi 
ninakuagiza upange mafunzo men-
gine ili kuongeza wigo wa wafan-
yabiashara wengi zaidi kusajiliwa 
wakiwamo mama lishe, mama lishe, 
waendesha bodaboda, pamoja na 
wajasiriamali wa kada nyingine,” 
alisema.

Kuhusu watumishi wa umma 
kutoka vitengo mbalimbali wanao-
fanya kazi katika kituo hicho, Waziri 
Mhagama aliwaagiza kujiepusha na 
rushwa pamoja na kuzingatia maadili 
ya utumishi wa umma, wakati wa 
kutekeleza majukumu yao ya kila siku.

Awali, Kaimu Mkurugenzi 
wa Halmashauri ya Jiji la Aru-
sha, Hargney Chitukulo, alisema kit-
uo hicho kilianzishwa mahususi kwa 
ajili ya kurasmisha wafanyabiashara 
ambao wanapata huduma zote za 
ushauri wa pamoja na mahitaji yote 
sehemu moja kwa ajili ya kupunguza 
urasimu.

Alisema mapato kwa kipindi cha 
kuanzia Machi, hadi Septemba, mwa-
ka huu, yalikuwa Sh. bilioni 3.16 kuto-
kana na ada za leseni zilizorasmishwa  
kwa kutumia mfumo wa kituo hicho 
jumuishi.

“Kwa kipindi  cha robo ya kwanza 
ya mwaka     2022/23 tumekusanya   
Sh. milioni 830.57 na biashara zilizor-
asmishwa kwa kipindi hicho zikiwa 
6,159,” alisema.

Kati ya 
vituo 20 
vilivyoan-
zishwa 
hapa 
nchini, 
kituo hiki 
cha Urasi-
mishaji 
na Uende-
lezaji wa 
Biashara, 
kinaongoza 
kwa kutoa 
huduma 
bora.
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Wataka wavuvi 
haramu 
wabanwe
Na Hamida Kamchalla, MKINGA

WAKAZI wa Kata ya Moa, Wilaya 
ya Mkinga mkoani Tanga, wame-
waita maofisa uvuvi kwenda 
kuwadhibiti wavuvi haramu 
kutoka nchi jirani ya Kenya, wa-
naodaiwa kufanya shughuli hiyo 
kwa kutumia baruti.

 Moa ni eneo lenye idadi kub-
wa ya wananchi wanaotegemea  
uvuvi katika mwambao wa 
Bahari ya Hindi.

Mwakilishi wa wavuvi wa 
eneo hilo, Haruni Dongo, alifi-
chua siri hiyo jana wakati Mkuu 
wa Mkoa wa Tanga, Omari 
Mgumba, alipotembelea soko la 
samaki la Moa.

 “Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, 
suala la uvuvi haramu limekuwa 
kero kubwa ambayo inawasa-
babishia wavuvi wenyeji kufika 
mbali kwenda kuvua samaki. 
Katika  shughuli zetu za usi-
mamizi wa bahari, bado tuna-
sumbuliwa na uvuvi haramu 
katika bahari yetu na wavuvi 
hao ni wenzetu wa nchi jirani 
ya Kenya.

“Ingawa tuko kwenye suala la 
ujirani mwema ni shida kubwa. 
Tunaomba  uwalete maofisa 
uvuvi waje kudhibiti maana 
huu ni uhujumu. Kilichoko sasa 
kwa wavuvi wetu wanakwenda 
kuvua mbali. Mvuvi anatoka 
alfajiri akirudi hapa anarudi na 
samaki kilo moja. Hali ya bahari 
ni mbaya, uvuvi haramu umeta-
wala katika maeneo yetu ya 
bahari, hivyo tunaiomba serikali 
ituunge mkono katika kupam-
bana na hali hii,” alisema.

Akijibu ombi hilo, Mgumba 
alisema atakwenda kukaa na 
kamati yake ya ulinzi na us-
alama, kabla ya kulipeleka tena 
kwenye vikao vya ujirani mwe-
ma kati ya Tanzania na Kenya. 

“Hatuwezi kukubali waje 
wachukue rasilimali zetu huku 
wakati sisi tupo. Lakini niseme 
mmetukumbusha wajibu wetu, 
askari wetu wa kulinda mipaka,” 
alisisitiza. 

Wanafunzi wadai kuswekwa lupango 
kushinikiza wazazi kupeleka chakula

Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu (Sera, Bunge na Uratibu), Ummy Nderiananga (kushoto), akipata maelezo kwa Ofisa 
Ugavi Sekretarieti ya Mkoa wa Kilimanjaro, Claude Kilala (kulia), alipokagua ghala la kuhifadhi vifaa vya msaada wakati 
wa maafa, mkoani humo mapema wiki hii. PICHA: OWM

Na Jaliwason Jasson, BABATI 

BAADHI ya wazazi wa wa-
nafunzi wanaosoma Shule 
ya Msingi  Nangara Ziwani 
iliyoko Halmashauri ya Mji 
wa Babati, mkoani Manyara, 
wameutuhumu uongozi wa 
shule  kuwafungia kwa saa nne 
darasani wanafunzi ambao ha-
wajalipiwa pesa za chakula cha 
mchana.

Tuhuma hizo ziliibuliwa 
jana na mkazi wa eneo hilo, 
Hamisi Wema, anayedai kuwa 
watoto wake wawili walifungi-
wa darasani kwa sababu baba 
yao ameshindwa kuchangia 
chakula.

Akizungumzia kitendo hi-
cho, Wema alisema alichoki-

fanya Mwalimu Mkuu wa Shule 
hiyo, Simon Mritha, si cha ki-
ungwana kwa vile alikuwa na 
uwezo wa kuwarudisha nyum-
bani ili kushinikiza wazazi au 
walezi kuwalipia chakula.

“Mimi nilimwambia Mwal-
imu Mkuu angenipeleka   ma-
hakamani kwa kosa la kutoku-
peleka chakula cha watoto 
na si kujichukulia jukumu la 
kuwafungia watoto,” alisema 
Wema. 

Mkazi mwingine, Ramadhan 
Salim,   alisema alipata taarifa 
hizo baada ya kupigiwa simu 
na ndugu yake kwamba mwal-
imu amewafungia ndani ili wa-
zazi wao wapeleke chakula.

“Ilibidi niondoke niende 
shuleni hapo na nilipofika, 

nilikuta kweli wanafunzi 
wamefungiwa darasani na 
sikuruhusiwa kumtoa mtoto 
wangu,” alisema.

Baada ya kuhoji, alisema 
mwalimu huyo alimwambia 
ajitahidi kesho yake apeleke 
maharage kilo mbili na nusu, 
mahindi kilo mbili na chumvi 
ya gramu 500.

Naye Frida Paul, alisema tati-
zo la kuwekwa ndani wanafun-
zi Babati ni la kawaida, kwa 
kuwa hata yeye mtoto wake 
anayesoma Shule ya Msingi 
Gallapo, aliwahi kuswekwa ru-
mande kwa sababu hajachang-
ia chakula.

Mzazi mwingine, Shaban 
Ramadhan, alisema uamuzi 
alioufanya mwalimu haukuba-

liki badala yake wazazi ndio 
wangetumiwa mgambo ili 
wakamatwe na si wanafunzi.

Alipotafutwa kuzungumzia 
malalamiko hayo, Mwalimu 
Mkuu Simon Mritha, aligoma 
kuzungumzia sakata hilo.

Kutokana na malalamiko 
hayo, Nipashe ilimtafuta, 
Ofisa Elimu ya Msingi wa Hal-
mashauri ya Mji wa Babati, Si-
mon Mumbee, ambaye alisema 
halifahamu jambo hilo, hivyo 
apewe muda wa kulifuatilia.

Kwa mujibu wa Mumbee, 
shule 36 za serikali wilayani 
hapo ndizo zinazotoa chakula 
cha mchana, isipokuwa shule 
za Himiti na Bonga, ambazo 
bado wanawashawishi wazazi 
wachangie chakula.

HABARI KASKAZINI



Na Pilly Kigome

H
ADI sasa imethibitika 
kwamba ongezeko kub-
wa la wagonjwa wa sara-
tani nchini Tanzania li-

natokana na kile kinachotafsiriwa 
‘kujisahau’ na ‘kutokuenzi utama-
duni’ wa asili, jamii ikijikita kuiga 
ya kigeni. 

Ni hali inayotajwa kuchangia 
ongezeko kubwa la ugonjwa huo, 
ambao tayari una madhara kwa 
taifa. Kutokana na hali hiyo, sasa 
inaaswa Watanzania wawajibike 
katika kuchukua hatua stahiki.

Uhalisia ulioko sasa kwamba, ni 
hali inayotawala ni kwamba, ku-
wapo kundi kubwa la watu walio 
hatarini kupoteza maisha, kutoka-
na na ugonjwa huo, unaoongezeka 
kwa kasi sasa.

Taasisi ya LANCET inasema, 
hadi sasa  imeshafanya utafiti 
wake na kuikabidhi Wizara ya Afya 
na kusema zaidi ya watu milioni 
moja watapoteza maisha ifikapo 
2030 na endapo hakutachukuliwa 
mikakati stahiki kukabiliana na 
tatizo hilo.

Waziri wa Afya Zanzibar, Nas-
soro Mazrui, anaiambia Nipashe 
kuwa chanzo kikubwa cha 
kuongezeka tatizo hilo nchini, 
Watanzania wengi wamebadili-
sha mitindo ya maisha na kuacha 
mitindo yao, iliyozoeleka tangu 
enzi za mababu zao.

Mazrui anaeleza mwelekeo ul-
ioko kwamba, Watanzania wengi 
wanaiga mifumo ya kimaisha 
kutoka mataifa ya kigeni,  jambo 
linalokuwa chanzo kikubwa cha 
kuongezeka ugonjwa huo, bila ya 
wenyewe kujua.

Hapo anafafanua kwamba, 
kuwapo ongezeko la suala kup-
inga utamaduni na maisha ku-
toka mataifa ya kigeni, imegeuka 
hasara kubwa na mmomonyoko 
wa afya za kundi kubwa la Watan-
zania, bila ya kuona namna wana-
vyomaliza afya zao.

Katika hilo, anatoa mfano wa 
miaka ya nyuma, hakukuwapo 
magonjwa mengi kama ilivyo sasa 
kutokana na kuwa wakuu wao, 
mababu na mabibi waliishi katika 
uhalisia wa jamii ya Kitanzania 
na hakukuwapo mfumo wa kuiga 
maisha ya kigeni.

Anasema kutokana na kui-
shi ndani ya uhalisia huo, wao 
wameweza kuepukana na ma-
gonjwa mengi ambayo kwa vizazi 
vya sasa wamekuwa wakilazimi-
sha baadhi ya matatizo ya mmo-
monyoko huo wa afya zao.

 “Zamani nakumbuka chakula 
kinapikwa kwenye jiko la kuni au 

mkaa na kinatoka, kinanukia na 
ladha inayotoka ni chakula halisi. 
Ona sasa hivi hayapo hayo mam-
bo, sasa watu wanapikia gesi, vy-
akula vinapashwa na vipashio jam-
bo ambalo kwa upande mwingine 
linaharibu afya,” anasema.

Katika hilo anafafanua kuwapo 
mengi ambayo watu wanaiga 
matumizi ya vileo, mafuta ya ku-
tumia ya nyumbani, hata ngozi 
binafsi, kwamba vinachangia ku-
tokea maradhi ya saratani.

Mazrui sasa anawashauri Wa-

tanzania warudishe maisha ya 
kiasili na kuachana na kuiga wa-
zungu, matumizi ya mafuta kupitia 
vitu vya asili ikiwemo ufuta, nazi 
na karanga kwa kutumia  mapishi 
yetu ya kila siku.

BINGWA TIBA YA SARATANI 
Mkurugenzi wa Huduma za Tiba 

kutoka Taasisi ya Saratani Ocean 
Road, ambaye ni mtaalamu bing-
wa wa magonjwa ya saratani, Dk. 
Mark Mseti, anaiambia  Nipashe 
kuwa mfumo mzima wa maisha 
hayo, ndio kichocheo kikubwa cha 
kuongezeka ugonjwa huo.

Anataja kuwapo sababu nyingi 
zinazochangia kuongezeka tatizo 
hilo katika jamii ya Kitanzania, 
akiamini wanaweza wakajiepusha 
nazo, hata kama ama watapun-
guza au kuepuka kupatwa na ma-
tatizo haya.

Dk. Mseti anataja sababu hizo, ni 
unywaji pombe kupita kiasi, kuto-
fanya mazoezi, vyote vinachangia 
kwa kiasi kikubwa vichocheo vya 
saratani. Vilevile, anarejea suala la 
ulaji usiozingatia virutubisho nalo 
ni tatizo kwa Watanzania wengi, 
kwa kuwa wameangukia katika 
mtiririko wa ulaji usioendana na 
viwango stahiki.

Katika sura ya pili, bingwa 
huyo na bosi wa Taasisi ya Sara-
tani Ocean Road, anataja uvutaji 
sigara na matumizi ya tumbaku 
kwa ujumla, kemikali na mionzi, 
vyote vinaingia katika orodha ya 
kuchangia madhara husika.

Lingine analolifafanua ni katika 
suala la ngono zembe ya kuwa na 
wapenzi wengi, nayo inachukua 
nafasi ya kuibua maradhi hayo 
kwa jamii.

Daktari Mseti anasema kuwa, 
suala la kuwa na wapenzi wengi 
imekuwa staili ya maisha katika 
jamii sasa, pasipo kutambua wa-
najihatarisha kwenye mustakabali 
wa afya zao, hususan kwenye sara-
tani ya mlango wa kizazi.
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Uelewa, vifaa duni unavyowaachia
kiharusi kundi kubwa la wavuvi 

Na Jenifer Gilla 

S
AA 12 na robo alfajiri, Yu-
suph Saidi (52), anapanda 
mtumbwini kuelekea ku-
vua, akiwa na matumaini 

makubwa ya kupata samaki kwa 
ajili ya biashara yake ya kila siku.

 Akiwa na wenzake wanne, wa-
natembea mwendo wa dakika 15 
baharini, kisha wanasimama. Hapo 
wanavaa mitungi na kuzamia chini 
ya bahari mita 24 na kuanza kuvua 
samaki.

 Baada ya muda mfupi, anaanza 
kusikia baridi kali inayotokana na 
maji kujaa ndani ya suti aliyovaa, 
kwa kuwa haikuwa na uwezo wa 
kuzuia maji mwilini mwake, kwani 
ina ubora hafifu. 

Baada ya dakika 20, baba huyo 
wa watoto watatu, anaanza ku-
jisikia vibaya hata anaamua ku-
rudi mtumbwini apumzike kidogo. 
Tofauti na matarajio, anapata ki-
zunguzungu kikali na kupoteza fa-
hamu. 

Dakika tano baadaye anapata 
fahamu, akiendelea kujisikia 
vibaya. Anaamua kurudi tena ma-
jini akiamini ndiko kwenye upon-
yaji wake, kwa kuwa ndiko tatizo 
lilikoanzia, akijipa mopo ‘dawa ya 
moto ni moto.’

 “Nikakaa huko dakika 20 kisha 
nikapanda juu, tukarudi nchi kavu 
na wenzangu baada ya kumaliza 
kuvua, wakati natembea kuelekea 
nyumbani nikaanza kujisikia tena 
vibaya,” anasimulia kwa ufafanuzi: 

 “Safari hii nikaanza kusikia vi-
ungo vya mwili vikianza kufa ganzi 
na kupoteza mawasiliano, kuanzia 
mguu wa kushoto. Kwa kuwa ilisha-

tokea kwa wavuvi wengi, tukajua tu 
ni dalili za kiharusi, Nikaanza mat-
ibabu kwa waganga wa kienyeji.”

 Yusuf anasimulia mkasa huo 
sasa, akitumia fimbo maalum 
kutembelea, kutokana na kwamba 
sehemu za mwili wake bado hazi-
japona vizuri.   

Takwimu zinaonyesha wavuvi  
372 katika Mwalo wa Buyuni, katika 
Halmashauri ya Wilaya ya Kigam-
boni walio katika hatari ya kupata 
maradhi ya kiharusi, kutokwa na 
damu puani na masikio kuziba, 
kwa sababu ya kutumia vifaa duni 
na kukosa elimu ya matumizi. 

Takwimu za Shirika la Afya Du-
niani (WHO), zinataja ugonjwa 
kiharusi ni wa pili kusababisha 
vifo kwa asilimia 11.8, baada ya ma-
gonjwa ya moyo.

 Anasema, ni ugonjwa wa tatu 
unaochangia ulemavu wa watu 
kwa asilimia 4.5 duniani,  hivyo ku-
wasababisha washindwe kufanya 
shughuli zao za kila siku.

 
KUKWAMA KIMAENDELEO
Mvuvi Mohamed Musa (51), mwe-

nye mkasa unaofanana na mtan-
gulizi wake, anasema amelazimika 
kuuza mali alizozipigania miaka 15 
ya uvuvi, ili apate pesa ya kujiuguza 
na kuhudumia familia.

 “Unajua nimekaa ndani miaka 
minne siwezi kunyanyuka, familia 
yote ilikaa pembeni, nikabaki na 
mke wangu tu. Ilinilazimu niuze 
mali zangu, ili nipate kujiuguza na 
kuhudumia watoto,” anasema. 

Mohamed mwenye miaka 34, 
anasema licha kupata maradhi 
hayo mwaka 2003, hali yake hai-
jatengemaa vizuri, kwani analazi-

mika kutembelea fimbo maalum au 
msaada wa mtu mwingine.

 Baba huyo mwenye watoto 
wanne, anasema hajawahi ku-
fundishwa darasani namna ya 
kuzamia baharini. Anafafanua: 
“Nilianza shughuli hii nikiwa ki-
jana mdogo wa miaka 14. Nilikuwa 
nikienda na baba yangu kumsaidia 
kutupa nyavu, kisha taratibu akani-
fundisha kuogelea na baadaye ku-
zamia.” 

Licha ya kuendelea kuugua, 
baba huyo mwenye watoto wanne, 
anasema hakukaa chini, bali 
akatafuta njia nyingine ya kupata 
riziki, aweze kuhudumia familia, 
akiendesha mtumbwi wenye wa-
vuvi.

 
MARADHI NA MADHARA
Katibu wa Wavuvi Mwalo wa Bu-

yuni (BMU), Mussa Kayanda, ana 
ushuhuda  tangu kupata uongozi 
mahali hapo mwaka 2018, ame-
shuhudia vifo visivypongua 16 vi-
navyotokana na ajali za uvuvi na 
wengi wamebaki vilema kwa muda 
mrefu, ikiwamo viziwi.

 Mussa, ambaye amepata mafun-
zo ya uzamiaji salama nchini Af-
rika Kusini, anataja sababu kuu ya 
maradhi hayo kila mara ni matumi-
zi ya vifaa visivyokidhi viwango ka-
tika uvuvi, akitaja baadhi ni suti ya 
kuogelea inayopitisha maji.

 “Kuna suti za aina tatu kulingana 
na ubora. Zile ambazo haziruhusu 
maji kuingia kwenye mwili zinau-
zwa Sh. 400,000. Sasa wengi wana-
nunua za kawaida zinazouzwa Sh. 
150,000 hadi Sh.250, 000.

 “Hata mitungi tunayotumia im-
echakaa na haina vifaa vya kuonye-

sha gesi iliyobaki kwenye mtungi. 
Kwa hiyo, mvuvi atagundua gesi 
imeisha pale anaposhindwa ku-
pumua, hali ambayo ni hatari,” 
anaeleza Mussa. 

Uhusiano kati ya kuzamia na 
kiharusi Daktari Bingwa  wa Ma-
gonjwa ya Ndani, Dk Martin Mbwile 
, anasema kuwa kadiri  mtu anavyo-
zama kuelekea chini  presha ya maji 
inaongezeka na kusababisha hewa  
aina ya naitrojeni kuingia ndani ya 
mwili na damu ya mzamiaji huyo.

“Hivyo mtu anapokuwa anarudi 
juu ghafla anatakiwa  kusimama 
kwa dakika tatu kila baada ya mita  
tatu mpaka tano, ili ile hewa iliyoin-
gia kwenye damu na nyama  itoke.

 Sasa mtu huyu anapokuja juu 
ghafla hewa hiyo inabaki ndani ya 
mwili na damu na wakati mwingine 
inasafiri mpaka kwenye ubongo 
kupitia mishipa ya damu  na ku-
sababisha mtu kupooza ,” alifafan-
ua Dk. Mbwile.

Aidha anasema pia kadiri mtu 
anapopanda juu ya maji  hewa 
huongezeka hivyo anapopanda 
ghafla anaweza kuathiri  mapafu na 
masikio na kupelekea kupata uziwi.

Dk Mbwile anasema kuwa mza-
miaji anapopata matatizo hayo 
anatakiwa kupatiwa huduma maal-
um kwa kuwekwa kwenye chumba 
chenye msukumo mkubwa wa 
hewa ya oksijen ikiwa ni sehemu 
muhimu  ya tiba ya tatizo hilo.

Aidha Daktari huyo anasema 
kuwa yapo mambo mengine am-
bayo yanaweza kusababisha ku-
pata kiharusi ikiwamo kisukari, 
presha na magonjwa mengine na 
kuwashauri kuwa na tabia ya ku-
chunguza afya zao mara kwa mara.

Baadhi ya wavuvi wanataja 
sababu zao kutibiwa na waganga  
wa kienyeji, ni kukosa  hospitali 
maalum za zinazowatibu wazamiaji 
wanaopata kiharusi. 

Mvuvi, Abdallah  Rashidi, anase-
ma ikamlazimu kutembea umbali 
mrefu mpaka katikati ya mjini Dar 
es Salaam, kutafuta tiba ya kutokwa 
na damu masikioni, hadi bila ma-
fanikio.

 “Hakuna hospitali ya wazamiaji 
hapa Tanzania, kuna chemba moja 
tu ipo Unguja na gharama zake 
ni za juu, kwa sisi wa hali ya chini 
hatuwezi. Matokeo yake ni kwamba 
tunakwenda hospitali za kawaida, 
ambazo hazina msaada wowote, 
bora tu tutibiwe kienyeji,” analala-
mika.

WASIMAMIZI WAKE
Ofisa Mifugo na Uvuvi wa Man-

ispaa ya Kigamboni, Joshua Bullu, 
anaeleza kuwa manispaa yao  hai-
jawahi kuelimisha uzamiaji sala-
ma, bali wanaelimisha namna ya 
kutumia vifaa vinavyoruhusiwa 
kisheria, pia  wanakopesha pesa za 
kuzinununa.

“Kuna vikundi vya vijana na wa-
nawake wavuvi watatu katika man-
ispaa hii, ambavyo tumeshawapa 
mikopo ya dhana, ikiwamo boti 
na neti za kisasa za kuvulia, ili ku-
waongezea ufanisi katika shughuli 
zao, ikiwamo Buyuni na bado tu-
naendelea.” anasema.

 Katika uwasilisho wa Mapato na 
Matumizi ya Wizara ya Mifugo na 
Uvuvi, katika bajeti ya mwaka wa 
fedha uliopo, Waziri Mashimba,  
anasema serikali imewatengea Sh. 
bilioni 266, sekta ya uvuvi ikipewa 
asilimia 65. 

Anasema wizara hiyo, kwa kush-
irikiana na Shirika la Usimamizi wa 
Mazingira na Maendeleo (EMEDO) 
inatekeleza mradi wa Sh. bilioni 2.7, 
lengo ni kupunguza vifo vya wavuvi 
vinatokanavyo na kuzama majini.

Kwa kipindi cha miaka mitatu 
kuishia 2025, anasema ilianza na 
mikoa ya Mwanza, Mara na Kagera.

 
WADAU WAKUU
Mkurugenzi taasisi ya wanasay-

ansi wa viumbe bahari, iitwayo 
Aquafarm Organisation (AFO), Jer-
ry Man’gena, anasema walianzisha 
mpango wa kuelimisha uzamiaji 
salama kwa wavuvi, kuwapunguzia 
madhara.

 Anafafanua kwamba inahusu 
sheria za kanuni muhimu za ku-
zamia, ikiwamo kupumzika saa 
kadhaa kabla ya kwenda kuzamia, 
jambo ambalo wavuvi wengi hawa-
zingatii, wakiweka mbele kupata 
pesa.

 “Katika kufanya kazi ukaribu na 
wavuvi hawa, tuligundua kuwapo 
kwa hili tatizo, kwa hiyo tukawa-
patia elimu ya uvuvi salama na 
kumpeleka Afrika Kusini kiongozi 
wao mmoja kupata mafunzo haya 
ambaye sasa anawafundisha wen-
ziwe,” anafafanua. 

Lingine anafafanua, pia wanatoa 
vifaa vya kujikinga na madhara 
yatokanayo na uvuvi, ikiwamo ma-
buti ya kinamama wanaochokoa 
samaki.

Shughuli za uvuvi zikiendelea majini.. PICHA: MAKTABA.

YALIYOJIFICHA BAHARINI…
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Teknolojia inayozindua mkaa mpya 
kusalimisha misitu, afya wajawazito

Na Augusta Njoji, DODOMA

“
Mama yangu nilimnunulia 
zawadi ya mtungi wa gesi, 
lakini kila nikimtembelea 
nilikuta anatumia mkaa. 

Nilipomuuliza kwanini hatumii 
gesi ambayo ni rahisi na haraka, 
akaniambia anaogopa itaisha 
haraka.

“Ni kwamba vipo vyakula kama 
maharage ambavyo haviwezi 
kutumia gesi, kwa sababu yana-
chukua muda mrefu. Aliniambia 
pia kuwa chakula kama wali hu-
iva vizuri zaidi akitumia mkaa,” 
anasimulia Zawadi Matumbi, mka-
zi wa jiji la Dodoma.

 Mama yake Zawadi hayuko 
peke yake katika imani hiyo kuhu-
su mkaa na gesi, bali wapo wengi. 
Matembezi Nipashe jijini Dodoma 
yalikutana na kinamama Zawadi 
wengi, wenye kuamini zaidi katika 
matumizi ya mkaa badala ya gesi.

 Majira ya jioni katika maeneo 
ya Viwanja vya Nyerere jijini Do-
doma, akakutana na vijana wana-
washa majiko ya mkaa, tayari kwa 
ajili ya kukaanga chakula maarufu 
kwa vijana mijini, chipsi, ikiam-
batana na nyama za kuchoma, 
maarufu mishikaki.

 Hao pia wanaamini kwamba, 
hakuna nishati zaidi ya mkaa wa-
nayoweza kutumia katika kazi yao. 
Hapo anaeleza: “Sasa unadhani 
naweza kuchoma mishikaki kwa 
kutumia jiko la umeme au gesi? 
Siwezi, lazima nitumie mkaa.”

Mchoma nyama Juma, anaeleza 
imani hiyo kwa nishati ya gesi au 
umeme, kudhihirisha uwepo wa 
watu wengi wanaotumia nishati 
mkaa au kuni, kwa sababu ndio 
iliyo rahisi na inafahamika zaidi 
nchini kuliko nishati mbadala am-
bayo hawaifahamu.

 Katika imani hiyo mbadala, 
kumekuwapo ubunifu mbalimbali 
wa nishati mbadala itumike bada-
la ya mkaa na kuni.

Takwimu zinaonyesha takriba-
ni hekta 469,420 za misitu nchini 
zinaharibiwa kila mwaka kutoka-
na na shughuli za kibinadamu, iki-
wamo matumizi ya kuni na mkaa 
kwa ajili ya kupikia.

Miongoni mwa yanayobuniwa 
katika kuokoa misitu nchini, ni 
matumizi mbadala unaotokana na 
makaa ya mawe, ambayo unaten-
genezwa katika kiwanda cha ku-
zalisha mkaa mbadala cha Rafiki 
Briquette.

Teknolojia hiyo mbadala im-
eibuliwa na Shirika la Madini Tan-
zania (STAMICO), ambayo Mkuru-
genzi Mtendaji wake, Dk.Venance 
Mwasse, anasema miongoni mwa 

mkakati wake wa kutatua tatizo la 
ukataji miti hovyo ni kuhamasisha 
matumizi mkaa huo.

Anafafanua kuwa, wanalenga 
kulinda misitu inayoangamizwa 
kwa matumizi ya kuni na mkaa ak-
ifafanua: “Lengo ni kuwanufaisha 
watanzania zaidi, tunaamini hata 
wachimbaji wadogo watanufaika 
na utumiaji wa mkaa mbadala.” 

Mkurugenzi huyo anasema, 
mkaa huo unauzwa kwa bei kilo 
moja shilingi 1,000 na una uwezo 
wa kutumika mara tatu zaidi ya 
mkaa unaotokana na kuni.

Anafafanua kwamba, mkaa huo 
una faida lukuki ikiwamo kuondo-
kana na athari za kiafya, kuokoa 
fedha na unakaa kwa muda mrefu 
jikoni.

 
WAZIRI JAFO
Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu 

wa Rais Muungano na Mazingira 
Dk. Selemani Jafo anapongeza 
ubunifu uliofanywa na STAMICO 
kwa kuanzisha mradi wa mkaa 
mbadala wa kupikia unaotokana 
na makaa ya mawe.

Anasema, matumizi yake yata-
saidia kupunguza athari za ukataji 
miti inayotumika kama nishati ya 
kupikia kwa ajili ya matumizi ya 
nyumbani na kuongeza kwamba 
STAMICO imeona mbali.

“Mkaa huu kweli ni rafiki 
wa mazingira umeonyesha 
mwarobaini wa kudhibiti matumi-

zi ya mkaa unaotokana na miti, 
angalieni njia rahisi ambayo 
itaongeza matumizi haya,” anase-
ma.

Anashauri shirika hilo la ma-
dini liviwezeshe vikundi kuwa-
pa mashine za kuzalisha mkaa 

mbadala, ili kuzisambaza kwenye 
maeneo mbalimbali ajira ipati-
kane.

“Pia shirikianeni na Wakala wa 
Misitu Tanzania (TFS), kufanya 
kwa pamoja kampeni mbalimbali 
za kuzuia ukataji miti hovyo na 

badala yake kuhamasisha matumi-
zi ya mkaa mbadala,” anasema.

KAMATI YA BUNGE
Kamati ya Bunge ya Nishati 

na Madini, nayo imeipongeza 
STAMICO kwa kuibua teknolojia 
hiyo, Mwenyekiti wake, Dustan 
Kitandula, akisema ni ubunifu 
unaolenga kuchangia jitihada za 
kutunza mazingira, kuongeza ajira 
na nishati ya kupika.

Anasema, ubunifu wa STAMICO 
ni mkubwa na unahitaji pongezi, 
kwa sababu unachangia ongezeko 
la nishati nchini, zinazomuondoa 
mwananchi kwenye matumizi ya 
mkaa na kuni.

Kitandula anaitaka STAMICO 
kuongeza kasi ya kukamilisha uta-
ratibu wa uzalishaji, ili kuifanya 
bidhaa hiyo kupatikana kwa wingi 
sokoni, kwa kuwa ina mahitaji 
makubwa.

Ushauru wake ni kwamba, zi-
fanyike jitihada za kuutangaza 
zaidi mkaa huo ambao anaueleza 
ni mkombozi kwa wananchi.

MADHARA YA KUNI
Waziri wa Nishati, January 

Makamba, akifungua semina 
ya wabunge wanawake kuhusu 
matumizi ya nishati mbadala ya 
kupikia, anasema moshi wa kuni 
kupikia unaua watu 33,000 kwa 
mwaka, kutokana na kutengen-
eza sumu inayouwa taratibu huku 
ukichangia kuharibika mimba.

  Makamba anasema, wanawake 
wengi vijijini na mijini wamekuwa 
wakiathirika na moshi huo wa 
kuni wakati wa kupika katika mae-
neo mbalimbali nchini.

 “Kama wizara tunahitaji ku-
tatua hili, ili kuokoa maisha ya ki-
namama ambao ndio wanapika,” 
anasema Makamba, huku akitaja 
athari nyingine kubwa kwa wa-
nawake, ni mimba kutokana na 
watoto kuzaliwa njiti, kitu amba-
cho taifa linapoteza nguvu kazi.

 

Makamu wa Rais,  Dk. Philip Mpango (kulia), akizindua mkaa mbadala ulioanzishwa na STAMICO, katika 
hafla ya  maadhimisho ya shirika  hilo jijini Dodoma, hivi karibuni.

MAGEUZI KUTOKA STAMICO

 Meneja wa Masoko na Uhusiano wa STAMICO, Geofrey Meena, akionyesaha mkaa mbadala kwenye 
mzani katika Maonyesho ya Kitaifa ya Teknolojia ya Madini yaliyofanyika mkoani Geita. PICHA ZOTE: 
MPIGA PICHA WETU.
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Na Mwandishi Wetu

NCHI mbalimbali duniani ziki-
wamo zilizoendelea, zinasisitiza 
umuhimu wa kutunza mazingira 
kwa ustawi wa jamii, kwa kuwa 
ndio chanzo cha mapato, msingi 
wa maisha na usalama wa wakazi 
wake.

Msisitizo huo huonekana kila 
mwaka, pale mataifa yanapoku-
tana na kujadili mabadiliko ya 
tabianchi, usalama wa chakula, bi-
ashara haramu za misitu na wany-
amapori, ongezeko la uchafuzi wa 
mazingira na kadhalika.

Vijana Waafrika wanasikika pia 
katika michakato ya kimataifa, hasa 
kuhusiana na mabadiliko ya tabi-
achi.  Wakati Muongo wa Umoja wa 
Mataifa wa Uboreshaji wa Mifumo 
ya Ikolojia (2021-2030) ulipoanza 
mwaka 2021, vijana Waafrika wali-
takiwa kutoa maoni yao kuhusu 
hilo. 

Dira ni ifikapo mwaka 2030, vi-
jana wengi wanatarajiwa kushiriki 
katika michakato ya kuamua katika 
nchi zao na hata kuvuka mipaka. 

Hata hivyo, inaelezwa makundi 
ya wanawake na vijana yanasahau-
lika linapokuja suala la ajira na ush-
iriki katika mchakato wa maamuzi 
mbalimbali yanayohusu ardhi na 
mazingira.

Kwa mfano, kamati nyingi ze-
nye wajibu wa kutunza mazingira 
mijini na vijijini, zinakosa uwak-
ilishi wa vijana. Hata pale sheria na 
taratibu zinapolazimu, bado vijana 
hawajapewa jukwaa na fursa za ku-
tosha na huchukuliwa kuwa bado 
ni wachanga katika mijadala hiyo.

Ni jambo linaloibua msuguano 
kijamii, kukishuhudiwa kugombe-
wa matumizi ya rasilimali za mazin-
gira kama vile ardhi, misitu na maji, 
hali inayodhoofisha mtiririko wa 
matunzo na uhifadhi wa mazingira 
nchini na kwingineko duniani.

Barani Afrika, kunatajwa vijana 
wameanza kubuni ajira rafiki na 
mazingira, wakikuza na kuboresha 
uchumi kwa kutumia bidhaa zina-
zopatikana kwenye mazingira yao, 
ikiwapo ajira na kitega uchumi.  
Hivyo, inatajwa sera za kuunga 
mkono kazi rafiki na mazingira, ina 
sharti kuwa na mashiko yanayowa-
jumuisha vijana.

“Tanzania, vijana wenye umri 
kati ya miaka 15 na 35 ndiyo wanao-
chochea maendeleo na mabadi-
liko ya kiuchumi. Hawa ni sehemu 
kubwa ya idadi ya Watanzania na 
ndiyo nguvukazi ya nchi. Ni karibu 
theluthi moja ya Watanzania wote. 

“Kwa hiyo, ni muhimu vijana 
wakajengewa mazingira mazuri ya 
kufanya kazi za kilimo hifadhi, iki-
wa nchi inataka kushuhudia ukuaji 
haraka wa uchumi na uhifadhi wa 

mazingira kwa wakati mmoja.
“Ili kufikia lengo hilo, vijana lazi-

ma wamiliki rasilimali za mazingira 
kama ardhi na wawe na haki ya kui-
tumia ardhi hiyo kwa maendeleo 
yao na taifa kwa ujumla,” anasema 
Franklin Masika, Ofisa Programu 
wa Mradi wa Usimamizi Endelevu 
wa Maliasili kutoka Timu ya Wa-
nasheria Watetezi wa Mazingira 
kwa Vitendo (LEAT). 

USHIRIKISHWAJI DUNI
Mara nyingi, vijana hasa wa kike, 

hawashirikishwi katika masuala ya 
mazingira na rasilimali zake, iki-
tolewa mfano, hashawashiriki kati-
ka vikao vya kugawa ardhi, iwe seri-
kalini au kimila, hivyo wanakuwa 
hawana mchango.

Kwa kuwa, vijana wa kike wa-
nanyimwa haki ya kumiliki ardhi 
na uhuru wa kuitumia, ushiriki wao 
katika utunzaji wake na mazingira 
kwa ujumla unakuwa mdogo. 

Inatajwa, kuwakosesha morali, 
wanahisi hawanufaiki, hivyo hata 
uharibifu wa ardhi na mazingira 
unapotokea, wao hujiona hawana 
cha kupoteza.

Ni mustakabali unaotajwa 
kuibua haja ya kubadili utaratibu 
wa usimamizi mazingira na ardhi 
vijijini, uwe wa kuwatambua kuwa 
vijana wakike na wakiume wana 
haki sawa ya kushiriki katika kua-
mua na kumiliki ardhi, kutumia 
kilimo – hifadhi na shughuli za 
maendeleo.

Pia hapo kuna marejeo kwam-
ba, vijana ni kundi muhimu ku-
chochea utunzaji mazingira kwa 
ujumla. Linahitajiwa kushirikishwa 
kikamilifu, hata kupata fursa za ku-
tumia rasilimali zinazopatikana ka-
tika mazingira, kujenga maisha yao.

Vijana wanatajwa ndio wa-
naoweza kuhamasisha utunzaji 
mazingira, huku wenyewe wak-
ishiriki kikamilifu, wakijua mazin-
gira ni sehemu ya maisha yao.

Kimsingi, kundi hilo la jamii 
likiwekwa kando wasinufaike na 
misitu, maji, ardhi na rasilimali ny-
ingine za kimazingira, wanaweza 
wakafanya uharibifu mkubwa au 
kuhujumu matumizi ya rasilimali, 
zenye manufaa kwa jamii yote.

Mara zote, suala la uharibifu 
wa misitu, ni eneo ambalo vijana 

wanaweza kushiriki kwa kiasi ki-
kubwa, kwani suala la ukataji miti 
ovyo, hakuhitaji mtaji, bali shoka 
au panga pekee.

Hivi karibuni kumeshuhudiwa 
kuwapo majumuiko ya kijamiii du-
niani kama vile ‘Fridays for the Fu-
ture’ vijana barani Ulaya na Ameri-
ka, wanajitokeza kudai uwajibikaji 
wa wazee na wamiliki wa viwanda. 
Hata hivyo, barani Afrika msukumo 
unatajwa uko chini sana.

Kwa ujumla, pale vijana ha-
wanufaiki na misitu, huwa ni ra-
hisi wakashirikiana na wavunaji, 
pia wafanyabiashara haramu wa 
mazao misitu, kikubwa wakilenga 
manufaa yao binafsi na zao lake hu-
ishia kuharibu mazingira.

Ili kufikia lengo, kunatajwa haja 
ya vijana kushirikishwa katika ku-
panga matumizi ya misitu, ardhi 
na rasilimali nyinginezo, wawe se-
hemu ya wamilikaji rasilimali hizo. 

Hapo ndipo kunapoonekana 
manufaa ya vijana wanapokuwa 
tayari kutunza misitu na ardhi, ka-
tika mtazamo wa kunufaika.

Hadi sasa, baadhi ya shule nchini 
zimeshaanzisha vilabu vya maz-

ingira, lengo ni kutoa elimu hiyo 
kuihamasisha jamii kutunza kwa 
manufaa yao.

WANASHERIA NA MAZINGIRA
Timu ya Wanasheria Watetezi wa 

Mazingira kwa Vitendo (LEAT), ik-
ishirikiana na Shirika la Maendeleo 
Endelevu Rukwa (RUSUDEO), wa-
nawashirikisha vijana kutekeleza 
Mradi wa Usimamizi Endelevu wa 
Maliasili.

Katika hilo, wanataja kuanzisha 
vilabu vya mazingira katika shule 
19 wilaya za Nkasi na Sumbawanga, 
dhima ikijumuisha kuongeza ufa-
hamu wa utunzaji mazingira na 
maendeleo endelevu katika jamii.

Wanalitekeleza hilo kupitia juk-
waa la wanafunzi wabunifu na 
viongozi katika jamii, wakiwashawi-
shi wanafunzi wenzao kushiriki ku-
tunza mazingira, wakikukabiliana 
na mabadiliko ya tabianchi.

Vilevile, wanazama katika kubu-
ni na kukuza shughuli zinazosa-
idia utunzaji mazingira ya shule na 
jamii, wakiwa ni wazungumzaji 
mashuhuri shuleni wanaowatia 
moyo na kuwaelimisha wenzao 
kuhusu usimamizi endelevu wa 
maliasili.

Vijana hao wanaendesha ajenda 
katika makazi na mazingira ya 
shule, wakiwajibika kutunza vyan-
zo vya maji, ardhi na usimamizi wa 
taka shuleni. 

KILICHOKO KIMATAIFA 
Kimataifa, Shirika la Mazin-

gira Duniani (UNEP) limeanzisha 
mashindano ya kila mwaka ya 
waandishi wa habari za mazingira 
vijana, kuwajenga hamasa ya ku-
tunza na kuhifadhi mazingira, wak-
ieneza elimu duniani.

Mtazamo wa ushiriki wa vijana 
unajengwa kuanzia za chini mtaani 
au kijijini, wakishirikiana na asasi 
za kiraia, ngazi ya kutunga sera, 
mabaraza ya ushauri na makundi 
ya kitaifa ya vijana.

“Ni jambo muhimu kuwashiriki-
sha vijana katika kutoa maamuzi 
yanayohusu usimamizi wa misitu, 
kwani itawasaidia kupanga mipa-
ngo endelevu ya namna ya kupata 
kipato na kuboresha maisha yao,” 
limeandika jarida la Forest News.

Inatajwa, vijana wengi du-
niani wameshaanza kutambua 
umuhimu wa kutunza na kuhifadhi 
misitu, lakini huenda hawajui nam-
na bora ya kutekeleza. 

“Tunawahitaji watu wenye 
uzoefu na utaalamu, ili wawasai-
die vijana hao watumie njia sahihi 
za kuhifadhi misitu, kama vile ku-
panda miti katika maeneo ya mistu 
iliyotoweka, ili kurudisha uoto wa 
asili,” linahitimisha jarida la Forest, 
Trees and Agroforestry.

Wanafunzi wa Shule ya Sekondari ya Pugu jijini Dar es Salaam, wakiwa ndani ya msitu wa asili 
wa Pugu kujifunza kuhusu uhifadhi wa mazingira. 

Namna vijana wanavyojumuishwa sasa
kuhifadhi mazingira kwa kizazi kijacho
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Ruwasa inavyotumia Bil.15/- kutajirisha 
mkoa wa Songwe na huduma ya maji

Na Ibrahim Yassin, Songwe

MKOA wa Songwe umekuwa uki-
kabiliwa na changamoto kubwa ya 
uhaba wa maji safi na salama, hali 
inayowanyima usingizi viongozi 
wa ngazi zote, hasa wa kuchaguli-
wa, kutokana na changamoto hiyo 
sugu.

Kuna maeneo ya jamii ya wafu-
gaji, maji ni shida hasa wilaya za 
Momba na Songwe, ikafika  hatua 
wananchi wanagombania maji na 
mifugo katika visima vya kienyeji 
visivyo safi na salama.

Serikali imeamua kuchukua 
hatua na hivi karibuni, imeelekeza 
fedha shilingi bilioni 20.5 katika 
bajeti ya mwaka huu kwa ajili ya 
ujenzi wa miradi ya maji mkoani 
Songwe.

Kila halmashauri za mkoa huo 
hadi sasa, kuna miradi inajengwa 
na baadhi yake ipo katika hatua za 
mwisho, sambamba na ujenzi wa 
matenki makubwa ya kusambaza 
maji kwa wakazi.

Wilaya nne za mkoa, yaani Ileje, 
Mbozi, Songwe na Momba, zina 
mito zaidi ya mitano ukiwemo 
Rukwa unaotiririshia maji katika 
safu kadhaa za milima, hata kuupa-
tia utajiri wa vyanzo vya maji.

Kutokana na umuhimu huo, seri-
kali sasa inajenga miradi ya maji 
na yenye matenki makubwa ujazo 
hadi wa lita 100,000, ikitegemea 
vyanzo hivyo muhimu.

Ni vyanzo vya maji vinavyow-
alenga wafugaji na wakulima, 
sambamba na kulinda mazingira 
kwenye vyanzo hivyo na kuchoma 
mikaa .

Kwa upande wa wafugaji, baadhi 
yao wamekuwa wakiingiza mifugo 
yao kunywa maji kwenye mito 
na kuharibu mazalia ya samaki, 
mwelekeo wa maji na kuifanya mi-
radi mingi haidumu, kutokana na 
uharibifu huo.

Hadi sasa serikali imetoa fedha 
nyingi za kujenga miradi hiyo na 
watekelezaji wake ambao ni Ruwa-
sa (Rural Water Supply and Sanita-
tion Agency), ambao wamekuwa 
wakiweka vibao vimavyoonyesha 
katazo kwa watu kuacha kufanya 
shughuli za kibinadamu kwenye 
vyanzo hivyo.

Kwenye uwekaji wa vibao hivyo, 
Nipashe imeshuhudia bado kuna 
baadhi wanakaidi ikiwemo chan-
zo cha Matula kilichopo wilayani 
Mbozi, ambacho kinatumiwa na 
taasisi mbalimbali kuvuna maji 
hapo na kutumia, huku shughuli za 
kibinadamu zikiendelea hapo.

Wakulima nao wamekuwa wak-
ilima hadi kwenye kingo za mito 
na wafugaji wanaingiza mifugo 
yao kunywa maji na kusababisha 
migogoro, ingawa wote wana sura 

ya kukosea.

BIL. 15/- ZA SERIKALI
Serikali hivi karibuni imesha-

toa zaidi ya shilingi bilioni 15 kwa 
wilaya za Mbozi na Momba, kwa 
ajili ya kuboresha miradi ya maji 
na kujenga mipya, inayojumuisha 
kuwekwa mabomba na matenki 
mapya.

Meneja wa Ruwasa wilayani 
Mbozi,Injinia Gratius Haule, anase-
ma kwa wastani wa mwaka mmoja 
uliopita, washapokea zaidi ya Sh. 
bilioni sita za kujenga miradi mi-
pya ya maji kwa maeneo yenye 
uhitaji, ukarabati na miradi mipya.

Anaitaja miradi hiyo ni; Hi-
winga, Hatelele, Mlangali, Mbewe, 
Ilomba, Idiwili,Lwati, Shitunguru, 
Oldvwawa, Mahenje, Mwansyana, 
Vwawa, Mlowo, Msia na Iganduka.

Pia, anasema, ukarabati wa mi-
radi chakavu unafanyika na wa-
nanchi wanaendelea kuvuta maji 
kwenye kaya zao, huku wakiende-
lea kutoa elimu zaidi za matumizi.

Katika utekelezaji huo, Injinia 
Haule ana ufafanuzi kwamba, 
kuna vyanzo vinavyotumika vime-
anza kutumika vimevamiwa na 
wakulima, akitaja cha Matula, licha 
ya kuwepo vibao vinavyoonyesha 
katazo hilo.

Meneja wa mamlaka hiyo wilay-
ani Momba, kwenye  majimbo 
mawili ya uchaguzi, Tunduma na 
Momba, Injinia Maua Mgala, anata-
ja kiasi walichopokea hivi karibuni 
Sh. bilioni 9.1.

Anasema hiyo ni kwa ajili ya 
utekelezaji miradi ya maji ya; Nan-
danga- Msinde, Uhuru-Tunduma, 

Ipito  - Mji Mwema, Uhuru – Mwal-
imu Nyerere, Niumba - Msamba 
11-Ngangamo,Mkulwe,Tindingoma-
Momba, Mpapa-Masanyinta 
,Mkomba-Samang’ombe na Mbao.

Anasema miradi yote hiyo ina-
tumia visima  virefu vilivyochimb-
wa katika maeneo mbalimbali, 
ambapo wananchi ndiyo wahusika 
wakuu, wakiombwa kuvilinda, 
pamoja na miradi, iwasaidie wao 
na vizazi vijavyo.

UMUHIMU WA VYANZO
Inaelezwa kwamba, kumeku-

wepo na mabadiliko mbalimbali ya 
kiuchumi na kijamii, yenye mwele-
keo wa kushirikisha wananchi, 
sekta binafsi na halmashauri za 
wilaya na miji, hali iliyopunguza 
majukumu ya serikali kuu katika 
uendeshaji na kutoa huduma za 
kijamii.

Katika  ugatuaji huo wa ma-
daraka kwa wananchi, inajulikana 
kwamba utunzaji wa  vyanzo hivyo 
vya maji, nafasi ya miti ni muhimu 

Eneo la Majimoto mkoani Songwe, ambako ni moja ya vyanzo vya maji ya Ruwasa.

Kituo cha maji wilayani Mbozi, Songwe. PICHA ZOTE: MTANDAO.

sana katika ustawi wa mazingira, 
pia chanzo kikubwa cha maji.

Jamii nzima inashauriwa kutun-
za vyema mazingira  katika vyanzo 
vya maji,huku mamlaka ya maji na 
usafi wa mazingira Ruwasa waki-
fuatilia kwa karibu kuhakikisha 
mazingira hayaharibiwi.

Ruwasa  ilianzishwa kisheria 
mwaka 2019 na kuanza kazi rasmi 
mwaka huo.

 • Mwandishi anapatika-
na kwa simu: + 255  718382817
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Kuipa uhai bima ya afya, hoja 
ivuke zaidi ya pombe na sigara
Na Nimi Mweta

MJADALA umeshaanza katika 
maeneo tofauti kuhusu serikali, 
ifanye nini kufuatia uamuzi wa 
uwepo wa bima ya afya kwa wote 
na kuvunja mfumo wa sasa wa 
bima. Kulikuwapo na sura mbili za 
taasisi mbili za umma, Bima ya Afya 
ya Jamii (CHF) na Mfuko wa Kitaifa 
wa Bima ya Afya (NHIF).

Mfuko wa kijamii CHF uliokuwa 
unatumika katika vituo vya afya 
au zahanati umefutwa, kwani una-
tajwa kwamba hautoi huduma zi-
nazopaswa. Suala sasa ni kubadili 
mfumo wa uendeshaji wa NHIF, ili 
ukidhi mahitaji ya jumla ya bima ya 
afya na ufikiwe na watu wote.

Kundi ambalo si dogo la 
wachangiaji mjadala, linalojumui-
sha siyo tu taasisi za kijamii, ila 
pia hospitali nyingi binafsi zina-
zoendeshwa na mashirika ya dini, 
wametoa pendekezo ambalo lin-
aweza kuleta mkanganyiko kiasi 
katika mjadala huo. 

Hapo ni kuelekeza nguvu katika 
kutoza kodi (kwa maana ya kuweka 
tozo maalum) kwenye mauzo ya 
pombe na sigara, ili kupata fedha 
za uendeshaji mfuko huo, un-
apokuwa mpana na mkubwa zaidi.

 Ni pendekezo lenye sura ya ki-
taaluma na kiasi nje ya taaluma, 
ikiacha swali kama fedha hiyo ita-
tosheleza mahitaji au la? 

Ingekuwa pendekezo hilo lime-
tolewa na jopo la kawaida la ki-
taaluma, ingetafsiriwa inalenga 
kile kinachoitwa ‘luxuries,’ anasa 
ambazo kimsingi hazihitajiki katika 
maisha, ila ipatikane kwa uchache. 

Ni jambo la kawaida kwa bajeti 
kuelekeza nyongeza za kodi katika 
maeneo hayo, ila kwa miaka miwili 
au mitatu mwelekeo huo umepun-
gua, kama si kuondolewa kabisa. 

Kulikuwapo uangalifu kiasi fu-
lani katika kutolewa kwa pende-
kezo hilo, msemaji wa kundi hilo 
la kitaaluma akieleza tu kuwa ku-
toza pombe na sigara “kutaongeza 
ufanisi wa huduma za afya na 
kuangaliwa wagonjwa.” 

Hakusema kinaga ubaga kuwa 
kiwango cha tozo kinachoweza ku-
ingizwa katika biashara hizo kita-
tosha, au nini kingine kifanyike (au 
kiongezewe) ili kujazia mapungufu 
(mapengo) kibajeti yanayotarajiwa. 

Ukwepaji huo ni sawa na 
kushindwa ‘nani atamfunga paka 
kengele’. Hata hivyo, ni mwelekeo 
ambao umesaidia kuonyesha pe-
nye haja ya kuelekeza ‘tozo’ bima ya 
afya na hata mpangilio wenyewe, 
kwa kutoa wazo linaloashiria tu 
nini cha kufanya. 

Wazo la tozo ya vilevi na sigara 
ni jema, ila jawabu rahisi mno kwa  

tatizo lenyewe, na kwa hali yoyote 
ile tozo ya jamii hizo za bidhaa hai-
toshi kufidia mapungufu makubwa 
ya NHIF, hasa mfuko huo unapo-
hitaji kupanuliwa kufikia watu wa 
makundi yote. 

Kinachoweza kuchukuliwa kama 
wazo jema kimkakati ni kuwa tozo 
hiyo isitokane na huduma za kiseri-
kali kama ilivyopendekezwa katika 
muswada wa awali, ila ielekezwe 
katika ulaji, kila mtu alipe kwa 
kadri atumiavyo.

Ina maana, kuwekwe tozo ka-
tika bidhaa ambazo husababisha 
magonjwa yasiyoambukiza, kwani 
ni katika eneo hilo ambapo fedha 
za kodi kawaida, yaani Bajeti ya 
Serikali inashindwa kutoa viwango 
hitajika.

Iwe ni kujua ugonjwa huo ukoje 
na dawa zinazofaa ni zipi. Inabidi 
mara nyingine mgonjwa apelekwe 
hospitali kubwa zaidi hata kama 
si ya rufaa, hivyo gharama za tiba 
kuongezeka na magonjwa yasi-
yoambukiza huchangia gharama 
za bima ya afya kwa kiwango ki-
kubwa. 

Ndiyo maana inakuwa vyema 
kwa tozo iwe kwa maeneo yote 
yanayochangia kuanzia vilevi, 
sigara, uingizaji magari, ununuzi 
wa mahitaji kama makochi, petroli, 
soda, juisi, sukari, usafiri wa gari 
unaochangia sana presha ya damu 
na kisukari.

 Pia ziko nyama za aina mbal-
imbali, mafuta ya kupikia, mchele, 
unga ngano - tuseme ukweli, hata 

ingekuwa ni sembe au dona. Suala 
la kuwa maskini si hoja.

Viwango vya uchangiaji ku-

jengeka presha ya damu au visukari 
mwilini hutofautiana, pia ununuzi 
wa bidhaa huendana na uwezo wa 

mtu kifedha, ambao unahitaji kuz-
ingatiwa vilevile. 

Tozo inaonyesha kuingiza ka-
tika mchakato na kuchangia bid-
haa tofauti, hata kumfanya mtu 
apelekwe kwenye magonjwa yasi-
yoambukiza. Ni wazi kuwa, raha 
za magari na makazi, ambazo 
kwa sehemu kubwa huendana na 
vyakula vya aina kadhaa, ndiyo 
mchangiaji mkubwa.

 Vilevi, navyo vina nafasi 
muhimu katika hali hiyo, wakati 
sigara inaweza kuleta madhara 
kwa miaka michache kabla ya kifo, 
si kama ilivyo presha na sukari.

Hivyo suala lililoko mbele ya 
wataalamu wa NHIF na Wizara 
ya Fedha, ni kuangalia kwa kina 
mfumo wa  vichangiaji vya presha 
na kisukari, halafu saratani  na 
waangalie ajali na gharama zake 
za matibabu, ili kila sekta ya ‘ulaji 
raha’ au kuonyesha ufahari wa 
matumizi itoe mchango katika 
mfuko wa tiba. 

Kuongeza tozo katika leseni 
kadhaa itakuwa bure, ni fedha 
ndogo na ni fedheha kwa serikali 
kufukuzana na Wamachinga ku-
changia wanaougua magonjwa 
ya anasa na maraha, ili watibiwe 
bure. Vinginevyo suala la bima 
liachiwe waajiri maeneo tofauti 
na viwango viendane na tiba zao 
halisi - hali isiyowezekana. 

Hivyo ni suala la kupanua mfu-
mo wa kodi uongezee tiba au tozo 
pana kulipiana matibabu; la sivyo 
suala hili labda liachwe kama lili-
vyo.

• Ni sehemu ya maoni 
binafsi, katika hoja ya kuipa 
uhai kibajeti Bima ya Afya. 

Waziri wa Afya, Ummy Mwalimu akishiriki tukio la kutoa kadi ya bima.

•	 •	

Shughuli ya kusajili uanachama wa bima ya afya. PICHA ZOTE: MAKTABA.
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Safari ndefu ya malezi, makuzi na
saikolojia, hadi iliko afya ya akili
NA MICHAEL ENEZA

UDHAIFU wa maadili unaoone-
kana katika nyanja karibu zote za 
kijamii, kiasi kwamba hata nyimbo 
za dini zinabadilishwa zifanane na 
zile za starehe kwani vijana wana-
choshwa na ‘kulialia,’ ni tatizo la 
kijamii linalowapa tabu wataalamu 
kueleza ama kinachotokea, au hat-
ma yake. 

Mwelekeo uliopo ni kwamba, 
hakuna aliye tayari kusema kuwa 
jamii ya sasa ni tofauti inaendesh-
wa kwa misingi mingine, kwani 
hakuna fikra rasmi au mambo 
mapya, na kwa kila hali jitihada 
bado zinafanyika kuwezesha male-
zi stahili kwa watoto. 

Swali linaloweza kuulizwa ni 
hili hitilafu hutokea wapi? Bila kui-
tafuta mbali, yako maeneo mawili 
ya hitilafu na labda kuna sehemu 
nyingine ya kisheria, nje ya mazin-
gira ya kijamii na kitamaduni jinsi 
yanavyobadilika. 

La kwanza katika mpangilio mzi-
ma wa malezi ni nafasi ya mama 
katika mazingira mapya ya wengi 
kuwa waajiriwa au kufanya biasha-
ra ambazo haziwaweki karibu na 
watoto muda wote. 

Baadhi ya watoa maoni, wakio-
nyesha uhafidhina au  falsafa za 
kulinda, kusimamia na kufuata 
mila, desturi na taratibu za jamii 
au taifa fulani wanaunganisha ‘wa-
zazi wote wawili’ wakati kwa jadi 
baba si mlezi ila mlinzi. Hutafuta 
kinachotakiwa kwa kuilinda fa-
milia isitetereke, mama ndiye mlezi 
kihisia, hasa awali.

Mtoto anavyozidi kukua, na-
fasi ya baba inakuwa zaidi katika 
kuhakikisha nidhamu kwani ana-
jisikia huru zaidi akiwa na mama ila 
siyo rahisi awe huru mno na baba. 

Tatizo linatokea endapo kutaku-
wa na pengo la upendo au hisia 
chanya kwa jumla kati ya mama 
na baba kwa upande mmoja halafu 
baba na mtoto kwa upande mwing-
ine. 

Mtoto akishahisi hali hiyo anain-
gia katika ‘gamba la kobe’ akianza 
kujitegemea kihisia, huwa ha-
hangaiki tena kumfurahisha baba 
yake kwa kufaulu shuleni, au nid-
hamu.

Si mara nyingi mtoto anay-
etegemea dira ya hisia zake mwe-
nyewe kwenda njia inayofaa, kwani 
eneo la kwanza la kuvutwa na hisia 
ni starehe, na kufaulu katika mai-
sha, kile wataalamu wanachoita 
ndoto za mtoto, lazima ziambatane 
na nidhamu na kutimiza wajibu. 

Hawezi kupoteza nidhamu, 
kuwa na hisia potofu kuhusu waji-
bu (kwani jukumu  si kwa waalimu 
au serikali ila kwa wazazi) halafu 
awe na ndoto ya kufaulu. 

Mdogo huyo anaelekea katika 
starehe kwa mantiki ya njia rahisi 
zaidi ya kupita kwa mtoto au kijana 
anayefuatilia uhuru na siyo wajibu.

Ngazi hiyo ya malezi na halafu 
makuzi inafafanuliwa na msemo 
kwamba ‘mtoto umleavyo ndivyo 
akuavyo,’ ambayo inaleta hisia 
kuwa hakuna kitu halisi kama 
‘makuzi.’

Ni matokeo ya malezi kwa 
maana ya matokeo ya mtiririko 
wa hisia, ikichanganya na vipaji au 
vinasaba vya mtoto husika kwani 
siyo kwamba hajui kitu au afanan-
ishwe na  karatasi nyeupe ambako 
‘malezi’ huweza ‘kuandika’ cho-
chote kile, kumpeleka mtoto pale 
mzazi anapotaka. 

Ukweli  uliopo ni kwamba, urithi 
ni muhimu zaidi katika dhamira, 
halafu mazingira hulegeza uwezo 
wa kufuatilia kilicho chema hasa 
nidhamu, kwa kuongeza uhuru.

Inaweza kusemwa kuwa uhakiki 
wa suala hilo una hitilafu katika 
chanzo hicho, kwani wazungumza-
ji hujiweka katika nafasi ya kilezi 
zaidi, yaani wao ni wazazi wema 
wanaotaka kuwalea watoto wao ka-
tika maadili mema, yanayozingatia 
amri au maelekezo ya dini. 

Mtu akiangalia katika hali halisi, 
anakuta udhaifu mwingi na uele-
keo wa wazi wa hisia za mtoto kwa 
kurukia mianya ya kuvuruga ndoto 
za wazazi inaendana na hitilafu 
hiyo ya mfumo wa fikra ya maadili.

KUYUMBA MAADILI
Unafiki wa maadili unaelezwa 

katika ujumla wa mawazo likija 
swali maadili ni nini? Kipi kina-
faa kwa mtoto, kwa kuwa hakuna 
tofauti za wazi kwa upande huo. 
Ila mtoto anapopata umri kidogo, 
huanza kujazwa hisia tele, misu-
kumo halisi inayotofautiana kabisa 
na maadili tarajiwa.

Moja ya maeneo yanayoleta ud-
haifu katika kuchambua mazingira 
ya malezi na makuzi kwa maana ya 
matokeo ya malezi, ni uwepo wa 
hitilafu zisizohesabika katika ny-
umba za watu. 

Kuna hisia ya kikuhani vilevile 
kuwa nyumba bora ya mtoto kukua 
ni ile ambayo ina baba na mama 

wakikaa pamoja, bila kujali kufafan-
ua zaidi. 

Au wanasema hata wangejaribu 
kutoa maelezo ya ziada, watajita-
hidi kujikita katika msingi huo, am-
bao kwa wachambuzi wengine ni 
potofu. 

Nyumba sahihi ya kukua mtoto, 
inatawa kuwa  ni ile yenye amani 
ambako wanaokaa huko wanap-
endana kwa njia isiyo na hitilafu 
hata chembe. Kama ni mama na 
baba wawe wanapendana, ikiwa ni 
mama tu basi awe anawapenda wa-
toto, daima ana matumaini katika 
maisha ili awajaze mema.

Inatosha kusikiliza vipindi viwili 

vitatu vya redio za mijadala ya 
masuala ya maadili au jamii kwa 
mfano vile vya asubuhi katika re-
dio tofauti, katika kutanzua nani 
mbaya ndoa zinapoharibika. 

Ni hapo kunakuwapo uwazi wa 
kutokuwapo mazingira ya amani, 
utulivu na picha bora ya jamii, am-
bayo mtoto anapata kama anakaa 
katika nyumba ya wazazi wawili 
na machungu tele, hasa kwa 
upande wa mama.

Mtoto anapobaki na mama 
peke yake na watoto halafu, huku 
akiwana hitaji kuhanagikia mai-
sha na ndipo arudi nyumbani kwa 
muda anaotaka katika biashara 
na hata mahusiano, viwango vya 
woga kwa mtoto hupungua aki-
pata mahitaji bila kufuatiliwa.

Dhana ya jadi ya malezi ya mto-
to inaweza kujumuishwa katika 
usemi wa Mfalme Sulemani, uli-
otumiwa sana na wahenga yaani 
‘weka fimbo pembeni, umharibu 
au umpoteze mtoto.’

Baba na mama wakiwa wana-
fanya kazi, hakuna wa kuchukua 
fimbo kwa asilimia 90 ya muda wa 
kazi na ikifikia hatua ya kuhitaji 
kuchukua fimbo atajenga chuki. 

Hivi sasa, siyo ku am mageuzi. 
Kuna ngazi za kisheria na kiua-
salama, ikiwapo polisi pale mtoto 
anapodaiowa au kulalamika anan-
yanyaswa.

Haitakuwa rahisi kwa mzazi 
kuhangaika tena na mtoto huyo, 
ila amwache afuate mwelekeo 
autakao, na kama ana umri kiasi, 
atamhamisha hapo. 

Akifanya vizuri shuleni ni majal-
iwa, haitakuwa tena suala la huyo 
mzazi na huwezi kutegemea kuwa 
kwa ‘mbegu’ hiyo utavuna kizazi 
cha vijana wenye ari kusoma na 
kufaulu katika maisha, ila kung’ara 
katika starehe. 

Kijana mmoja miezi miwili iliyo-
pita alimpiga ngumi usoni mama 
yake mdogo kwenye ukingo wa 
jicho, akitaka mama yake mzazi 
apelekwe hospitali. Anatoa amri, 
ilhali hana chochote cha kuliwez-
esha hilo. Hayo ndiyo malezi ya 
sasa yalikofikia.

Picha za wazazi wakiwa na watoto wao katika malezi ya ukaribu. PICHA ZOTE: MTANDAO.
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Ajenda kukabili ukatili inavyoshika 
mtaani Mabwepande kunusuru afya
Na Yasmine Protace

IKO wazi katika jamii sasa, mada 
za ukatili katika jamii zimekuwa 
ajenda kubwa kwa pande zote ki-
jamii, huku vita vyake vikipiganwa 
kila kona. Kimsingi, ni ajenda ras-
mi duniani.

Hilo ndilo nalo linajiri hata 
ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, 
katika eneo la Mabwepande pem-
bezoni mwa mkoa wa Dar es Sa-
laam, wilayani Kinondoni, ambako 
Nipashe imemulika kurunzi hata 
ikakutana na Athuman Njama, 
Mwenyekiti wa Wenyeviti wa Mitaa 
mitano mahali hapo.

Anasema katika mitaa yao mita-
no ya Kata ya Mabwepande, ukatili 
uliokuwa unawaumiza kichwa ni 
matukio ya msuguano wa wanan-
doa, ambayo tafsiri yake inazama 
hata katika maisha binafsi kisai-
kolojia na hata kiafya. 

Anaeleza kwamba ka-
tika mitaa yao, daima huwa 
hawalali,wakijikita zaidi kupamba-
na na kuyatafutia suluhisho masu-
ala hayo ya ukatili.

Kwa mujibu wa mwenyekiti 
huyo, wamejiwekea mikakati ku-
fuatilia kwa namna nyingi, ikiwa-
mo nyendo za siri kwa maisha ya 
wakazi na matukio ya kikatili, hata 
wanachukua hatua stahiki kuon-
doa kasoro hizo.

Njama anasema, katika mi-
taa yao mitano ya Mabwepande, 
anasema baada ya kuripotiwa 
katika ofisi zao, wameweza kuya-
suluhisha na sasa msuguano wa 
wanandoa anautaja kwa takwimu 
umepungua kwa asilimia 89.

“Awali kulikuwa na ukatili sana 

unaofanyika kwa wanandoa, wapo 
waliokuwa wakipigana, wapo wal-
ioamua kutengana na wapo walio-
watelekeza watoto.

“Lakini, baada ya kuwasiki-
liza wanandoa na matatizo yao, 
tumeweza kutoa elimu na hali hiyo 
imechangia matukio ya ukatili ku-
pungua kwa asilimia 89,” anaeleza 
mwenyekiti huyo.

Sehemu mojawapo anayoitaja 
kuchangia magumu hayo, ni ku-
wapo imani za kishirikina zina-
zochangia matukio hayo ya kikatili, 
akishukuru jamii za mahali hapo 

kuibua kasoro zinazochangia 
ukatili, hatimaye kuvuka na wakaf-
ikia suluhisho.

Fatma Nuru, ni Mwenyekiti 
wa Kituo cha Taarifa na Maarifa 
cha  Mabwepande, anasema 
wameamua kuleta mrejesho, 
baada ya kuibuliwa changamoto 
katika mitaa yao na hadi sasa zime-
shatatuliwa.

Anataja eneo lingine walikoibua 
shida, ni kwenye huduma za 
maji, ambayo ni muhimu kiafya 
na kimazingira, zikitatuliwa, hata 
wakasaidia baadhi ya maeneo ku-
pata maji.

“Watu walikuwa wanafuata 
huduma ya maji kwa kutembea 
umbali mrefu. Baada ya kuibuliwa 
changamoto ya maji, imesaidia ku-
fanikisha maji kupatikana katika 

baadhi ya maeneo,” anafafanua.
Fatma anaeleza kwamba 

wakaamua 
kutembelea maeneo mbalimbali 

ya mitaa yao kwa ukaguzi, hata 
wakafanikiwa kuibua changamoto 
hizo tajwa za maji, afya, elimu na 
miundombinu.

Anasimulia namna eneo la Ma-
bwepande lilikuwa linakabiliwa na 
changamoto ya maji, hata baada ya 
kupaza sauti kwa mamlaka, sasa 
maji yanapatikana katika baadhi 
ya maeneo hayo

“Pamoja na kupatikana maji 
baadhi ya maeneo, lakini katika 
maeneo ya chekanao na Kiwanda 
cha Mboji Maji, bado haujafika,” 

anasema.
Fatma anaongeza kwamba, 

kulishakuwapo changamoto ya 
kituo mahali hapo Mabwepande, 
lakini kutokana na kupaza sauti 
zao, wamesapotiwa fedha shilingi 
milioni 150 za kujenga kituo hicho.

Pia, anataja shida nyingine ni 
kwamba penye Kituo cha Afya 
Mbopu, kuna  daktari mmoja hadi 
sasa na ombi kuu walilo nalo ni 
serikali iwasaidie watoe huduma 
zaidi, ili kuwapo ufanisi mahali 
hapo.

Anasema, pia wana upungufu 
wa shule za elimu ya msingi na se-
kondari katika mitaa hiyo mitano, 
vilevile kukiwapo watoto wenye 
ulemavu, lakini hawana fursa za ki-
masomo kwa wenye ulemavu.

Katika hilo, Fatma anafafanua 
kwamba wazazi wa watoto wenye 
ulemavu wamekuwa wakilazimika 
kuwapeleka mbali  watoto wao we-
nye kasoro hizo za kiafya, wakati 
huo huo, baadhi yao wanakumba-
nana na changamoto kutomudu 
gharama na mazingira ya usafiri.

“Serikali isaidie kujenga shule 
za watoto wenye ulemavu katika 
maeneo ya Mabwepande, ambako 
hakuna shule hizo kuweza kuwa-
saidia wanafunzi walemavu kufika 
shule kwa urahisi,” anasema.

Anataja sababu za wao kuk-
wama, wazazi wengi hawamudu 
gharama husika za kuwafikisha 
watoto hao katika maeneo hayo 
tajwa.

Anasema, kinachofanyika sasa 
wao wameibua vitendo vya ukatili 
na kwamba kila shule kuanzishwe 
klabu zitakazozungumzia masuala 
ya ukatili.

Wakazi wa Mabwepande mkoani Dar es Salaam, wakiwa katika kikao chao ngazi ya mtaa. PICHA: 
MTANDAO.

Capshen:
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Wakulima 
watakiwa 
kuzingatia 
matumizi 
ya mbegu 
Na Grace Mwakalinga, MBEYA

TAASISI ya Utafiti wa Kahawa Tan-
zania (TaCRI), imewaomba wakulima 
wa zao hilo kuzingatia mafunzo 
wanayopatiwa juu ya matumizi 
ya mbegu bora na teknolojia ili 
kuongeza uzalishaji.

Meneja wa Programu za Utafiti 
TaCRI Kanda ya Mbeya, Dk. Dismas 
Pangalasi alitoa ombi hilo jana alipo-
zungumza na Nipashe juu ya mikaka-
ti waliyoiweka katika kuhakikisha 
teknolojia na elimu kuhusiana na zao 
hilo zinawafikia wakulima.

Dk. Pangalasi alisema TaCRI im-
etoa mwongozo na mafunzo ambao 
unaelekeza wakulima mbinu mbalim-
bali za kilimo cha kisasa.

Aliongeza kuwa taasisi hiyo imebu-
ni aina 19 za mbegu bora za arabika 
zenye sifa ya uzalishaji wa mavuno 
mengi na kuwa na vionjo tofauti kul-
ingana na mahitaji ya soko la dunia 
pamoja na virutubisho.

Alisema mbegu hizo ni miongoni 
mwa mbegu zilizobuniwa katika 
kipindi cha miaka 19 ya utafiti uli-
ofanywa na TaCRI na kusaidia hadi 
sasa kupata aina 24 za mbegu zi-
lizobuniwa.

Licha ya kueleza  mikakati na ma-
fanikio ya taasisi hiyo katika kuwa-
saidia wakulima, alieleza pia vikwazo 
wanavyokabiliana navyo ikiwa ni 
pamoja na uhitaji mkubwa wa miche 
ya kisasa ukilinganisha na uzalishaji 
uliopo.

Alisema mahitaji ya miche ya 
kahawa ni makubwa kuliko uzalishaji 
wenyewe kutokana na ukata wa 
fedha, hali inayosababisha wakulima 
kushindwa kulima mazao ya kutosha.

Kutokana na hali hiyo aliiomba 
serikali na wadau wengine kuen-
delea kuwapatia fedha kwa ajili ya 
kuzalisha miche mingi itakayokidhi 
mahitaji ya wakulima na kuongeza 
uzalishaji.

Na Grace Mwakalinga, MBEYA

SHIRIKA la Henry Johnson Foun-
dation Medical Research Institute 
(HJFMRI), limekabidhi msaada 
wa vifaa tiba  vya Sh. bilioni moja 
kwa ajili ya mapambano dhidi ya 
ugonjwa wa UVIKO-19.

Vifaa hivyo ni mitungi ya gesi ya 
oksijeni, mashine za msaada wa 
kupumua kwa wagonjwa hospital-
ini na  vitendanishi  Mikoa itakay-
onufaika na vifaa hivyo ni Mbeya, 

Songwe, Rukwa na Katavi ambako 
vitasambazawa katika hospitali za 
mikoa hiyo.

Vifaa hivyo vilikabidhiwa jana 
katika Hospitali ya Rufani ya Mkoa 
wa Mbeya, (MZRH), Mwakilishi 
wa Shirika hilo nchini Tanzania, 
Sally Chalamila, alisema  lengo ni 
kuongeza nguvu  kwa ajili ya ku-
kabiliana na ugonjwa wa UVIKO-19 
ambao umegharimu maisha ya wa-
nanchi wengi.

Chalamila alisema msaada huo 

ni sehemu ya kuunga mkono jitiha-
da za serikali kuhakikisha wanaka-
biliana na ugonjwa huo hasa kwa 
mikoa ya    nyanda za juu kusini 
ambayo ina mwingiliano mkubwa 
wa mataifa mbalimbali.

Mratibu wa Chanjo, Mkoa wa 
Mbeya, Danford Barnaba,    alise-
ma shirika hilo limesaidia kuan-
zisha huduma za kliniki tembezi 
kwa ajili ya utaoji wa chanjo ya 
UVIKO-19, kuanzia Novemba  2021 
hadi mwaka 2022 walifanikiwa 

kuanzisha vituo  333, kuwajengea 
uwezo watumishi  666 waliopata 
mafunzo kwa ajili ya utoaji wa 
chanjo nyumba kwa nyumba.

“Hata hivyo shirika hili lime-
tusaidia kufanya usambazaji wa 
chanjo na vifaa vyake kwa ajili ya 
kuyafikia maeneo mbalimbali ya 
utoaji wa huduma za chanjo sam-
bamba na hilo pia  watumishi 125 
wamejengewa uwezo wa namna ya 
kuingiza taarifa kwenye mfumo na 
kutuwezesha kuingiza taarifa hizo 

kwa asilimia 16,”alisema Barnaba.
Alisema mkoa umefanikiwa 

kuchanja watu zaidi ya milioni 
moja ambao wamepata chanjo ya 
UVIKO-19 na kwamba wamefikia 
asilimia 97 ya utoaji.

Akipokea vifaa hivyo kwa niaba 
ya wakuu wa mikoa minne Mkuu 
wa Mkoa wa Mbeya, Juma Homera, 
aliwataka watumishi wa afya kuvi-
tunza vifaa hivyo ili viendelee ku-
toa matibabu dhidi ya ugonjwa wa 
UVIKO-19.

Shirika latoa msaada vifaa tiba mapambano corona

Mkuu wa Mkoa wa Mbeya, Juma Homera (wa tatu kushoto), akipokea msaada wa vifaa tiba vya kupambana na 
ugonjwa wa Uviko-19 vyenye thamani ya Sh. bilioni moja kutoka kwa Makamu wa Rais na Mtendaji Mkuu wa Shirika la 
Henry Johnson Foundation Medical Research Insitute (HJFMRI), Elizabeth Folk, kwa ajili ya mikoa minne ya Nyanda za 
Juu Kusini, jana. PICHA: GRACE MWAKALINGA

katika kuwapatia elimu watu wake.
“Wakati ni huu, uamuzi ufanyike 

wadau na wachambuzi mbalimbali 
wa elimu wapewe nafasi ya kucham-
bua mambo muhimu ambayo ya-
tahitajika katika mitaala ya elimu ili 
kuruhusu lugha ya Kiswahili itumike 
kwa ngazi zote za elimu hapa nchini,” 
alisema Mabala.

Alisema msingi wa elimu ni kuwa-
saidia wanafunzi kuelewa masomo 
kwa lugha wanayoijua na kuzoea na 
kwamba katika kufanikisha hilo seri-
kali inapaswa kutoa nafasi kwa wadau 
wa elimu wazungumzie ili kufanyika 
kwa marekebisho ya mitaala na mi-
fumo mingine ya elimu.

Mtaalamu wa lugha ya Kiswahili 
kutoka Chuo Kikuu cha Kikatoliki 
(CUCoM) kilichoko jijini Mbeya, Prof. 
Joshua Madumulla alisema kuna 
tatizo kubwa kwa wananchi juu ya 
matumizi ya lugha ya Kiswahili ikiwa-
mo kwenye sekta ya elimu tangu enzi 
za utawala wa Hayati Mwalimu  Ny-

erere.
Alisema licha ya Mwalimu Nyerere 

kuhamasisha matumizi ya lugha za 
Kiswahili lakini hakuna jitihada zo-
zote zilizofanyika ili kuifanyia lugha 
hiyo kuwa rasmi kwenye mitaala ya 
elimu.

Aidha alitoa tahadhari kwa serikali 
kutoweka kando lugha ya Kiswahili 
katika mitaala ya elimu ili kukuza na 
kueneza lugha  hiyo    kinyume na 
hapo Watanzania wanaweza kuwa 
watumwa wa lugha za wenzetu.

Mwanafunzi wa Shule ya Sekond-
ari Samora jijini Mbeya, Magreth Mill-
inga alipendekeza lugha ya Kiswahili 
kutumika kujifunzia na kufundishia 
kuanzia ngazi ya chini hadi chuo ki-
kuu.

Alisema serikali ifanye mazun-
gumzo na wamiliki wa shule binafsi 
kuhusu matumizi ya lugha ya Kiswa-
hili kwenye masomo yao  kwa lengo 
la kuwasaidia wanafunzi kuelewa 
masomo wanayofundishwa.

Licha ya 
Mwalimu 
Nyerere 
kuha-
masisha 
matumizi 
ya lugha 
za Kiswa-
hili lakini 
hakuna 
jitihada zo-
zote zilizo-
fanyika ili 
kuifanyia 
lugha hiyo 
kuwa rasmi 
kwenye 
mitaala ya 
elimu.

Na Grace Mwakalinga, MBEYA

W
ADAU wa elimu 
wameishauri serikali 
kutengeneza mitaala mi-
pya ambayo itaandikwa 

kwa lugha ya Kiswahili kwa lengo la 
kusaidia kukuza lugha hiyo.

Wamesema hatua hiyo itawawez-
esha wanafunzi kuanzia darasa la awali 
hadi vyuo vikuu kujifunza kwa ufasaha 
lugha hiyo.

Walitoa maoni hayo juzi wakati wa 
Kongamano la Kumbukizi la Miaka 23 
ya kifo cha Baba wa Taifa, Hayati Mwal-
imu Julius Nyerere.

Walisema umefika wakati wa Tanza-
nia kuanza kuienzi lugha ya Kiswahili 
kwa kuitumia kujifunzia kuanzia dara-
sa la awali mpaka elimu ya juu.

Mhadhiri Mstaafu wa Chuo Kikuu 
cha Dar es Salaam (UDSM), Richard Ma-
bala, alisema umefika wakati wa Taifa 
kufanya uamuzi wa kuachana na lugha 
za kigeni na kutumia lugha ya Kiswahili 

Wadau wataka mitaala 
kuandikwa kwa Kiswahili

Mahitaji ya miche ya kahawa 
ni makubwa kuliko uzalishaji 
wenyewe kutokana na ukata 
wa fedha, hali inayosaba-
bisha wakulima kushindwa 
kulima mazao ya kutosha.



22 ALHAMISI OKTOBA 13, 2022

HABARI DODOMA

Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, Jabiri Shekimweri (kulia), akizungumza na watoto wa Mtaa wa Nzuguni, katika ziara ya 
kikazi jijini Dodoma juzi.  PICHA: IBRAHIM JOSEPH

wa habari kuhusu hatua zilizochuku-
liwa na serikali za malalamiko hayo.

Alisema wafanyakazi hao wali-
achishwa kazi kwa nyakati tofauti 
kuanzia mwaka 2007 na mwaka 
2022, timu iliyoundwa imekamilisha 
uchambuzi na kuwasilisha taarifa 
hiyo kwake.

“Katika taarifa hiyo imeainishwa 
kuwa wapo walalamikaji waliobaini-
ka kuwa na magonjwa yanayotokana 
na kazi na hivyo mwajiri atawajibika 
kuwapatia matibabu, wapo wenye 
magonjwa yatokanayo na kazi na 
wamefikia ukomo wa kuimarika afya 
zao na mwajiri atatakiwa kuwafanyia 
taratibu za kuwalipa fidia,” alisema.

Vilevile, alisema wapo waliobaini-
ka kuwa na magonjwa yasiyotokana 
na kazi na kutokana na matokeo 

hayo, walalamikaji wote waliowasili-
sha malalamiko yao watapatiwa ma-
jibu yao kwa barua ndani ya siku 10 
za kazi.

“Barua hizo zitatolewa kupitia Ofisi 
za Idara ya Kazi za Mikoa au Ofisi ya 
Mkuu wa Wilaya ya Kahama kwa ku-
tumia anwani walizobainisha katika 
barua zao za malalamiko,” alisema.

Aliagiza uongozi wa kampuni 
uandae utaratibu wa kupokea 
malalamiko kwa kutoa namba ya 
simu maalum na watumishi ambao 
watashughulikia malalamiko.

Alitoa rai kwa waajiri na wa-
fanyakazi katika sekta ya madini 
kutekeleza wajibu na majukumu yao 
kwa uadilifu na kufuata misingi ya 
kitaaluma ili kudumisha mahusiano 
kazini.

Barua hizo 
zitatolewa 
kupitia Ofisi 
za Idara ya 
Kazi za 
Mikoa au 
Ofisi ya 
Mkuu wa 
Wilaya ya 
Kahama kwa 
kutumia 
anwani 
walizobaini-
sha katika 
barua zao za 
malalamiko.

Na Augusta Njoji, DODOMA

O
FISI ya Waziri Mkuu imese-
ma timu iliyoundwa kushu-
ghulikia malalamiko ya wa-
fanyakazi 427 waliokuwa 

wa Kampuni ya Barrick imekamilisha 
kazi yake na majibu yatatolewa kwa 
barua ndani ya siku 10 za kazi.

Malalamiko hayo yalihusiana na wa-
fanyakazi kutopimwa afya wakati wa 
kuachishwa kazi, kutopatiwa huduma 
ya matibabu na kutopewa malipo ya 
fidia kutokana na ajali au magonjwa 
waliyoyapata kutokana na kazi. 

Katibu Mkuu wa Ofisi hiyo anayes-
hughulikia Kazi, Vijana, Ajira na Watu 
Wenye Ulemavu, Prof. Jamal Katundu, 
aliyasema hayo jana jijini hapo al-
ipokuwa akizungumza na waandishi 

Majibu malalamiko wafanyakazi
Kampuni Barrick ndani siku 10 Ummy aomba 

viongozi wa 
dini kukemea 
matumizi 
dawa kulevya
Na Mwandishi Wetu, DODOMA

NAIBU Waziri wa Nchi, Ofisi ya 
Waziri Mkuu, Sera, Bunge na 
Uratibu, Ummy Nderiananga, 
ametoa rai kwa viongozi wa 
dini kuendelea kuhimiza jamii 
kuepuka uraibu wa matumizi 
ya dawa za kulevya.

Nderiananga aliyasema hayo 
jana jijini hapo kwenye Kamati 
ya Bunge ya masuala ya 
Ukimwi na Dawa za Kulevya 
baada ya kuwasilisha taarifa 
ya utekelezaji wa bajeti katika 
kipindi cha robo ya kwanza ya 
mwaka 2022/23.

Alisema ni vyema kuelimisha 
jamii kuhusu madhara ya dawa 
hizo ili kutopoteza nguvu kazi.

“Pia tutashirikiana na wiz-
ara nyingine kuona namna 
nzuri ya kuandaa maudhui ya 
mtandaoni ili kuelimisha vijana 
athari ya dawa za kulevya 
kama Tume ya Kudhibiti Ukim-
wi inavyofanya,” alisema.

Naye Makamu Mwenyekiti 
wa Kamati hiyo, Dk. Alice 
Karungi, aliipongeza serikali 
kwa kiwango cha fedha kili-
chopelekwa kwenye mamlaka 
hiyo ili kuwasaidia vijana 
waliopata nafuu ya uraibu wa 
dawa za kulevya kupatiwa 
mafunzo ya kukuza ujuzi.

Kamishna Jenerali wa 
Mamlaka hiyo, Gerald Kusaya, 
alisema mamlaka imeweka 
msukumo mkubwa katika 
kukabiliana dawa zinazotoka 
nje ya nchi, Heroin, Cocaine na 
Methamphetamine.

“Tunashirikiana na wenzetu 
wa Wizara ya Kilimo waweze 
kushauri wananchi badala ya 
kulima bangi walime zao gani 
ambalo litawasaidia kupata 
fedha nyingi,” alisema.

Awali, Mbunge wa Viti 
Maalum, Asia Halamga, ali-
omba serikali kubadili baadhi 
ya sheria zinazoizuia mamlaka 
hiyo kufanya kazi zake kika-
milifu.

Na Augusta Njoji, DODOMA

KAMPUNI ya Uendelezaji na 
Uendeshaji wa Kiwanja cha 
Ndege cha Kilimanjaro (KADCO), 
imetaja mafanikio manne yaliyo-
patikana kutokana na filamu ya 
Royal Tour ikiwamo ongezeko la 
abiria kwa asilimia 88 kupitia Ki-
wanja cha Ndege cha Kimataifa 
cha Kilimanjaro (KIA).

Aidha, amesema kutokana 
na ongezeko hilo pia miruko ya 
baadhi ya mashirika ya ndege ya 
kimataifa imeongezeka nchini 
ikiwamo Shirika la Ndege la 
Qatar litakalofanya safari zake 
mara 12 kwa wiki.

Akizungumza jana na waandi-
shi wa habari jijini hapo, Mtend-
aji Mkuu wa Kampuni hiyo, 

Christine Mwakatobe, alisema 
tangu kuzinduliwa kwa filamu 
hiyo pamoja na uwapo wa co-
rona, watalii wengi wametua 
kwenye uwanja huo.

Alisema ongezeko la abiria ni 
kutoka 347,757 mwaka 2020/21 
na kufikia 654,159 mwaka 
2021/22 sawa na ongezeko la 
asilimia 88.

“Kupata Shirika jipya la Ndege 
la Eurowings Discover (part of 
Lufthansa Group) iliyoanza sa-
fari zake kutoka Frankfurt, Uje-
rumani kuja KIA kuanzia Juni, 
2022. Shirika hili linachangia 
kuongeza idadi ya abiria na miz-
igo,” alisema.

Alisema kampuni hiyo itaen-
delea kushirikiana na mashirika 
mbalimbali ya ndege za kukodi 

ambayo yameendelea kutumia 
KIA kwa kuleta makundi maal-
umu ya watalii kutoka sehemu 
mbalimbali duniani.

“Shirika la Qatar hii ndege 
ya tatu itakayokuwa tumefani-
kiwa kupata dili ambalo watalii 
watakuwa wanatoka moja kwa 
moja Doha kuja KIA, na hawa 
watakuwa watu wanaokwenda 
kushuhudia kombe la dunia 
na hata wachezaji watakuja na 
kwenda kwenye vivutio na kuru-
di kuendelea na mechi,” alisema.

Kuhusu janga la UVIKO-19, 
alisema katika kipindi hicho 
shughuli za uendeshaji KIA zil-
ishuka kwa kiasi kikubwa ku-
tokana na nchi nyingi kufunga 
anga.

“Ugonjwa huu ulisababisha 

idadi ya abiria kushuka kwa ki-
wango kikubwa kutoka 794,337 
mwaka 2019/2020 hadi kufikia 
abiria 347,757 katika kipindi cha 
mwaka 2020/2021 ikiwa ni pun-
guzo la abiria kwa asilimia 56.”

“Kupunguza kwa shughuli za 
uendeshaji KIA kuliathiri ma-
pato, ikizingatiwa kwa chanzo 
kikuu cha mapato ya KADCO 
ni tozo zinazotokana na abiria 
wanaopita KIA pamoja na ku-
tua na kuruka kwa ndege ki-
wanjani, hali hii ilipelekea me-
nejimenti ya KADCO kuchukua 
hatua ya kubana matumizi na 
kusimamisha kwa muda baa-
dhi ya shughuli za maendeleo 
ili iweze kupita katika kipindi 
hiki kigumu ikiwa inaendelea 
kujiendesha,”alisema.

Kuhusu vipaumbele vya mwa-
ka 2022/23, alisema ni kuongeza 
idadi ya abiria kwa asilimia 18, 
kuongeza mashirika mawili 
mapya ya ndege ya kimataifa 
yanayotumia Kiwanja cha KIA, 
kiwango cha mizigo kwa asilimia 
16.

Kadhalika, alisema ukarabati 
na upanuzi wa eneo la maege-
sho ya magari kiwanjani kutoka 
uwezo wa kuegesha magari 
83 mpaka 200 ili kuliwezesha 
kuhudumia ongezeko la magari, 
kuongeza mapato pamoja 
kuboresha mwonekano wake 
utagharimu Sh. bilioni 2.65.

Pia alisema kununua mitambo 
ya kisasa ya ulinzi na usalama 
yenye thamani ya Sh. milioni 
700.

KADCO yaeleza Royal Tour ilivyoongeza abiria KIA
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Miradi kufikisha asilimia 80 majisafi 

Samia kuanika
matokeo sensa  
mwisho wa 
mwezi
Na Mwandishi Wetu

RAIS Samia Suluhu Hassan anatara-
jiwa kutoa taarifa rasmi ya Sensa ya 
Watu na Makazi iliyofanyika Agosti 
23, mwaka huu, ifikapo Oktoba 30 
katika Uwanja wa Jamhuri,  Do-
doma.

Hayo yalisemwa jana na Mwe-
nyekiti wa Kamati ya Taifa ya Sensa 
ya Watu na Makazi na Waziri Mkuu, 
Kassim Majaliwa, katika kikao kazi 
kilichofanyika ukumbi wa Hoteli 
Verde, Mtoni kisiwani Unguja. 

Alisema katika hafla hiyo, makun-
di mbalimbali yanatarajiwa kual-
ikwa wakiwamo viongozi wastaafu, 
viongozi wa dini, vyama vya siasa, 
mashirika binafsi na wageni kutoka 
nchi mbalimbali.

Alisema kukamilika kwa Sensa ya 
Watu na Makazi, kumechangiwa na 
miongozo iliyokuwa ikitolewa na 
viongozi wakuu wa nchi.

Majaliwa alisema kamati imeri-
dhishwa na taarifa za matokeo ya 
awali ya Sensa ya Watu na Makazi 
ambayo imeonyesha asilimia 98 ya 
Watanzania wamehesabiwa.

Kwa mujibu wa Majaliwa, Watan-
zania wengi waliona umuhimu wa 
kuhesabiwa na kutoa ushirikiano 
mkubwa kwa makarani, hali ambayo 
itairahisishia serikali kufikia malen-
go iliyojiwekea kwa wananchi.

Pia alisema asilimia mbili  iliyoba-
kia ni ya wale ambao hawakuhesa-
biwa kutokana na mazingira ya 
kutatanisha waliyokuwa nayo.

Hata hivyo, alisema watu hao 
bado wanakwenda katika ofisi 
za serikali za mitaa kwa lengo la 
kuhesabiwa ingawa muda wake 
umeisha.

Naye Mwenyekiti mwenza wa 
kamati hiyo, Makamu wa Pili wa 
Rais wa Zanzibar, Hemed Suleiman 
Abdulla, alisema haikua kazi rahisi 
kukamilisha sensa na kwamba kazi 
hiyo ilipita katika changamato to-
fauti lakini kupitia hekima na busara 
za viongozi pamoja na ushirikiano 
wa wananchi, imefanikiwa kwa kiasi 
kikubwa.

Hemed aliwashukuru Watanzania 
wote na wadau walioshiriki katika 
jambo hilo ambalo litairahisishia 
serikali kuwaletea wananchi maen-
deleo endelevu.

Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR

WAZIRI wa Ardhi na Maendeleo ya 
Makazi, Rahma Kassim Ali, ameitaka 
Bodi ya Wakurugenzi Shirika la Nyumba 
Zanzibar (ZHC) kulisaidia shirika hilo 
katika utekelezaji wa majukumu yake ili 
lengo la serikali la makazi kufikiwa.  

Aliyasema hayo jana wakati akizindua 
bodi hiyo  katika ofisi za wizara, Maisara 
visiwani hapo. 

Waziri huyo alisema Zanzibar kuna 
maendeleo ya makazi lakini bado hai-
jaonekana katika shirika hilo, hivyo 
ni lazima kuhakikisha bodi inasaidia 
kwa nguvu zote ili lengo la serikali la 
kuboresha makazi kwa wananchi  ku-
fikiwa.

Alisema serikali inatumia kila mbinu 
na jitihada chini ya wizara ili kuhakiki-
sha wananchi wanapata makazi bora 
Unguja na Pemba.

Pia alisema shirika hilo lina changa-
moto nyingi, hivyo uwapo wao uta-
saidia katika kuzitatua na ushirikiano 
wao utalipeleka mbele shirika ili kupata 
maendeleo.

Waziri Rahma alisema bodi hiyo im-
eanzishwa kisheria na kuamini kila 
jambo lake litafuata sheria hasa katika 
uendeshaji wa vikao vyao.

 Alisema shirika hilo linatakiwa kutoa 
tija kwa serikali na tayari wawekezaji 
wameshajitokeza kutaka kuwekeza ka-
tika eneo hilo hasa la ujenzi wa nyumba 
za makazi.

Rahma alisisitiza ushirikiano kwa 
kuwa kuna baadhi ya watu wamekuwa 
wakiuza nyumba za shirika na kuzifanya 
mali yao, hivyo ni vyema kuwasaidia ili 
kupunguza changamoto hiyo.

Naye Naibu Katibu wa Wizara hiyo, 
Mzee Ali Haji, alisema lengo kubwa la 
shirika hilo ni usimamizi wa taasisi na 

miongozo iliyoko na dhamana kubwa 
ya shirika hilo ni kusimamia nyumba 
za maendeleo ambapo ni mustakabali 
mzima wa kuimarisha maendeleo ya 
makazi Zanzibar. 

Alisema ni imani yake kwamba bodi 
hiyo itayafanyia kazi  maagizo iliyope-
wa hasa katika suala la kutunza siri za 
shirika.

Mkurugenzi Mkuu ZHC, Mwanaisha 
Ali Said,  alisema shirika lina nyumba 
2,046 Unguja na Pemba zikiwamo ny-
umba za maendeleo, vijiji na za Mji 
Mkongwe.

Pia  alisema katika mwaka wa fedha 
2022/23, shirika hilo lina mpango wa 
kuanza ujenzi wa jengo la biashara na 
makazi Pemba na Mombasa kwa Un-
guja, kuanzisha matengenezo ya ny-
umba 68 za maendeleo zikiwamo 48 za 
Unguja na Pemba 20 zinazomilikiwa na 
shirika hilo.

Bodi Shirika la Nyumba yatwishwa mzigo

Katibu Mkuu Wizara ya Maji, Nishati na Madini Zanzibar, Joseph Kilangi (wa pili kushoto), akiongoza watendaji 
wake kupanda juu ya tangi la kuhifadhia maji wakati akikagua miradi ya majisafi na salama, Dimani, Wilaya ya 
Magharib B, Unguja jana. PICHA: RAHMA SULEIMAN

wa Mjini Magharibi na Wilaya ya Kati 
Unguja.

Miradi yote, alisema imefikia katika 
hatua nzuri na mwazoni mwa mwaka 
2023 inatarajiwa kukamilika na kuzin-
duliwa.

“Tunategemea ifikapo Machi, mwa-
kani, kama hakutakuwa na changamoto 
yoyote, miradi yote itakamilika na wa-
nanchi watanufaika na tatizo la maji 
litakuwa halipo tena,” alisema. 

Katibu Mkuu huyo alisema kuna 
tatizo limejitokeza la upatikanaji wa 
vifaa ambavyo huagizwa kutoka nje ya 
nchi na kumekuwa na ucheleweshaji 
wa utoaji wa vifaa katika Bandari ya Ma-
lindi, Zanzibar.

Kutokana na tatizo hilo, aliliomba 

Shirika la Bandari Zanzibar kuharakisha 
utoaji wa mizigo inapofika bandarini 
hapo hasa kwa meli ambazo zimebeba 
makontena yenye vifaa vya miradi ya 
maendeleo.

“Nitaenda kuwasiliana na wenzetu 
wa bandari waruhusu vifaa vilivyoko 
bandarini ambavyo vinahitajika ku-
tumika katika miradi ya maendeleo 
ili miradi hiyo ikamilike kwa wakati,” 
alisema.

Pia alisema kuna changamoto ya wa-
nanchi kuvamia maeneo ya maji kwa 
ajili ya ujenzi wa makazi wakati maeneo 
hayo serikali imeshayalipia fidia kwa 
ajili ya upitishaji wa mabomba ya maji.

Alitaka Serikali ya Wilaya ya Maghar-
ibi B Unguja, kubomoa maeneo ya maji 

yaliyovamiwa likiwamo la Kidundani 
Kwarara ili kupitisha miundombinu ya 
maji. Alisema miradi hiyo ya ujenzi wa 
matangi 15 ya kuhifadhia maji, itagha-
rimu dola milioni 92.18 na kwamba tan-
gi moja lina uwezo wa kuhifadhi zaidi 
ya lita milioni 14.

Naye Mkurugenzi wa Maendeleo ya 
Maji Zanzibar, Mudriki Fadhil Abbas, 
alisema miradi hiyo itawanufaisha Wa-
zanzibari, hivyo akawataka wananchi 
kulinda  miundombinu  ili kukamilisha 
miradi hiyo.

Alisema wakati miradi hiyo ya maji 
inaendelea hali ya upatikanaji wa maji 
Zanzibar ni asilimia 50 hivyo kukami-
lika kwa miradi hiyo kutaongeza kufikia 
asilimia 80.

Miradi 
hiyo ita-
wanufaisha 
Wazanzi-
bari, hivyo 
akawataka 
wananchi 
kulinda  
miundom-
binu  ili 
kukamili-
sha miradi 
hiyo.

Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR

K
ATIBU Mkuu Wizara ya Maji 
na Nishati, Joseph Kilangi, 
alisema kukamilika kwa mi-
radi ya maji kutapunguza 

uhaba wa huduma hiyo hasa katika 
mkoa wa Mjini Magharibi. 

Kilangi aliyasema hayo jana baada 
ya kukagua miradi ya ujenzi wa ma-
tangi ya kuhifadhia majisafi na salama 
katika maeneo ya Dimani, Kwarara, 
Masingini, Kijichi, Mfenesini na Mgeni 
Haji ambayo miradi hiyo inatekelezwa 
na serikali.

Alisema kuna shehia 36 zitanufaika 
na miradi hiyo baada ya kukamilika na 
kwamba  shehia hizo ni kutoka mkoa 



Na Vitus Audax, MWANZA

SERIKALI imeombwa kufanya 
maboresho ya miundombinu ya 
kujifunzia mazoezi kwa vitendo 
pamoja na kuongeza walimu wa 
masomo ya sayansi shuleni ili 
kuwapa fursa watoto wa kike ku-
jifunza masomo hayo kwa wel-
edi ili kufikia ndoto zao.

Wakizungumza na Nipashe 
wakati wa maadhimisho ya Siku 
ya Kimataifa ya Mtoto wa Kike 
juzi, wanafunzi hao wakieleza 
uhaba wa walimu wa sayansi 
pamoja na miundombinu ndi-
cho chanzo cha wao kushindwa 
kufikia malengo yao.

Katika maadhimisho hayo, 
wanafunzi wa kike mkoani 

Mwanza walisema kuwapo kwa 
miundombinu na walimu wa ku-
tosha wa masonmo ya sayansi, 
kutawasaidia kuongeza uwezo 
wao na ufaulu. 

Wanafunzi hao walitembe-
lea Hospitali ya Bukumbi iliyoko 
wilayani Misungwi kujifunza 
kwa vitendo kupitia mradi wa 
Chomoza Stem chini ya Shirika 
lisilo la kiserikali la Adilisha.

Asia Abdallah, mwanafunzi wa 
kidato cha tatu kutoka Shule ya 
Sekondari Buhongwa, alisema 
licha ya yeye kupenda masomo 
ya sayansi, bado miundombinu 
katika shule yao si rafiki.

Alisema maabara zilizoko 
shuleni hapo ni vyumba vya 
kawaida na hazina vifaa vya ku-

tosha kufanyia mazoezi, hivyo 
kuwafanya washindwe kufanya 
mazoezi kwa vitendo.

“Tunawashukuru Adilisha 
kwa juhudi zao za mara kwa 
mara kwetu wanafunzi wa kike 
katika kuhakikisha tunasoma 
masomo ya sayansi ila katika 
upande wa miundombinu tu-
naomba serikali iweke mkono 
wake ili tufike mbali zaidi,” alise-
ma Asia.

Naye Sada Tabu, mwanafunzi 
wa kidato cha nne Buhongwa, 
mwenye ulemavu wa ngozi, 
alisema uchache wa walimu wa 
masomo ya sayansi ni kikwazo 
katika kufikia malengo yao ya 
kuwa wanasayansi.

“Unaweza kukuta walimu 

wawili tu wanafundisha somo 
moja la sayansi kwa madarasa 
yote mpaka mnashindwa kupata 
muda mzuri wa kufanya nao ma-
zoezi ya vitendo,” alisema Sada.

Aidha, Sada aliiomba serikali 
kuajiri zaidi walimu wa sayansi 
ili kuongeza ufanisi kwa wa-
nafunzi katika masomo ya say-
ansi.

Akizungumza na Nipashe, 
Sarah Lulandala, daktari mfawi-
dhi katika Hospitali ya Bukumbi 
alisema watoto wa kike hushind-
wa kufikia malengo yao kuto-
kana na kutokujiamini pamoja 
na imani potofu za baadhi ya 
familia kuwa mtoto wa kiume ni 
bora zaidi ya wa kike.

“Tunawahimiza watoto wa 

kike kujiamini na kusoma mas-
omo ya sayansi ili baadaye tuwe 
na wanasayansi wanawake wa 
kutosha nchini na duniani kwa 
ujumla,” alisema. 

Mwanaidi Omarym Mratibu 
wa Klabu ya Chomoza Stem ku-
toka Adilisha, aliieleza Nipashe 
kuwa licha ya serikali kuweka 
juhudi katika kukuza kiwango 
cha elimu nchini, bado wadau 
wa elimu wana nafasi ya kubuni 
njia za kutatua changamoto za 
watoto wa kike katika kufikia 
malengo yao.

Siku ya mtoto wa kike hua-
dhimishwa kimataifa Oktoba 
11 kila mwaka  na kaulimbiu ya 
mwaka huu ilikuwa ‘Haki Zetu 
Hatima Yetu, Wakati ni Sasa’.

Wanafunzi wa kike waomba miundombinu kumudu sayansi
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Na Shaban Njia, KAHAMA

HALMASHAURI ya Manispaa 
ya Kahama mkoani Shinyanga, 
imetenga Shule ya Msingi Mwime 
iliyoko Kata ya Zongomela kwa 
ajili ya wanafunzi wenye ulemavu 
mkubwa. 

Hatua hiyo itawawezesha wa-
nafunzi hao kusoma kwa uhuru 
na kuzitimiza ndoto zao kama 
walivyo wanafunzi wengine.

Shule hiyo inatarajiwa kuanza 
na wanafunzi 140 wenye ulemavu 
mkubwa kati ya wanafunzi wale-
mavu 300 walioko manispaa hiyo 
kutoka kata 20 na itafuguliwa 
mwishoni mwa Desemba, mwaka 
huu.

Ofisa Elimu, Elimu Maalumu wa 
Manispaa hiyo, Agnes Ntalimbo, 
aliyabainisha hayo wakati akizun-
gumza na Nipashe ofisini kwake 
na kutoa taarifa ya kutenga moja 
kati ya shule zilizoko kuwa shule 
ya wanafunzi wenye mahitaji 
maalumu ili kuhakikisha hawakat-
ishi masomo yao.

Alisema kati ya hao wanafunzi 
140 wenye ulemavu mkubwa wa 
viungo, sita ni wenye ualbino, 
35 wenye ulemavu wa kusikia 
(viziwi), 29 wenye ulemavu wa 
akili, 39 ulemavu wa viungo, 25 
uoni hafifu. Pia mmoja ana usonji 
na watano wanafunzi wasioweza 
kuongea (mabubu). 

Kuhusu walimu katika shule 
hiyo, Ntalimbo alisema, mpaka 
sasa wana walimu wanane wenye 
taaluma ya kuwafundisha wa-
nafunzi hao, wawili ni wa kike na 
sita wa kiume.

Pia alisema wanafunzi wenye 
ulemavu wa kawaida wataendelea 
kusoma mchanganyiko pamoja na 
wanafunzi wasiokuwa na ulema-
vu na kwamba shule hiyo ili iwe 
na walimu wa kutosha, wanahi-
tajika walimu 30 lakini kwa sasa 
wataanza na wanane walioko.

Wenye 
ulemavu 
watengewa 
shule

Mimba za wanafunzi Shy 
zamchefua mkuu wa wilaya

Shule 
hiyo ina 
wanafunzi 
854, na 
kuishuku-
ru serikali 
na wadau 
kuendelea 
kutatua 
matatizo 
ambayo 
yanaika-
bili sekta 
ya elimu.

hakikisha wanawafuatilia wanafun-
zi na kuwashughulikia watu ambao 
wanawarubuni pamoja na wazazi 
wanaotaka kuwaozesha.

“Katika wilaya yangu sitaki 
kusikia mtoto wa kike amepata 
ujauzito  wala kuozeshwa ndoa 
ya utotoni. Nataka wasome hadi 
wafike vyuo vikuu ili taifa tupate 
wataalamu wetu wakiwamo madak-
tari, wahandisi, walimu na viongozi 
mbalimbali,” alisema Mboneko.

Pia aliwataka wanafunzi wasome 
kwa bidii na kuacha kujiingiza kwe-
nye mambo ambayo yataharibu 
uelekeo wa maisha yao pamoja 
na kutoa taarifa kwa viongozi juu 
ya watu ambao wanawarubuni 
au mzazi kutaka kumwozesha, ili 
serikali ishughulike nao ili kuokoa 
ndoto zao.

Katika hatua nyingine, Mboneko 
alikemea utoro kwa wanafunzi wa 
kike katika shule hiyo kwa sababu 
ya ukosefu wa taulo za kike. Wa-
nafunzi wote 433 waligawiwa taulo 
hizo kutoka Taasisi ya Flaviana Ma-
tata na watazitumia hadi siku ya ku-
funga shule. 

Mmoja wa wanafunzi wa kike wa 
shule hiyo, Clara Joseph, alishukuru 
kupewa taulo hizo ambazo alisema 
itawasaidia kuhudhuria vipindi vya 
masomo wanapoingia katika hedhi 
sababu wana vifaa tayari vya kujis-
tiri.

Mkuu wa Shule hiyo, James 
Msimba, alisema shule hiyo ina wa-
nafunzi 854, na kuishukuru seri-
kali na wadau kuendelea kutatua 
matatizo ambayo yanaikabili sekta 
ya elimu.

Na Marco Maduhu, SHINYANGA

M
KUU wa Wilaya ya Shin-
yanga, Jasinta Mboneko, 
amekemea mimba za uto-
toni katika wilaya yake na 

kusema hataki kusikia mwanafunzi 
wa kike amepata ujauzito wala kuoz-
eshwa ndoa ya utotoni.

Mboneko alisema hayo juzi kwe-
nye maadhimisho ya Siku ya Mtoto 
wa Kike Duniani, ambayo yalifanyika 
kimkoa katika Shule ya Sekondari 
Mazinge yaliyokwenda sambamba 
na ugawaji wa taulo za kike kwa wa-
nafunzi wa shule hiyo.

Alisema mimba na ndoa za utotoni 
zimekuwa kikwazo kwa wanafunzi 
wa kike kutimiza ndoto zao na ku-
waagiza wakuu wa shule, maofisa 
elimu ngazi zote na watendaji, ku-

Mkuu wa Wilaya ya Shinyanga, Jasinta Mboneko (katikati), akionyesha taulo za kike pamoja na wanafunzi wasichana 
wa Shule ya Sekondari Mazinge, Manispaa ya Shinyanga juzi, baada ya kuwagawia taulo hizo zilizotolewa na Flavi-
ana Matata Foundation, kwa ajili ya kuwastiri katika hedhi ili wasikose vipindi vya masomo. PICHA: MARCO MADUHU



Alhamisi Oktoba 13, 2022 25

HABARI KIMATAIFA

MOSCOW, Russia

WAKATI kundi la nchi tajiri 
duniani G7 wameahindi kuiunga 
mkono Ukraine, Russia imesisitiza 
haitarudi nyuma na mashambulizi 
yake na kwamba hatua zitakazo-
chukuliwa tayari walizitarajia.

Katika kikao chao cha jana, 
kundi hilo la G7 walikubaliana 
kuongeza vikwazo kwa Russia, 
sambamba na kuisaidia Ukraine 
kifedha na silaha.

Msemaji wa Ikulu ya Rus-
sia, Dmitry Peskov, aliwaambia 
waandishi wa habari kwamba hali 
ya mbeleni inatabirika na maka-
biliano yataendelea.

Aliongeza kwamba  nchi yake 
itafikia malengo yake iliyojiwekea 
nchini Ukraine. Hatua hiyo imeen-
da sambamba na Russia kuikosoa 
Marekani kutokana na ahadi yake 
ya kuipatia Ukraine msaada zaidi 
wa kijeshi, hususan ya mifumo ya 
ulinzi wa anga. 

Katika hatua nyingine, Russia 
imerusha ndege zingine zisizoku-
wa na rubani katika anga la mikoa 
kadhaa ya Ukraine na mamlaka 
ya miji kadhaa imeripoti kuzuka 
kwa mashambulizi mengine ka-
ribu na mji mkuu Kyiv na hakuna 
vifo wala majeruhi walioripotiwa 
mpaka jana.

Rais wa Ukraine Volodymyr 
Zelensky, amezitaka nchi za Ma-
gharibi kuiwekea Russia vikwazo 
zaidi ili kukabiliana na kile alichok-
iita wimbi jipya la ugaidi baada ya 
mashambulizi ya Jumatatu dhidi 
ya nchi yake.

Watu 19 waliuawa na wengine 
wengi kujeruhiwa huku makom-
bora yakipiga maeneo tofauti 
nchini.

Kufuatia mashambulizi zaidi 
siku ya Jumanne, Zelensky al-
itoa wito kwa nchi za Magharibi 
kutafuta njia mpya za kutumia 
shinikizo la kisiasa kwa Russia na 
kuunga mkono Ukraine. Wito huo 
unakuja baada ya mkutano wake 
na viongozi wa mataifa saba tajiri 
zaidi duniani G7 kwa mazungum-
zo ya dharura.

G7- ambayo inajumuisha Can-

ada, Ufaransa, Ujerumani, Italia, 
Japan, Uingereza na Marekani, 
iliahidi kuendelea kutoa msaada 
wa kifedha, kibinadamu, kijeshi, 
kidiplomasia na kisheria kwa nchi 
yake kwa muda mrefu iwezekana-
vyo.

Zelensky alisema kwa wimbi ji-
pya la ugaidi lazima kuwe na wim-
bi jipya la uwajibikaji kwa Russia.

“Serikali ya kigaidi lazima iny-
imwe hata mawazo kwamba wim-
bi lolote la ugaidi linaweza kuleta 
chochote,” alisema Zelensky.

Rais wa Russia, Vladimir Pu-
tin alisema mashambulizi hayo 
yalikuwa ya kulipiza kisasi mli-
puko wa Jumamosi kwenye daraja 
muhimu linalounganisha Russia 
na Crimea.

Nchi za Magharibi tayari 
zimeweka vikwazo dhidi ya bi-
ashara za Russia na washirika 
wa Rais Putin tangu uvamizi wa 
Ukraine mwezi Februari.

WALIOLIPUA DARAJA 
WAKAMATWA

Russia ilisema inawazuia watu 
wanane kuhusiana na mlipuko 
uliotokea kwenye daraja muhimu 
linalounganisha Urusi na Crimea.

Idara yake ya usalama ya FSB il-
isema watano kati ya waliokamat-
wa ni Warussia, huku wengine 
wakiwa ni raia wa Ukraine na Ar-
menia.

FSB imeshutumu idara za us-
alama za Ukraine kwa kuhusika na 
shambulio hilo.

Hayo yanajiri huku milipuko ya-
kiripotiwa kutokea katika miji ya 
Kherson, Zaporizhzhia na Nikopol 
Ukraine.

Mwandishi wa BBC aliyeko Kyiv, 
Hugo Bachega alisema milipuko 
mitano imesikika huko Kherson, 
mojawapo ya miji mikubwa in-
ayokabiliwa na uvamizi wa Rus-
sia, huku kukiwa na ripoti ambazo 
hazijathibitishwa kuwa mfumo 
wa ulinzi wa anga katika mji huo 
umeanzishwa.

Alisema haijabainika ni nini kili-
sababisha milipuko hiyo.

Mlipuko huo kwenye Daraja la 
Crimea ulikuwa pigo kubwa kwa 

Russia yazidi kuivuruga Ukraine

Uganda, Mali 
kusaidiana kijeshi
KAMPALA, Uganda

NCHI za Uganda na Mali 
zimekubaliana kushirikiana 
kwenye mafunzo ya majeshi, 
ukusanyaji wa taarifa za 
kijasusi, operesheni za anga na 
ardhini pamoja na mapambano 
dhidi ya waasi. 

Kwa mujibu wa taarifa iliyo-
tangazwa na jeshi la Uganda 
hapo juzi, Waziri wa Ulinzi 
wa nchi hiyo, Vincent Ssem-

pijja na mwenzake wa Mali, 
Kanali Sadio Camara, walisaini 
makubaliano hayo mjini Kam-
pala. 

Ssempijja alisema Uganda ina 
hamu ya kuingia kwenye ush-
irikiano wa kiulinzi kwa imani 
ya udugu wa Kiafrika na kuima-
risha usalama wa bara hilo. 

Kanali Kamara kwa upande 
wake alisema Mali itafaidika na 
utaalamu wa jeshi la Uganda.

                    DW 21
70
90
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Rais wa Urusi Vladimir Putin, am-
baye alilifungua 2018, miaka minne 
baada ya Urusi kunyakua Crimea.

Rais Putin alikiita kitendo cha ki-
gaidi, akisema vikosi vya kijasusi vya 
Ukraine vilikuwa na lengo la kuhari-
bu kipande muhimu cha miundom-
binu ya kiraia ya Russia.

UN YAONYA KUONGEZEKA 
WAKIMBIZI 

Mkuu wa shirika la kuwashughu-
likia wakimbizi la Umoja wa Mataifa 
(UNHCR) Filipo Grandi, ameonya 
kuongezeka kwa idadi ya watu wa-
naolazimika kukimbia makazi yao 
nchini Ukraine baada ya Russia kuvu-
rumisha makombora katika mji wa 

Kyiv na miji mingine. 
Grandi, alisema hali ya ukatili in-

ayotokea Ukraine hausameheki, na 
kuwa mashambulizi ya raia, majum-
ba na miundombinu isiyo ya kijeshi 
katika namna isiyochagua, inazidi 
kuwa vigumu kwa raia. 

    
  BBC
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BURUDANI

Kanye 
afungiwa 
Twitter, 
Instagram
LOS ANGELES, Marekani 

RAPA mtukutu wa Marekani, Kanye 
West, amefungiwa kutumia mitandao 
ya kijamii ya Twitter na Instagram 
baada ya kutuma ujumbe wa chuki 
dhidi ya Wayahudi.

Mwishoni mwa wiki, Instagram 
iliifungia akaunti ya Kanye baada ya 
kumshutumu rapa na mjasiriamali, 
Sean Combs (P.Diddy) kwa kudhibitiwa 
na baadhi ya “Mayahudi wenye ngu-
vu”, bila kuwataja majina.

Kanye alijibu kufungiwa huko kwa 
kujitokeza tena kwenye ukurasa wake 
wa Twitter, ambao aliacha kuutumia 
miaka miwili iliyopita, akisema kwam-
ba sasa atawasha “Njia ya kifo” dhidi 
ya Wayahudi.

Mitandao yote ilifuta machapisho 
yake na kusema kuwa alikiuka 
kanuni ya uchochezi, ubaguzi wa 
rangi na chuki za kidini.

Matukio hayo yametokea 
baada ya Kanye kuibua hasira 
za wanaharakati wa haki za 
watu weusi kwa kujitokeza 
katika Wiki ya Mitindo ya 
Paris akiwa amevalia fulana 
iliyoandikwa “White Lives Mat-
ter” akitetea haki za wazungu na 
kuzihaki ile inayotetea haki za watu 
Weusi.

Maneno hayo yalionekana kama dhi-
haka ya kaulimbiu ya ubaguzi wa rangi 
dhidi ya Weusi ya “Black Lives Matter”.

West, ambaye hivi karibuni alibadili 
jina na kujiita “Ye”, alikuwa akionyesha 
mkusanyiko wake wa mavazi huko 
Paris, ulioonyeshwa na mwanamitindo, 
Sela Marley ambaye ni mjukuu wa 
gwiji wa muziki wa rege duniani, Bob 
Marley.

PARIS, Ufaransa

M
SANII maarufu wa muziki 
kutoka nchini Nigeria, 
Burna Boy alionekana 
kwenye pati binafsi ya 

nyota wa muziki duniani, Beyonce 
iliyofanyika jijini Paris nchini Ufar-
ansa.

Katika picha ambayo imesambaa 
kwenye mitandao ya kijamii kuan-
zia jana inamuonyesha Burna Boy 

akimkumbatia Beyonce amba-
po ni watu wachache pe-

kee walialikwa kwenye 
pati hiyo, hasa kutoka 
Afrika.

Hii si mara ya 
kwanza kwa Burna 
Boy kuwa karibu na 
Beyonce.

Kwani ita-
kumbukwa ka-
tika Albamu ya 

‘Soundtracks’ inay-
opatikana kwenye 
Filamu ya The Lion 
King (2019), iliyo-
fanywa na Beyonce, 
miongoni mwa wasa-
nii walioshirikishwa 

ni Burna Boy.
Mbali na Burna Boy, 

Beyoncé pia aliwaalika 
wasanii kadhaa ku-
toka Afrika, ambao ni 
Wizkid, Mr Eazi, Yemi, 

Shatta Wale, Busiswa, 
Tiwa Savage na Tekno.
Mashabiki wengi wa 

Burna Boy baada ya kuon-
ekana kwa picha hiyo, walian-

dika kutaka wawili hao kufanya ko-
labo ya wimbo angalau mmoja.

BURNA BOY 
AJIMWAGA 

NA BEYONCE

Na Mwandishi Wetu

UONGOZI wa lebo ya muziki ya 
Konde Gang umetoa taarifa kwa 
umma kuweka wazi makubaliano 
ya kusitisha mikataba na Wasanii 
wao wawili waliokuwa chini yao, 
Killy na Cheed.

Barua hiyo iliyochapishwa 
kupitia kurasa za mitandao ya 
kijamii za Konde Gang ilisomeka 
hivi:

“Uongozi wa Konde Music 
Worldwide unachukua fursa 
hii kuutaarifu umma leo ( juzi, 
10/10/2022), tumefikia makubalia-
no na wasanii tajwa hapo chini ya 
kusitisha mikataba kutokana na 
sababu mbalimbali zilizopo nje 
ya uwezo wetu.

“Ally Kili Omary a.k.a (Killy), 
Rashid Daudi Mganga a.k.a 
(Cheed), Wasanii hawa watakuwa 
huru na kuweza kufanya kazi na 
kuingia mikataba na kundi au 
mtu yeyote na kuendeleza kazi 
zao. Kwani tunaamini ni vijana na 
wasanii wenye uwezo mkubwa 
wa kufanikiwa katika safari ya 
muziki.

“Aidha, Konde Music World-
wide haitahusika na jambo lolote 
litakalohusisha wasanii hawa 
kuanzia tarehe tajwa hapo juu.

“Tunapenda kuwashukuru 
Killy na Cheed kwa ushirikiano 
wao katika kipindi chote cha 
kuwa pamoja na tunawatakia 
mafanikio mema katika kazi zao 
hapo baadaye.”

Konde Gang 
yawatupa Killy, Cheed
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EUNIC yafUNgUa fUrsa 
kwa wasaNII TaNzaNIa Na Saada Akida 

SIMBA Queens imeonyesha kwamba 
imedhamiria kufanya kweli na kuipepe-
rusha vema bendera ya Taifa katika 
michuano ya Ligi ya Mabingwa Afrika 
kwa Wanawake inayotarajiwa kuanza 
Oktoba 30, mwaka huu nchini Morocco 
baada ya kutangaza kwenda kujichim-
bia mkoani Iringa.

Simba Queens inatarajia kuon-
doka nchini Oktoba 25, mwaka huu 
na itakuwa na kibarua kigumu katika 
mchezo wa kwanza dhidi ya wenyeji 
wa michuano hiyo, ASFAR utakaopigwa 
Oktoba 30, mwaka huu nchini humo.

Katika michuano hiyo itakayoanza 
Oktoba 30 hadi Novemba 13, mwaka 
huu nchini Morocco, Kikosi cha Simba 
Queens ambacho kinawakilisha Ukanda 
wa Afrika Mashariki na Kati (CECAFA), 
kipo Kundi A na timu ya ASFAR (Mo-
rocco), Green Buffaloes (Zambia) na 
Determines Girls ya Liberia.

Kundi B linaundwa na mabingwa 
watetezi, Mamelodi Sundowns ya 
Afrika Kusini, Bayelsa Queens (Nigeria), 
Wadi Degla ya Misri na mwakilishi wa 
Ukanda wa UNIFFAC.

Akizungumza na gazeti hili jana, 
Meneja wa Simba Queens,  Selemani 
Erasssy, alisema maandalizi yanaende-
lea na tayari kikosi chao kipo mkoani 
Iringa kikiendelea kujiweka imara na 
Ligi ya Mabingwa Afrika na kesho, 
Ijumaa kitacheza mechi ya kirafiki dhidi 
ya Ceasiaa Queens FC.

Simba Queens na 
ubani CAF Iringa

Chipukizi yazidi 
kuwika ugenini

Na Adam Fungamwango

KOCHA Mkuu wa Timu ya Taifa ya Vi-
jana chini ya umri wa miaka 23, Hemed 
Morocco, ametangaza wachezaji 27 wa-
takaoingia kambini leo kujiandaa na 
mechi ya kusaka tiketi ya kucheza fainali 
za Mataifa ya Afrika kwa umri huo dhidi 
ya Nigeria.

Timu hiyo ambayo hivi karibuni iliion-
dosha Sudan Kusini kwenye mechi ya 
awali ya michuano hiyo, kwa sasa inaka-
biliwa na kibarua cha kuiondosha Nigeria 
ili kufuzu fainali hizo.

Vijana hao watacheza mechi ya kwan-
za nchini kati ya Oktoba 21 hadi 23 kabla 
ya kurudiana Oktoba 29, mwaka huu.

AFCON hiyo ya vijana chini ya umri 
huo inatarajiwa kufanyika Juni mwakani 
nchini Morocco.

Tayari timu ya Nigeria chini ya umri 
huo, ‘The Dream Team’ iliingia kambini 
wiki iliyopita chini ya Kocha Mkuu, Salilu 
Yusuph ikiwa na wachezaji 32.

Hemed aliwataja makipa watatu am-
bao ni Aboutwalib Mshery kutoka Yanga, 
Arjif Ally Amour kutoka Chipukizi na Zu-
beri Masoud Foba kutoka Azam FC.

Mabeki ni David Kameta wa Mtibwa 
Sugar, Alphonce Mabula (FK Spartak 
Subotica-Serbia), Pascal Msindo (Azam), 
David Bryson (Yanga), Haji Mnoga (Gill-
ingham- England), Abdulrazack Hamza 
(Namungo), Twalib Mohamed (Azam), 

Twalib Mohamed (Azam), Mukrim Issah 
Abdallah ( JKU), Hatibu Kombo (Coastal 
Union), Dickson Mhilu (Kagera Sugar) na 
Abdulmalik Zacharia kutoka Namungo.

Upande wa viungo walioitwa ni Nova-
tus Dismas (Zulte Waregem- Ubelgiji), Ally 
Msengi (Moroka Swallows-Afrika Kusini), 
Edmund John (Geita Gold), Tepsi Evance 
(Azam FC), Abdul Suleiman ‘Sopu’ (Azam 
FC), Vicent Aboubakar (Coastal Union), 
Yusuph Jamal (Coastal Union), Mundhir 
Abdallah Vuai (Kipanga FC), na Khalid 
Habib Idd wa KMKM.

Kwa upande wa washambuliaji ni Kel-
vin John (Genk -Ubelgiji), Annuary Jabir 
(Kagera Sugar), Oscar Paul (Prisons) na 
Clement Mzize (Yanga).

Morocco aita 27 kuivaa Nigeria

Na Jenifer Gilla

TAASISI za Kitaifa za Utamaduni za 
Umoja wa Ulaya (EUNIC), kupitia  Mradi 
wa Ruzuku ya Nafasi za Utamaduni za 
Ulaya (UMOJA), imezindua ‘Makazi ya 
Msanii’  yatakayo wakutanisha wasanii 
kutoka Afrika Mashariki na Ulaya kwa 
wiki tano nchini.

Akizungumza katika uzinduzi wa mra-
di huo jijini Dar es Salaam jana, Balozi wa 
Hispania nchini, Jorge Sanchez, alisema 
makazi hayo yaliyoanza juzi, lengo lake 
ni kuimarisha uhusiano kati ya wasa-
nii kutoka Tanzania, Afrika Mashariki 
na Umoja wa Ulaya kupitia kazi zao za 
kibunifu.

Alibainisha kuwa mradi huo unakuza 
ushirikiano wa kisanii, elimu bora, ush-
irikiano wa kibinafsi na umma,  mtandao 
na kukuza masoko ya kimataifa. Pia, una-

toa ajira na ukuaji wa uchumi kwa wadau 
pamoja na mafunzo ya usimamizi wa 
sanaa na utamaduni kwa wanafunzi wa 
Chuo Kikuu cha Dar es Salaam.

Mkuu wa Ujumbe wa Umoja wa Ulaya 
(EU), Emilio Rosseti, alisema mradi wa 
UMOJA unaamini kwamba ushirikiano 
huleta uvumbuzi, uelewa wa kitamaduni 
na kuinua uchumi wa ubunifu.

Aidha, alisema mpango huo  utasaidia 
kufungua mazungumzo ya kitamaduni 
kati ya wasanii wa Afrika Mashariki na 
Ulaya pamoja na kukuza usawa wa ki-
jinsia na mshikamano wa kijamii kupitia 
ngoma, muziki na sanaa ya kuona.

Alisema EU imekuwa ikisaidia matukio 
ya kitamaduni katika sehemu mbalim-
bali ili kukuza ushirikiano wa tamaduni 
kupitia   sanaa na imejipanga kuende-
lea kushirikiana na sekta ya utamaduni 
nchini Tanzania.

Msimamizi wa Mradi huo, Germaine 
Sigoda, alisema jumla ya wasanii 14 wa-
takusanyika kwenye makazi hayo na 
kufanya maonyesho ya moja kwa moja 
Oktoba 29 na Novemba 12 , mwaka huu, 
katika kumbi za Nafasi Artspace na UDSM 
Idara ya Sanaa Bunifu, na hakutakuwa na 
kiingilio chochote kwa matukio hayo na 
kwamba kila mtu anakaribishwa.

Aidha, Sigoda alilishukuru Baraza la 
Sanaa Tanzania (BASATA), kwa kuwapa 
ushirikiano wakati wote na anaamini 
kuwa makazi hayo yatakuza vipaji vya 
sanaa kwa wasanii hao.

Mmoja wa washiriki kutoka Tanzania, 
Tadhi Alawi alisema anajivunia kupata 
fursha ya kuonyesha kazi yake ya sanaa 
yenye kuelimisha na kuburudisha jamii 
yake, pia ni fursa kubwa kwa upande 
wake kwa sababu itamtambulisha kitaifa 
na kimataifa.

Wachezaji wa Timu ya Mbuni FC, inayoshiriki Ligi ya Championship Tanzania Bara, wakifanya mazoezi katika 
Uwanja wa Uhuru, Dar es Salaam jana, kujiandaa na mchezo wa ligi hiyo dhidi ya African Sports ya jijini Tanga. 
Mbuni FC ipo kileleni mwa msimamo wa ligi hiyo ikiwa na pointi 12 baada ya kushinda mechi zote nne za kwanza. 
PICHA: JUMANNE JUMA

Na Hawa Abdallah, ZANZIBAR 

TIMU ya Chipukizi FC imeendelea 
kutamba ugenini Kisiwani Unguja 
kwa kupata alama sita katika mich-
ezo miwili iliyocheza kisiwani hapa.

Chipukizi FC tayari imecheza mich-
ezo miwli kati ya mitano inayotak-
iwa kucheza ikiwa Kisiwani Unguja 
kabla ya kurejea Pemba.

Katika michezo hiyo mzunguko wa 
sita iliifunga timu ya JKU bao 1-0, 
wakati mchezo wake wa saba juzi 
iliwafunga Maafande wa Mafunzo 
mabao 2-1, ambao uliochezwa Dimba 
la Amaan majira ya saa 10 alasiri.

Akizungumza na gazeti hili juzi 
huku akiwa na furaha tele ya ushin-
di, Kocha wa timu ya Chipukizi FC, 
Ali Bakari ‘Mngazija’, alisema ushindi 
wa mechi mbili mfululizo umetimiza 
robo ya malengo yake ya kufanya 
vizuri katika michezo ya ugenini.

Alisema ushindi huo mfululizo 
umezidi kuongeza hamasa kubwa 
kwa wachezaji kuhakikisha wa-
naweza kufanya zaidi katika mich-
ezo mitatu iliyobaki.

“Tumetimiza robo ya lengo letu la 
kuhakikisha tunatumia vema uwanja 
wa ugenini kwa kupata alama tatu, 
tumefanikiwa mechi mbili sasa 
tunaendelea kujipanga kuhakikisha 
mechi tatu zilizobaki tunashinda 
tena,” alisema.

MBUNI FC...



Mbappe euro Mil. 350
MSHAMBULIAJI wa Ufaransa, Kylian Mbappe atagha-

rimu kati ya Euro milioni 300 hadi milioni 350 kama kla-
bu yoyote itataka kumnunua, ingawa Paris St-Germain 
hawana nia ya kumuuza mchezaji huyo mwenye umri 
wa miaka 23 baada ya ripoti kuibuka kwamba anataka 
kutimka katika dirisha la Januari. (Telegraph)

Haaland kwa euro Mil. 200
MKATABA wa mshambuliaji wa Manchester City, Er-

ling Haaland mwenye umri wa miaka 22, una kipengele 
cha kuuzwa kwa euro milioni 200 ambacho kitaanza 
msimu wa majira ya joto wa mwaka 2024. Meneja Pep 
Guardiola aliwahi kusema mchezaji huyo wa kimataifa 
wa Norway hakuwa na kipengele hicho kwa ajili ya “Real 
Madrid au timu nyingine yoyote” lakini kifungu hicho ki-
natumika kwa klabu yoyote nje ya Uingereza. (Athletic)

SpurS waMtaka toney
KLABU ya Tottenham Hotspur inamfuatilia msham-

buliaji wa Brentford na England, Ivan Toney wakiwa 
wanamtazama mara kwa mara mchezaji huyo mwenye 
umri wa miaka 26. (Football Insider)

Mount Mkataba Mpya
CHELSEA wameanza mazungumzo na kiungo wa kati 

wa England, Mason Mount mwenye umri wa miaka 23, 
kuhusu mkataba mpya. (Standard)

Zakaria kurudi CHelSea
CHELSEA wanataka kusitisha mkataba wa mkopo wa 

kiungo wa kati wa Uswisi, Denis Zakaria mwenye umri 
wa miaka 25, kutoka Juventus Januari, na wako tayari 
kusikiliza ofa kwa ajili ya winga, Hakim Ziyech mwenye 
umri wa miaka 29. (90min)

FaMilia kuMwaMulia Silva
MLINZI wa kati wa Brazil, Thiago Silva mwenye umri 

wa miaka 38, amesema familia yake itaamua iwapo 
ataongeza mkataba Chelsea, huku mkataba wake wa 
sasa ukitarajiwa kumalizika mwishoni mwa msimu huu. 
(Standard)

dalot atakiwa Juve
JUVENTUS wanataka kumsajili mlinzi wa Manchester 

United, Diogo Dalot huku mchezaji huyo wa kimataifa 
wa Ureno mwenye umri wa miaka 23 akitaka kuondoka 
Old Trafford. (Calciomercato)

uMtiti kuuZwa JuMla
BARCELONA wanakusudia kumuuza beki wa kati, 

Samuel Umtiti mwenye umri wa miaka 28 katika majira 
ya joto. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Ufaransa kwa 
sasa yuko kwa mkopo Lecce. (Sport)

CaMpoS kuondoka pSG
MSHAURI wa masuala ya michezo wa PSG, Luis Cam-

pos aliyejiunga na klabu hiyo Juni mwaka huu, anaweza 
kuwaacha mabingwa hao wa Ligi Kuu ya Ufaransa, Ligue 
1. (Le Parisien)

ForeSt yaFukuZa wawili
KLABU ya Nottingham Forest imewafuta kazi vigogo 

wawili wa usajili, George Syrianos na Andy Scott, baada 
ya uchunguzi wa matumizi ya fedha ya klabu hiyo katika 
dirisha la usajili la majira ya joto. (Telegraph)

riCHardSon ataJwa broM
KOCHA wa Wigan, Leam Richardson yuko kwenye 

orodha ya makocha wanaotajwa kuchukua mikoba pale 
West Brom, baada ya kufukuzwa kwa Steve Bruce. (Foot-
ball Insider)

ZiSikupite
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dondoo Za Soka 
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PARIS, Ufaransa

KYLIAN Mbappe anahisi “ame-
salitiwa” na Paris St-Germain na 
anataka kuondoka katika klabu 
hiyo Januari mwakani, kwa mu-
jibu mwandishi na mchambuzi 
nguli wa michezo wa Ufaransa, 
Julien Laurens mwenye makazi 
yake jijini London, England.

Mshambuliaji huyo wa Ufaransa 
alisaini mkataba mpya wa miaka 
mitatu Mei mwaka huu, lakini 
sasa anahisi alifanya “kosa”.

Mbappe, ambaye amefunga 
mabao 12 katika michuano yote 
msimu huu akiwa na PSG, ange-
penda kuhamia Real Madrid. 

Lakini Mkurugenzi wa Michezo 
wa PSG, Luis Campos, amesema 
mchezaji huyo mwenye umri wa 
miaka 23, “hajawahi kuzungumza 
chochote kuhusu kuondoka” 
klabuni hapo Januari.

Mbappe aliifungia PSG katika 
sare ya bao 1-1 na Benfica kwenye 
Ligi ya Mabingwa Ulaya, Jumanne 
usiku na kumfanya kuwa mfun-
gaji wa wakati wote wa klabu hiyo 
kwenye mashindano hayo makub-
wa kwa ngazi ya Klabu Ulaya. 

Akizungumza na BBC, Laurens 
alisema: “Mbappe anahisi kusal-

itiwa na klabu kwa maana kwam-
ba mambo yote ambayo ilimua-
hidi aliposaini mkataba huo mpya 
hadi 2025 hayajafanyika. 

“Ahadi kwamba wangesajili 
mshambuliaji mpya ili (yeye) 
aweze kucheza katika nafasi yake 
bora, Neymar kuuzwa, kusajili 
beki wa kati, na atakuwa katikati 
ya mipango ya timu, mambo yote 
haya hayajafanyika.

“Tulijua kulikuwa na mvutano 
na sasa ameamua kwamba ataon-
doka, anahisi alifanya makosa 
kwa kuongeza mkataba na alipas-
wa kuondoka wakati wa majira 
ya joto, sasa anaangalia dirisha 
la Januari la uhamisho ambapo 
anaweza kutimka.”

Mbappe aliyeshinda Kombe la 
Dunia akiwa na Ufaransa, amet-
waa mataji 11 akiwa na PSG, yaki-
wamo manne ya Ligi Kuu Ufar-
ansa, Ligue 1, tangu ajiunge nayo 
akitokea Monaco mwaka 2017.

Ijumaa, Jarida la Forbes lil-
imtaja kuwa anaongoza katika 
orodha ya wanasoka wanaolipwa 
fedha nyingi zaidi duniani- ikiwa 
ni mara ya kwanza mtu mwingine 
kuwa kwenye nafasi hiyo ukiacha 
Lionel Messi au Cristiano Ronaldo 

waliokuwa wanabadilishana nam-
ba moja kwa miaka tisa mfululizo.

“Ni wazi katika akili yake kuna 
kitu hakiko sawa kati yake na kla-
bu,” aliongeza Laurens. 

“Real Madrid walikuwa tayari 
kuja msimu wa majira ya joto na 
kumsajili kama mchezaji huru. 
Ni lazima bado wanaweza kuwa 
na fedha za kumnunua na pia za 
mshahara.”

Lakini, akizungumza baada ya 
mechi ya Ligi ya Mabingwa Ulaya 
ya PSG dhidi ya Benfica, Campos 
alikanusha madai kwamba, Mbap-
pe hayuko sawa pale Paris. 

“Niko na Kylian Mbappe kila 
siku,” alisema akikiambia Kituo 
cha Televisheni cha Ufaransa cha 
Canal Plus. 

“Hajawahi kuzungumza nami 
kuhusu kuondoka Januari. Hizi 
taarifa hazitoki kwa mchezaji, 
ni (kutoka kwa vyombo vya 
habari), na kuwa na habari kama 
hii kwenye mechi kama hii ni 
mbaya sana. Ndiyo maana niko 
hapa, kukanusha na kusema wazi 
kwamba Kylian Mbappe hajawahi 
kuzungumza na mimi au kwa rais 
(Nasser Al-Khelaifi) kuhusu kuon-
doka PSG Januari.”

   Tulijua kulikuwa na mvutano na sasa ameamua kuwa 
ataondoka, anaangalia dirisha la...
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Mbappe ahisi kusalitiwa 
psG sasa kusepa Januari



MADRID, Hispania 

DIEGO Simeone wa Klabu ya At-
letico Madrid amesisitiza kwamba, 
hana nia ya kuachia nafasi ya uko-
cha baada ya miaka 10 ya uongozi 
katika klabu hiyo.

“Siendi popote, nipo hapa,” alise-
ma. “Ninahisi nina usalama sawa 
na siku zote. Niliulizwa siku moja 
kama najiona mahali pengine na 
jibu langu lilikuwa hapana, kabisa.

“Ikiwa nitafikiria hivyo, ni kwa 
sababu ninaondoka, lakini sasa 
niko hapa. Natumaini kufikisha 
kile ninachohisi na ndio maana 
nimekuwa katika klabu hii kwa 
miaka mingi.”

Simeone pia alikubali lawama 
kuhusu Joao Felix, huku msham-
buliaji huyo mwenye umri wa mi-
aka 22, akiwa bado hajafunga bao 
msimu huu.

“Kila kitu kibaya anachofanya 
Joao Felix nakifanya kibaya zaidi 
kwa sababu ni mimi ndio am-
baye simpi anachohitaji ili kufikia 
uwezo wake,” alisema.

“Hajabadilika hata kidogo, wa-
chezaji wenzake anaoshindana nao 
ni bora na kocha analielewa hilo.

“Joao ni muhimu kwa klabu na 
kwa timu. Katika kampeni hii haj-
apata kitu muhimu zaidi kwake na 
hilo linamsumbua.”

habari michezo
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MILAN, Italia 

G
RAHAM Potter alikiri kwamba, 
Chelsea ilipata “bahati kidogo” 
kwa kadi nyekundu ya Fikayo 
Tomori wakati wa ushindi wao 

wa mabao 2-0 wa Ligi ya Mabingwa 
Ulaya dhidi ya AC Milan, nchini Italia, 
Jumanne.

Tomori alionyeshwa kadi nyekundu 
dakika ya 18 kwa kumchezea vibaya, 
Mason Mount, huku penalti ikitolewa 
na Jorginho akaipatia Chelsea bao la ku-
ongoza.

Pierre-Emerick Aubameyang alifunga 
bao la pili muda mfupi baadaye na ku-
wafanya Chelsea kuwa kifua mbele.

Baada ya mchezo huo, Potter alionye-
sha kufurahia matokeo na alikiri kwam-
ba, haikuwa rahisi bali ni bahati kidogo.

“Kuja hapa na kushinda hakika si ra-
hisi, hiyo ni hakika,” alisema Potter aki-
iambia BT Sport.

“Walikuwa wazuri sana. Tulipata 
bahati kidogo na wapinzani wetu wali-
bakiwa na wachezaji kumi, lakini kwa 
ujumla walicheza vizuri.”

Kuhusu tukio la kadi nyekundu, Pot-
ter aliongeza: “Ni vigumu kuona vizuri 
mahali nilipoketi. Inaonekana kama 
alikuwa ameweka mkono wake juu ya 
Mason Mount na kumzuia kufunga bao. 

“Ninahitaji kuangalia tena kwa uwa-
zi. Ni nzuri kwa penalti na nzuri kwa 
Jorginho kufunga. Ilikuwa hatua nzuri 
kuongoza. Ndivyo ilivyo. Wakati mwing-
ine wanaenda kwa ajili yako.

“Ni jambo gumu. Unataka kudhibiti 
mchezo, lakini si kwa kupita kiasi. Kwa 
mazingira ya hapa, hatua moja inaweza 
kusababisha bao.”

Potter: Ushindi wa 
Chelsea ni bahati

Simeone hana mpango kuondoka Atletico
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Na Sabato Kasika

BONDIA Karim Mandonga, ame-
kuwa kivutio katika mkutano wa 
waandishi wa habari ulioitishwa jijini 
Dar es Salaam jana na Kampuni ya Mo 
Green International wakati wa kutan-
gaza pambano la bondia Twaha Kiduku 
anayetarajiwa kumvaa Damian Bonell 
kutoka Argentina.

Pambano hilo, linatarajiwa kufanyika 
katika Uwanja wa Jamhuri mjini Moro-
goro, Novemba 25, mwaka huu huku 
likitanguliwa na mengine likiwamo la 
Mandonga na Said Mbelwa, ambao ka-
tika mkutano huo wa jana walitambi-
ana kila mmoja akidai kuwa ‘atamuua’ 
mwenzake.

“Mandonga mtu kazi, sasa nimekuja 
na ngumi inaitwa ‘ndoige’ ninakupiga 
inapinda kona kumfuata kokote uliko 
hata ukikimbia, na itaanzia kwa Mbel-

wa, hivyo ajiandae kwa kipigo, nitam-
piga kama ameniulia mama yangu,” 
alitamba Mandonga.

Wakati akitamba hivyo, mpinzani 
wake, Mbelwa alisema atamwomba 
mkuu wa mkoa wa Morogoro ku-
leta gari ya kubebea maiti, kwa madai 
kwamba atapambana na mtu ambaye 
hana uwezo wa kuhimili masumbwi 
yake.

“Huyo si mtu kazi kama anavyojiita, 
bali ni mtu kiazi, hivyo nimuombe 
mkuu wa mkoa wa Morogoro kuandaa 
gari la kubeba maiti, kwani atafia Uwan-
ja wa Jamhuri,” alisema Mbelwa.

Akizungumzia siku hiyo ya pam-
bano, Ofisa Uhusiano wa Kampuni ya 
Mo Green International, Kessa Mwam-
beleko, aliwataja mabondia wengine 
watakaotangulia kupanda uliongoni 
siku hiyo kuwa ni pamoja na Dulla 
Mbabe dhidi ya Mbiya Kanku kutoka 

Congo, Said Stops na Juma Pande, 
George Udongo na Kipaji, Babu Luda 
dhidi ya Amazing, huku Maozeme akit-
wangana na Mwaki Sondo.

“Mabondia wengine wa utangulizi 
ni Ayubu atakayepambana na Imma 
Mgogo, Edger Kiduku dhidi ya Mchap-
en, Jenti atavaana na Swed, Msumari 
atapambana na Magambo, huku Ub-
ingwa Abu akimkabili Damian,” alisema 
Mwambeleko.

Mratibu wa pambano hilo, Killer Boy, 
alisema kwenye siku hiyo pia kutakuwa 
na burudani ya muziki wa dansi kutoka 
Bendi za Waluguru Original, Town Clas-
sic na msaani wa Bongo Fleva, Belle 9.

Meneja wa Town Classic Band, An-
drew Sekidia, alisema bendi hiyo inami-
likiwa na Kampuni ya Mo Green Inter-
national na kwamba itatambulishwa 
rasmi kwa waandishi wa habari wiki 
chache zijazo.

Mandonga aja na ‘ndoige’ 
KiduKu aKiMvaa Muargentina

Yanga 
mapema 
tu yawahi 
Sudan

mchezo wetu ujao 
na kutimiza malengo, 
hakuna anayeamini 
kwamba mchezo 
utakuwa mwepesi, 
hilo lipo wazi lakini 
tunafanya kila kitu 
kiwe sawa ili tupate 
ushinda ugenini,” 
alisema Nabi.

INATOKA  UK. 32

sababu yoyote itufanye tukose kufuzu hatua 
ya makundi,” alisema meneja huyo.

Alisema hawatadharau na kuridhika na 
ushindi wa Angola, hivyo watashuka dimbani 
kwa tahadhari kubwa na kutowachukulia poa 
wapinzani wao katika mchezo wa Jumapili.

“Tunaingia kivingine, tunahitaji kufuzu...tu-
naenda kucheza mchezo huu kana kwamba 
hatujacheza mechi ya awali, tumekumbuka 
kucheza makundi Ligi ya Mabingwa Afrika.

“Lazima tuwe makini, lakini kuna taarifa 
njema kwa mashabiki wetu kurejea kiko-
sini kwa Peter Banda, amefanya mazoezi na 
atakuwa sehemu ya mchezo wa Jumapili, 

kuhusu Shomari Kapombe anaendelea ku-
fanya mazoezi hospitali, baada ya De Agosto 
atakuwa vizuri na kuanza kuonekana mechi 
za Ligi Kuu,” alisema Ahmed.

Alisema wageni wao wanatarajiwa kuingia 
nchini Ijumaa mchana pamoja na waamuzi 
wanaotokea Afrika Kusini huku kamishna wa 
mchezo akitarajiwa kutua leo.

“Alhamisi tukiwa na hamasa katika Uwanja 
wa Mo Simba Arena, hapo mashabiki wata-
pata nafasi ya kuona timu ikifanya mazoezi na 
siku ya Jumapili kutakuwa na burudani uwan-
jani kabla ya mchezo na kila shabiki atapewa 
bendera kwa ajili ya kuhakikisha wanapepe-
rusha uwanjani wakati tunampelekea pumzi 
ya moto De Agosto,” alisema.

Simba yaishtukia De agosto
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Mratibu wa 
mapambano ya ngumi, 
Deo David (katikati), 
akiwatambulisha 
mabondia, Karim 
Mandonga (kushoto) 
na Selemani Mbelwa, 
kwa waandishi wa 
habari jijini Dar es 
Salaam jana, kuelekea 
maandalizi ya 
pambano lao la awali 
wakati Twaha Kiduku 
atakapopambana dhidi 
ya Damian Bonell 
kutoka Argentina 
katika Uwanja wa 
Jamhuri, Morogoro 
Novemba 25, mwaka 
huu. PICHA: JUMANNE 
JUMA



Na Saada Akida 

HUKU winga hatari wa Simba, 
Peter Banda, akirejea rasmi na 
kuungana na wenzake kikosini 
akitoka chumba cha majeruhi, 
uongozi wa klabu hiyo ume-
washtukia wapinzani wao kwe-
nye Ligi ya Mabingwa Afrika, 
Primeiro de Agosto na kuwataka 
wachezaji kuingia kambini mara 
moja kuepuka yasije yakawa-
kuta ya msimu uliopita dhidi ya 
Jwaneng Galaxy FC ya Botswana. 

Katika hatua kama hiyo ya 
Raundi ya Kwanza ya Ligi ya 
Mabingwa Afrika msimu uli-
opita, Simba iliibuka na ushindi 
wa mabao 2-0 ugenini dhidi 
ya Jwaneng Galaxy, huku waki-
amini wamemaliza kazi na kili-
chobaki ni kukamilisha tu ratiba 
nyumbani, mechi ya marudiano 
Uwanja wa Benjamin Mkapa 
wakaachwa mdomo wazi baada 
ya kubugizwa 3-1 na timu hiyo 
ya Botswana kutinga hatua ya 
makundi.

Tayari Simba hadi sasa ina 
ushindi wa mabao 3-1 iliyoupata 
ugenini nchini Angola dhidi ya 
Primeiro de Agosto, hivyo mechi 
ya marudiano Jumapili wiki hii 
katika Uwanja wa Mkapa, inahi-
taji sare yoyote ama kutokubali 
kufungwa zaidi ya mabao 2-0 ili 
kufuzu hatua ya makundi, jam-
bo ambalo uongozi unaepuka 
kujiaminisha kwamba wam-
emaliza kazi.

Hivyo, kuelekea mchezo 
huo kikosi cha Simba kimein-
gia kambini baada ya mazoezi 
ya jana jioni ili kujiandaa vema 
kwa mechi hiyo itakayopigwa 
Jumapili majira ya saa 10 alasiri.

Akizungumza na gazeti hili 
jana, Meneja wa Idara ya Habari 

na Mawasiliano wa Simba, 
Ahmed Ally, alisema maandal-
izi yameanza rasmi jana katika 
Uwanja wa Mo Arena kujiandaa 
dhidi ya De Agosto, kuhakiki-
sha wanapata ushindi ili kufuzu 
kucheza hatua ya makundi.

Alisema wameshinda ugenini 
lakini hawajafuzu na wanaen-
delea na maandalizi kwa ajili ya 
kufikia malengo yao ya kucheza 
hatua ya makundi na baada ya 
hapo kusonga mbele zaidi.

“Ushindi wetu ugenini dhidi 
ya De Agosto umetukumbusha 
msimu uliopita tuliopotolewa 
katika hatua hii ya Ligi ya Ma-
bingwa Afrika dhidi Jwaneng 
Galaxy.

“Mechi hiyo inatukumbusha 
msimu uliopita hatutaki kurudia 
makosa hayo, tumeshinda bao 
3-1 ugenini, haijatufurahishwa 
kwa sababu imetukumbusha 
msimu uliopita, sasa tunaenda 
kama hatukucheza mechi ya 
kwanza,” alisema Ahmed.

Alisema kiwango walichokio-
nyesha dakika za mwisho zime-
washtua na wanatolea macho 
kweli mechi hiyo kwa kupam-
bana na kuhitaji kufuzu kwa 
matokeo mazuri mengine na si 
kutegemea yale ya Angola.

Ahmed alisema baada ya 
mapumziko ya siku moja 
waliyopewa wachezaji 
waliporudi kutoka An-
gola walianza mazoezi 
na jana jioni waliingia 
kambini moja kwa moja.

“Tumejipanga kuingia 
katika mchezo wa Jumapili bila 
kuangalia matokeo mazuri ya 
mechi ya kwanza, hatutaki kwa 

Gazeti hili hutolewa na kuchapishwa na the Guardian limited, s.l.p 31042
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   Yawataja Jwaneng 
Galaxy FC, yawahi kambi-
ni, burudani kutawala kwa 
Mkapa Jumapili...
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Simba Sc 
yaiShtukia 
De agoSto, 
banDa arejea

Mandonga aja na ‘ndoige akitishia kuua’
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Yanga mapema 
tu wawahi Sudan
Na Saada Akida 

KATIKA kuhakikisha hawafanyi makosa 
kwenye mechi ya marudiano ya Ligi ya 
Mabingwa Afrika dhidi ya Al Hilal ya 
Sudan, baadhi ya watu akiwamo Mratibu 
wa timu hiyo, Hafidh Saleh, wametangulia 
nchini humo kwa ajili ya kuweka mazin-
gira sawa ili kuepuka hujuma, imeelezwa.

Yanga ambayo inatarajia kutua nchini 
Sudan Jumamosi wiki hii na kesho yake 
kushuka dimbani kuwavaa wapinzani 
wao hao, katika mechi ya awali Uwanja 
wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, 
ililazimishwa sare ya bao 1-1, hivyo 
inahitaji ushindi wowote ama sare ya 
kuanzia mabao mawili ili kutinga hatua 
ya makundi.

Akizungumza na gazeti hili jana, 
Rais wa Yanga, Hersi Said, alisema 

wamesikia kauli ya Waziri wa Utama-
duni, Sanaa na Michezo, Mohamed 
Mchengerwa, na wanaifanyia kazi kwa 
lengo la kutafuta ushindi katika mechi 
hiyo ya marudiano.

Alisema malengo makubwa waliyoji-
wekea ni kuhakikisha msimu huu wa-
nafanya vizuri katika mechi za awali na 
kwenda hatua ya makundi kitu ambacho 
wanalazimika kushinda ugenini dhidi ya 
Al Hilal ili kutimiza azma hiyo.

“Mashabiki wanapenda kuona timu 
yao inafanya vizuri, tumesika kauli ya 
waziri (Mchengerwa), uongozi ume-
fanya maandalizi, benchi la ufundi na 
wachezaji wanaendelea kujiimarisha na  

tuko tayari kwa ajili ya kwenda kupam-
bana kupata matokeo mazuri ugenini,” 
alisema Hersi.

Alisema malengo yao makubwa ni kuo-
na timu hiyo inacheza hatua ya makundi 
na anaimani kubwa Jumatatu wataamka 
Yanga ikiwa imeingia hatua ya makundi 
ya Ligi ya Mabingwa Afrika.

Kwa upande wa Kocha Nabi, alisema 
maandalizi wanayofanyia kazi ni ma-
pungufu waliyoyabaini katika kila safu 
ikiwamo ulinzi na ushambuliaji, kujilinda 
kusaidiana katika kushambulia.

Alisema mechi itakuwa ya ushindani 
mkubwa na mikakati inapangwa kuelekea 
mchezo huo kwa sababu kila mmoja wao 
anahitaji kupata ushndi ili kufuzu hatua 
ya makundi ya michuano hiyo.

“Tumepata sare nyumbani mechi ya 
kwanza haina maana tumeondolewa, 
bado tuna nafasi ya kufanya vizuri katika 
dakika 90 za kipindi cha pili, tunaende-
lea na mipango yetu ya kuandaa kikosi 
kutafuta matokeo mazuri nchini Sudan.

“Bado tuna nafasi ya kufanya vizuri 
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Kiungo wa Yanga, Feisal Salum ‘Fei Toto’ (kulia), akifanyiwa mazoezi 
na kocha wa viungo wa timu hiyo kuelekea mechi ya mashindano ya 
kimataifa ya Ligi ya Mabingwa Afrika dhidi ya Al Hilal kutoka Sudan 
itakayochezwa leo kwenye Uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. 
PICHA: MTANDAO

Winga wa Simba, Peter Banda
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